
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓.นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๘. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๕.นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๖. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๑. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒ นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล  
   
รำยนำมผูไ้ม่มำประชุม 

๑.นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  
คณะผู้บริหำร        

 ๑ .ธีระกิจ หวังมุทิตากุล   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายทรงยศ ยอดดนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔.นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑.นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒.นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายยุทธวีร์  ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล      

 ๓. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล  
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑.นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒.นายสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุข 
๓. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.ส านักการคลัง 
๕. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๖. ว่าที ่ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘.นายสุเวช  รุ่งแดง   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๙. นายนิวัฒน์ กู้เขียว             (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๑๐.นางวราณี สุภาตร ี    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑.นางธนัชพร โอวรารินทร์  (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒. นายสุรชัย คิวเจริญ   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๓.นางเบญญาภา  มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๔.นางภาวิตา ฐานะกาญจน์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๕.นายถิรภัทร  สกุลแก้ว   ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร 
๑๖.นายสุเทพ  เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๗.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๘. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข 
๑๙.นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  
๒๐.นางสาวจินตนา  มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๑. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
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เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป  

 ๑.นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
๒.นายพิระพงศ์ นาคครื้น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.นางพิมพ์วิมล  จิตสงค์   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๔.นายโสภณ อนันตทรัพย์   หัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕.นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
 ๖.นางสัจจา หอมจันทร์   นักวิชาการคลัง ๗ ว 
 ๗.นายอนุชิต  เพชรสุทธ์   วิศวกรสุขาภิบาล ๗ว 
 ๘.นางชญาณ์นันท์  สุฐิติวนิช  นิติกร ๗ ว 
 ๙.นายสุวิทย์  ภชูยันต์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ๗ ว 
 ๑๐.นายจารุพันธ์  ปาลคเชนทร์      นักบริหารงานช่าง ๗ 
 ๑๑.นางปิยนัยน์  นวลวฒัน์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ๗                                                         
 ๑๒.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  ๗ 
 ๑๓.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 
 ๑๔.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ ว 
 ๑๕.นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ์  บุคลากร  ๖ว 
 ๑๖.นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง  บุคลากร ๖ ว 
 ๑๗.นางสาววาสนา  สอนนอง  เจ้าพนักงานธุรการ   ๖ ว 
 ๑๘.นายทีฆพัช ชนะศรี    นิติกร ๖ 
 ๑๙.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ว  
 ๒๐.นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเก้ือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
 ๒๑.นางวันเพ็ญ   ราบบ าเพิง  บุคลากร  ๕ 
 ๒๒.นางสาวสุดารัตน์ มีเพียร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ๕ 
 ๒๓.นายประสาน  ชัยรัตน์    เจ้าพนักงานเทศกิจ ๕ 
 ๒๔.นางจินตวี  โรยทองค า  เจ้าพนักงานธุรการ   ๕ 
 ๒๕.นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  เจ้าพนักงานธุรการ   ๓ 
 ๒๖.นางสาวปิยะนันท์ ศรีภักดี   เจ้าพนักงานธุรการ   ๓ 
 ๒๗.นางอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ   ๒ 
 ๒๘.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๙.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๓๐.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒.นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓.นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔.นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕.นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
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 ๓๖.นายวิษณุ ศรีวิเศษ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗.นางเยาวภา   บุญค้ าจุน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘.นางวิยะดา  จันแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๙.นางสาวภูชณิศา ชูนวลศรี  พนักงานจ้างทั่วไป  
 ๔๐.นายธนรักษ์  เจริญจิตร์                    สื่อมวลชน 
 ๔๑.นายอนุชา หมัดอาด า             สื่อมวลชน 
 ๔๒.นายชนะพงศ์ พันธ์สนิท  สื่อมวลชน 
  ๔๓.นางสาวภัทรินทร์  เหล่าทรัพย์  นักศึกษา 
 ๔๔.นางสาวนที   ทองเกษม  นักศึกษา 
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี  
๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  มีก าหนด ๓๐ วัน 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๗  และแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม (ฉบั บ ที่  ๒ ) พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๔                         
จึงให้ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘             
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘มีก าหนด ๓๐ วัน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                     ประเสริฐ ทับทิมทอง                          
                                                  (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

                                 ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ ว ๐๗๐ ลงวันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
 ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๐๔๖  ลงวันที่ ๘   
 เมษายน ๒๕๕๘   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ        
สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗  จ านวน    ๑    เล่ม 
   ๔.  ญัตติ         จ านวน     ๑๖  ญัตติ 
 

   ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘  นั้น 
 

   เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไป ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  ๒ ๕                         
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )                
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  มีก าหนด ๓๐วัน
ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒           
ครั้งที่๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒ รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 

                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 
                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีผมต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ด้วยนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุญาตลากิจ 

  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไข ขอเชิญคุณรักพงษค์รับ  

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง                     
สม าชิ กสภ าเทศบ าลฯผมขอแก้ ไขราย งานการป ระชุ ม ใน ห น้ าที่  ๘                 
บรรทัดที ่๘ ให้เติมค าว่า “ขอ”  ที่ถูกคือเป็น “ขออนุญาต”  
หน้าที่ ๒๘  บรรทัดที่ ๑๑ ก าหนดรายละเอียดตรงนั้น ให้ตัดค าว่า  “นี้” ออก 
หน้าที่  ๒๙  บรรทัดที่  ๒๐ นับจากบนลงมา ข้อความเดิมคือ  ๑ .๐MPA              
ผมขอแก้ไข เป็น ๑๐  MPA ครับ บรรทัดที่ ๒๓  ข้อความเดิมคือประมาณ            
๙ บาท  ผมขอแก้ไขเป็น “๙ บา” ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดแก้ไขอีกบ้างครับ ขอเชิญคุณจรวย คงท่าเรือ ครับ 

นายจรวย  คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพกระผมนายจรวย              
คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอแก้ ไขในหน้าที่  ๒๒ บรรทัดที่  ๑๕             
นับจากข้างล่างข้อความเดิมคือค าว่าคอกมา ขอแก้ไขเป็น“คอกม้า”ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้างครับ           
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดรับรองรายงาน
การป ระชุ ม สภ าเท ศบ าลน ครสุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี  ส มั ย ส ามั ญ  สมั ย แ รก                  
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ 
สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วยคะแนน             
เสียงเอกฉันท ์
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

   
 ระเบียบวำระท่ี ๓ กระทู้ถำม 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม ขอเชิญคุณนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ขอตั้งกระทู้ถามในเรื่อง 
 ขอทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับ โครงการฯ ที่ เกี่ ยวกับการเปิ ด             
โรงเรียนเทศบาล ๑ ที่จะย้ายไปเปิด พรุคลองควาย ท าไมเปิดไม่ทันภาคเรียนปี
การศึกษานี้ครับเพราะทางผู้บริหารฯ ได้รับปากกับสภาแห่งนี้ แล้วว่าจะเปิดให้
ทันปีการศึกษานี้ครับขอทราบรายละเอียดครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่าน นายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่
ท่านสมาชิกสอบถามนั้นผมเคยได้รับปากว่าจะเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้แต่ที่
ไม่สามารถเปิดโรงเรียนเทศบาล  ๑ ได้นั้น สืบเนื่องเรื่องการเปิดโรงเรียน
เทศบาล ๑ สืบเนื่องบ้างสิ่งบ้างอย่างยังไม่เรียบร้อย คือ รั้วโรงเรียน ยังไม่เสร็จ 
ซึ่งท่านผอ.ได้ชี้แจ้งกับผมแล้วไม่สามารถเปิดได้  เนื่องจากเป็นห่วงความ
ปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก หากเรารีบเปิดจริงๆ นั้นเราก็สามารถเปิดได้ แต่เป็น
ห่วงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เนื่องจากว่ามีอันตรายกับเด็กนักเรียน
อาจจะเปิดช้าสักหน่อย ผอ.จะย้ายไปเปิด กลางปีหากเราเปิดช่วงนี้  ใครจะ
รับรองความปลอดภัยของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญคุณนัฐพงษ์ฯครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ รั้วไม่เสร็จเปิดไม่ได้ อยากถามถึง
ความพร้อมในการเปิดโรงเรียน เทศบาล ๑ ในปีนี้ได้หรือไม่อยากถาม ผู้บริหาร
เทศบาล ๑ พร้อมหรือไม่ หากรั้วเสร็จเพราะหากติดเรื่องเดี่ยวอยากถามว่า
ตอนนี้ ฝ่าย ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑ พร้อมหรือไม่ กลัวจะมีข้ออ้างอ่ืนอีก 
ผู้บริหารจะบอกว่าทางโรงเรียนไม่พร้อมในการเปิด คือ  อยากทราบว่ายังมี
ปัญหาอีกไหมที่ยังไม่เสร็จ หากรั้วเสร็จ เพราะผมคิดว่าหากติดเรื่องเดี่ยวไม่
น่าจะเป็นปัญหา ในการย้ายในการเปิดเรียน ผมอยากถามผู้บริหารนะครับว่ายัง
ติดอะไรอีกไหมคืออยากถาม ท่าน ผอ. ว่า หากรั้วเสร็จจะเปิดเรียนได้ใช่หรือไม่  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายกฯครับ 
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นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 จากที่ผมตอบการเปิดโรงเรียน เทศบาล ๑ ผมเร่งครับ เพราะว่าทุก
ท่านในสภาร่วมกันให้โครงการฯ ผ่านไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากเราไปเร่งรีบ 
อาจจะเกิดมีปัญหากับที่เรา กับที่เรารอ รอคอยสักนิดให้เด็กได้มีที่ เรียนที่
เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเพ่ือที่จะมีความปลอดภัยกับเด็กและเด็กจะได้ตั้ง
หน้าตั้งตาเรียน ส่วนครูตั้งหน้าตั้งตาสอนไม่ต้องไปผวาผะวง  ว่าเด็กจะอยู่
ตรงไหนส่วนอาคารเรียนต่างๆ ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนที่จะต่อเติมเอาไว้ที
หลังครับ ผมก็เรียนให้ทราบหากมาถามผู้บริหาร  ผมก็เร่งเหมือนกันครับ              
ผม และผมก็ขอเรียนให้ท่านประธานเทศบาลฯทราบ แต่ขึ้นอยู่ กับผู้บริหารของ
โรงเรียนฯ ซึ่งเช็คแล้วว่าสมควรเปิดหรือไม่ ผมก็ได้เช็คตลอดและได้ติดตาม
เหมือนกัน ว่าจะด าเนินการอย่างไรตอนนี้ผมก็เร่งเหมือนกันครับ  

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธาน ผมก็ทราบที่ท่านผู้บริหารได้ตอบมาแต่เท่าที่ผมจ า
ได้ครับท่าน ที่ผมจ าได้ผู้บริหารเคยรับปากเป็นหมั่นเป็นเหมาะนะครับ  ว่าจะ
เปิดให้ทันให้เพ่ือนสมาชิกฯทุกคนผ่านงบประมาณ ไปให้แต่ที่ผมไปดูมาทาง
โรงเรียนเทศบาล ๑  ไม่ใช่เรื่องรั้วอย่างเดี่ยวนะครับ  ที่ท าให้ไม่สามารถเปิด
โรงเรียนเทศบาล ๑ ไม่ได้ หากติดที่รั้วอย่างเดี่ยวที่เปิดไม่ได้  ถ้าติดรั้วอย่าง
เดี่ยวผมก็น่าจะรู้เรื่องผมอยากทราบว่าท่านผู้บริหาร ได้สอบถามไปยังครูผู้สอน
นั้นพร้อมหรือไม่ พร้อมหรือยังครับ ผมสอบถามเลยนะครับเกี่ยวกับโครงการ
เปิดโรงเรียนเทศบาล ๑ มีอะไรบ้างที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และยังมีอะไรบ้าง
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ อะไรบ้างที่ยังรอด าเนินการอยู่เพราะว่าผมก็ได้ไปบอก เพ่ือนๆ 
สมาชิกและประชาชน ว่าจะเปิดได้ทันในปีหน้า หรืออย่างไรครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯถามอยากทราบว่าอะไรที่ยังขาดบ้างครับ
อยากให้ ท่านนายกฯ ออกมาชี้แจง นะครับ ว่าเรายังขาดอะไรบ้างที่ท าให้ยัง
เปิดโรงเรียนฯ ไม่ได้  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ            
จากที่ผมตอบกระทู้ครับ ตามที่ท่านสมาชิกมาถามผมครับว่า โครงการ                       
พรุคลองควาย ท าไมไม่เปิดทันปีการศึกษาผมก็ได้บอกไปแล้วส่วนเรื่องการ
ก่อสร้างต่างๆที่ท่าน สมาชิกถามนั้น เวลานี้ก็ยังเหลือแต่ปรับปรุงภูมิทัศน์เท่า
นั้นเองส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ผมคิดว่าความพร้อม เพราะเราไม่ได้ท าอะไรเรา
ย้าย แค่นักเรียน ม. ไปเริ่มต้นทางโรงเรียนก็จะพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 
ส่วนท าอะไรไปบ้างท่าน ส.ท. ก็เป็นผู้อนุมัติโครงการฯ ท่านสมาชิกก็ ทราบว่า
โครงการผ่านอะไรไปบ้าง คงไม่ต้องมาถามผม และท่านก็ได้ตรวจดูตลอดเวลา 
ว่าที่ท่านอนุมัติวันนี้ยังเหลือแต่ภูมิทัศน์อย่าง อ่ืนๆ คงจะพร้อมเรียกว่า ไม่ได้  
๑๐๐% ก็พร้อมที่จะเปิดเรียนได้ ผมว่าเรื่องนี้ผมจะไปบังคับ ไม่ได้ ๑๐๐ %             
จะเป็นแบบนี้ อย่างนี้ ผมเป็นนายกฯ ผมตั้งใจเต็มที่ ผมต้องการให้เด็กได้เรียน
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สถานที่ดี แต่บางสิ่งบางอย่างหากเราไปสั่งไปเร่งไปบังคับ หรือไปเร่งในสิ่งที่ไม่
ควรจะเร่ง แล้วจะเกิดปัญหาเราตรงนั้นละเราจะตอบปัญญาไม่ได้ วันนี้เรา
พยามท าทุดสิ่งทุกอย่าง ให้รวดเร็วทันใจ ระบบการบริหารงานเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี มีขั้นมีตอน มีระเบียบ  ไม่ใช่ระบบการบริหารงานบริษัท คิดวันนี้
พรุ่งนี้ท า ต้องมีขั้นมีตอนมีระเบียบ  สิ่งที่ผมท าผมก็เร่ง แต่การบริหารของ 
เทศบาลว่าด้วยราชการ ไม่ใช่บริษัท การตรวจสอบไม่ใช่เท่าแต่ท่าน เราก็ต้อง
ระวังทุกฝีก้าวไม่เท่าแต่ท่านที่จะสอบ สตง.ก็ตรวจสอบเหมือนกัน เราก็ต้อง
ระวังการตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะแต่สภาฯ  แห่งนี้ ตรวจสอบเรายังมีขั้นตอน
ตรวจสอบของสตง. เพราะฉะนั้นผมบอกอีกครั้งผมเร่งอีกอย่างถามท่านผ่าน
สภาฯไปกี่อย่างท่านซักผม ให้ผมตอบผมไล่ทีละอย่าง ผมบอกว่าโรงเรียนเสร็จ
แล้ว ท่านก็จะถาม ต่อมี โต๊ะ เก้า อ้ี หรือยัง ผมตอบมีแล้ว มีชอล์ค มีกระดาน
หรือยัง มีแปรงลบกระดานหรือยังผมตอบไม่หมดไม่ครบ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เรื่องโรงเรียนเปิดใหม่ ท่านนายกฯ ก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นห่วงความ
ปลอดภัยของนักเรียนด้วยครับเรื่องนี้คงเข้าใจกันแล้วครับ ขอเป็นข้ออ่ืนครับ
เรื่องเปิดโรงเรียนขอให้จบแค่นี้ ขอเชิญคุณนัฐพงษ ์

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับที่ผมถามเกี่ยวกับเรื่องเปิดโรงเรียน
ครับที่ผมถามครับ เนื่องจากเพราะเป็นปัญหาเด็กไม่พอที่เรียนที่เรียนไม่พอเด็ก
ที่บ้ านเขาอยู่ ในเขตเทศบาลฯเขาไม่มีสิทธิลงเรียนในเขตที่ เขาสังกัดเทศบาลฯ            
อะไรต่างๆ ปัญหามากมาย ซึ่งผมเข้าด ารงต าแหน่งจะครบวาระแล้ว ๔ ปี 
ผู้บริหาร ก็ได้ผมตระหนักเรื่องการศึกษามากที่สุดเลย ต้องการให้เด็กมีที่เรียน 
แล้วก็ทางผู้บริหารก็ได้ประกาศนโยบายชัดเจน ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ผมต้องถาม เพราะท่านก็รับปากการบริหารของท่าน ในเมื่อ เปิดไม่ทันท่านต้อง
ยอมรับ ว่ าการบ ริห ารของท่ านล่ าช้ าท่ าน จะไปอย่ างไงผม ไม่ ท ราบ                
เพราะประชาชนเลือกท่านมาบริหารนะครับ  ผมถามต่อเลยนะครับที่ท่าน
ผู้บริหาร ตอบว่ายังล่าช้า เกี่ยวกับโครงการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเบิก
จัดซื้อจัดจ้างปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล ๑ ผมก็ได้อ่านเอกสารแล้ว ว่า
บางอย่างไม่ตรงไปตามที่แบบแปลนสภาฯ อนุมัติ ขอยกตัวอย่างเรื่องนี้ผมเป็น
คนยื่นแปรญัตติไว้  ต้นมะพร้าว สูง ๓  เมตร ตอนนี้แบบแปลน เหลือ ๑ 
เมตร  ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ผมเรียนฝากถามท่านประธานนะ
ครับแบบที่ด าเนินการขายอยู่  ณ ตอนนี้  แบบไม่ตรงตามสภาที่อนุมัติไป 
รายละเอียดต่างๆ ทางผู้บริหารไปดูเอานะครับ แต่ผมขอบอกว่าแบบไม่ตรง
ตามที่อนุมัติไม่มีการปรับพ้ืนที่คอนกรีตมีแต่ปรับภูมิทัศน์ ซึ่งไปเพ่ิมแบบมาผม
ไม่ต้องบอกว่าข้อไหน เพราะท่านก็รู้อยู่ว่าข้อไหนบ้างไปเปิดเทศบัญญัติท่านก็รู้
ว่าข้อไหนบ้าง แต่ผมฝากท่านประธานไปถามผู้บริหารว่าแบบที่เปิดขายซอง ณ 
เวลานี้ ผมขอให้พวกท่านยกเลิก เพราะว่ามันไม่ตรงตามที่ผ่านสภาไปถ้ายังดึงที่
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จะเปิดประมูลไปผมจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ขอฝากไว้ด้วยนะ
ครับ หากผู้รับเหมามาประมูลซื้อซองด าเนินการท ากว่าเราจะประชุมสภาอีกเขา
ก็เสียโอกาสเพราะว่าแบบไม่ตรงกับที่สภาอนุมัติไปเป็น ๑๐ เรื่อง เลยนะครับ
ท่านประธาน แต่ผมเพียงแค่ผมยกตัวอย่างนะครับ ยังมีก าหนดความสวย
ก าหนดล าต้นของต้นไม้แล้ว ความกว้าง ๘ ซ.ม. บ้างอนุมัติผ่านสภาฯ ไม่มี
ก าหนดความกว้างนะครับ อย่าล็อคสเปค ผมบอกเลยนะครับ ถ้าไม่ยกเลิกผม
ต้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะผิดอย่างชัดเจน และขอทราบ
เกี่ยวกับจ้างเหมาไฟประติมากรรมไฟตรุษจีน 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายธีระกิจ หวังมุติตากุล
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนประธานการจ้างเหมาไฟประติมากรรมของตรุษตีนปีนี้ครับ 
เราจ้างเหมาไป ๘๔๗,๔๘๐ บาท มี ๒ รายการ คือ  
๑. มะแม เชิญตะวัน ความสูง ๓ เมตร  กว้าง ๓ .๕๐ เมตร ประกอบด้วย    
แพะ ๓ ตัว ต้นสนและดวงตะวัน พร้อมฐานหินผา ของมงคลประติมากรรมจาก
โครงเหล็ก หุ้มมีผ้าภายในบรรจุหลอดไฟ  
๒. เทพเจ้าปราบเซียน สูง ๒ เมตร ๘ องค์ ประติมากรรมจากโครงเหล็กและผ้า
ภายในบรรจุหลอดไฟ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนตามที่ท่านผู้บริหารได้ตอบมาเมื่อกี้ผมได้ไปขอเอกสารจาก
เจ้าหน้าที่ผมยังสงสัยว่าระยะเวลาในการจ้างท าไมไม่มีครับ  ผมฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯครับ ถามผู้บริหารเกี่ยวกับรายละเอียดการจ้างเหมาท า
ไฟประติมากรรมทั้งหมดเพราะเอกสารที่ได้มาไม่มีระยะเวลาการจ้างและขอ
ทราบรายละเอียดการ ก าหนดราคากลางว่าท าไมจ้างที่ราคา๘๐๐,๐๐๐ บาทครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 การขอรายละเอียดขอได้ที่ เจ้าหน้าที่นะครับให้เอามาให้ท่านนายกฯ 
ท่านจะได้ชี้แจงกับท่านสมาชิกเพราะว่าการตั้งกระทู้มีอยู่สองคนคือผู้ซักถามกับ
ท่านนายกฯจะได้เข้าใจตรงกันนครับ แต่ถ้าหากว่ามีเอกสารก็ให้เอามาให้ท่าน
นายกแต่ ถ้ าห ากว่ าท่ านน ายก ยั งชี้ แ จ งเพ่ื อน ไม่ เข้ า ใจ  อย่ างนี้ ค รับ                  
ก็ต้องสอบถามขอผู้ตั้งกระทู้ถามว่าจะอนุญาตให้ผู้อ่ืนจะมาช่วยชี้แจงได้หรือไม่ 
ถ้าหากอนุญาตก็ได้ ขอให้ปฏิบัติกันอย่างนี้ ขอเชิญครับ เจ้าหน้าที่ ที่มีเอกสาร
ให้เอามาให้ท่านนายก เพราะท่านก็ไม่ทราบว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างว่าจะถามเรื่อง
อะไรบ้าง เนื่องจากไม่ได้ยื่นหารือที่ผม ผมก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับ          
คุณนัฐพงษ์ฯ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก าลังไปหาเอกสารนะครับกว่าจะได้เอกสาร          
ท่านจะสอบถามอะไรต่อไหมครับ ขอเชิญนายนัฐพงษค์รับ   
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 นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบ เรียนท่ านประธาน สภาเทศบาลฯ  ครับผมได้ ยื่ น กระทู้                  
ไปหลายวันแล้ว เอกสารต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนจะตอบเวลา 
เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้างเหมาประติมากรรมไฟ งานตรุษจีน ทั้งหมดเอามาจาก
หมวดไหน ที่ไปจัดซื้อขั้นตอนระยะเวลาการจ่ายเงินต่างๆ ครับ เพราะว่าผมก็ได้
ให้เพ่ือนสมาชิกท่านนายจรวย คงท่าเรือ ไปถ่ายภาพมาให้ผมก่อนจ้างเหมายัง
มาเสร็จ นะครับ ยังประกอบไม่เสร็จทีนะครับ แต่มีเอกสารอยู่ผมขอเอกสาร
ทั้งหมดเพ่ืออยากทราบว่าตรงกันไหม ตามเอกสารที่ผมมีอยู่ในมือนะครับ ยังมี
ข้อสงสัย เพราะผมไม่มีเอกสารการเปิดประมูลการก าหนดคุณลักษณะราคา
กลาง ระยะเวลาต่างๆ เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนครับ ผมต้องขอเอกสาร
ทั้งหมดเพราะว่าการจ้างเหมาชุดนี้ของเก่า ยังมีครับท่านประธาน ท าไม ต้องไป
จ้างเช่าปีที่แล้ว เราซื้อไป ล้านกว่าบาท ปีนี้ไม่ซื้อครับ เช่าครับและการติดตั้ง
ต่างๆ มีตุ๊กตา แปดเซียน มีแพะสามตัว งงนะครับว่ามังกรไปอยู่ข้างเต็นท์ 
เกี่ยวข้องอะไรที่ไปตั้งตรงนั้น อย่างไงก็ขอทราบรายละเอียดเอกสารทั้งหมด 
เพราะว่าเอกสารทีไปขอมีเท่านั้นครับ เช่าอะไร ครับตุ๊กตา แปดตัว  เจ็ดแสน
บาทนะครับ ก าหนดระยะเวลาการเช่าก็ไม่มีนะครับ เช่ารถซีนมูลีน ๑ เดือน  
ยังไม่ถึงแสนเลยครับ แต่นี้ เช่าตุ๊กตาระยะเวลาก็ไม่ก าหนดครับ ท าไมราคาสูง
ขนาดนี ้ระยะเวลาในการตั้งไม่ก าหนดไว้ครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตามเอกสารที่ผมมีอยู่ในมือครับ ยังมีข้อสงสัย เพราะผมไม่มีเอกสาร
การเปิดประมูลการก าหนดคุณลักษณะราคากลาง ระยะเวลาต่างๆ เพราะ
เอกสารไม่ครบถ้วนครับ ผมต้องขอเอกสารทั้งหมดเพราะว่าการจ้างเหมาชุดนี้
ของเก่า ยังมีครับท่านประธาน ท าไม ต้องไปจ้างเช่าปีที่แล้ว  เราซื้อไป             
ล้านกว่าบาท ปีนี้ไม่ซื้อครับ เช่าครับและการติดตั้งต่างๆ มีตุ๊กตา แปดเซียน            
มีแพะสามตัว งงนะครับว่ามังกรไปอยู่ข้างเต็นท์ เกี่ยวข้องอะไรที่ไปตั้งตรงนั้น 
อย่างไงก็ขอทราบรายละเอียดเอกสารทั้งหมด เพราะว่าเอกสารทีไปขอมีเท่านั้น
ครับ เช่าอะไร ครับตุ๊กตา แปดตัว  เจ็ดแสนบาทนะครับ ก าหนดระยะเวลาการ
เช่าก็ไม่มีครับ เช่ารถซีนมูลีน ๑ เดือน ยังไม่ถึงแสนเลยครับ แต่นี้เช่าตุ๊กตา
ระยะเวลาก็ไม่ก าหนดครับ ท าไมราคามันสูงขนาดนี้  ระยะเวลาในการตั้งไม่
ก าหนดไว้ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ประเด็นอยู่ที่ ของเก่ามีอยู่แล้ว ท าไม ฝ่ายผู้บริหารจึงแจ้ง ไปจ้าง เหมา 
ขอเชิญฝ่ายบริหารฯครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 สืบเนื่องจากเรื่องการประติมากรรม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ                  
ได้เรียกร้องจากตรงนี้ระยะเวลาได้ก าหนดระยะเวลามีครับ  เดี่ยวเอกสารมาให้
ประเด็นอีกตัวแต่ที่ถามเรื่องมังกรที่ข้างๆเต็นท์ ตรงนั้นผมบอกท่านสมาชิกครับ
ว่า เราได้จ้างเหมาให้เขามาปรับปรุง ติดตั้ง แต่สืบเนื่องจากว่าเขาท าไม่ทันตาม
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เวลา และผมได้บอกยกเลิกไปแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ ที่โดนยกเลิกก าลังฟ้องร้อง
เทศบาลไปแล้ว ซึ่งเราไม่ได้จ่ายตังตรงนั้น ซึ่งเวลานี้ที่เราไปดูๆ นะครับ ซึ่งตรงที่
มังกรกับไทไต๋เอ๋ีย ๒ ชิ้น นั้นครับ  เราได้จ้างเหมาให้เขามาปรับปรุง ซึ่งเขาไม่ได้
ท าตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผมและทางเทศบาลได้ไปยกเลิกแล้วครับ ทั้งนี้บริษัทที่
โดนยกเลิกนะครับ เขาฟ้องร้องเทศบาลกันอยู่ก าลังด าเนินคดีกันอยู่ครับแจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบท่านสมาชิกดูแล้วเลยคิดว่าท าไมเสายังตั้ง เนื่องจากไม่เสร็จ
จริงๆแยกเป็น ๒ ส่วนครับส่วนหนึ่งคือส่วนของเก่า จ้างมาท าภาพใหม่ท าสีใหม่ 
ส่วนใหม่จ้างมาท าประดับตกแต่งให้สวยงาม  เลยมี ๒ ประเด็น ประเด็นแรกที่
เขาฟ้องร้องที่ เรายกเลิก  และประเด็นหลังเป็นจ าเลยครับ เขาฟ้องร้องให้              
ยกเลิกครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ท่านนายกฯได้ชี้แจงแล้วครับว่าท าไม ของเก่า มีแต่ท าไม ต้องมาจ้าง
ใหม่เพ่ิมอีก เนื่องจากไม่เพียงพอเอาของเก่ามาด้วย  แต่เอาของใหม่มาด้วย
เนื่องจากของเก่าไม่เพียงพอส่วนเรื่องราคาแพง หรือถูกนั้นครับ ต้องขอเอกสาร
มาครับมาว่ากันใหม่ ต้องขอเอกสารให้ท่านนายกฯครับมาชี้แจงประเด็นการ
จัดซื้อจัดจ้างว่าท าไมราคาสูงเกินไปนะครับส่วนเรื่องราคาสูงไปว่าท าไมเจ็ดแสน
กว่าบาทนะครับเนื่องจากเอกสารมันมาก นั่งดูหลายแผ่นนะครับ ผมขอพัก             
๕ นาท ีให้ท่านนายกฯ ดูเอกสารนะครับ   

 -พัก ๕ นำที- 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ขอเชิญ เพ่ือนสมาชิกนะครับ ขอประชุมต่อนะครับ ที่เพ่ือนสมาชิก 
ถามว่า ราคากลางมาจากไหน นะครับที่ผมจ าได ้มี ๓ ประเด็น  

 ๑.ราคากลางมาจากไหน 
 ๒.เรื่องราคา สูงเกินไป  
 ๓.ระยะเวลาไม่ได้ระบุ  

 ราคาที่เอาไปจัดซื้อจัดจ้างนั้นเจ็ดแสนบาทสูงเกินไปนะครับและเวลา
ไม่ได้ระบุก าหนดกี่วันนะครับ  ขอเชิญครับท่านนายกฯท าความเข้าใจกับ               
เพ่ือนสมาชิก  

นายธีระกิจ หวังมุติตากุล
นายกเทศมนตรี 

 ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามว่าราคากลางมาจากไหนมาจากที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้สืบหามาจาก ๓ บริษัท ครับ มาเปรียบเทียบระยะเวลา จากวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ราคากลางที่ตั้งไว้  ๘๔๗,๔๔๔ บาท ซึ่งเราได้
ประมูลไป ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ ากว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ราคากลางที่ตั้งไว้ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ในก าหนดสัญญามีนะครับเสร็จวันที่ ๓๑  มีนาคมครับ  คุณนัฐพงษ์  
ท่ านนายกฯ ชี้ แจงแล้ วครับมี  ๓  บริษัท  และก็ ราคากลางสืบมาแล้ ว                    
ได้ ๘๐๐,๐๐๐บาท ครับ มาประมูลจ้างได้ ๗ แสนกว่าบาท และได้ราคาต่ ากว่า
ราคากลางครับ และระยะเวลาก าหนดนั้น ฝ่ายนายกฯว่ามีก าหนด ระยะเวลา
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เรียบร้อยแล้วท่านจะว่าไงก็ด าเนินต่อได้เลยนะครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับผมจะขอเอกสารครับผมจะถามว่าเงิน
ที่เอามาจ้างนะครับเป็นเงินของหมวดไหน ถามไปแล้วยังไมได้ค าตอบครับส่วน
เรื่องราคากลางผมเข้าใจครับ เอามาจาก ๓ บริษัท มาเปรียบเทียบกันแล้วมา
ก าหนดราคากลาง แต่การก าหนดคุณลักษณะคิดสูตรไหน ถึงการเช่าตุ๊กตา             
มีการก าหนดราคากลางถึง ๘ แสนกว่าบาท ที่เอามาก าหนดราคากลางนะครับ 
เพราะว่าแพงมากครับ ไม่ได้ซื้อนะครับ มันคือการเช่าครับผมเลยต้องขอเอกสาร
ครับ ที่ผมมีเอกสารในมือครับ วันที่ผู้บริหารตอบ คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ไม่มีครับ 
มีแต่ใบตรวจรับการจ้าง ติดตั้งเมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ วันที่ ๑๘ ไฟยังไม่ติด 
ตั้งตุ๊กตาแพะยังไม่มามีรูปถ่ายครับ  ส.ท.จรวยฯ ถ่ายมาให้ผมวันที่ ๑๘  ติดตั้ง
ไม่เสร็จครับ แต่วันที่ ๒๓ มีการตรวจรับงานจ้าง มีนายช่าง เป็นประธานตรวจ
รับการจ้าง มีท่านนายกฯเป็นผู้รับทราบครับ วันที่ ๒๓ เรื่องตรวจรับงาน งวดที่ 
๑ งวดสุดท้าย ๕ วัน ครับ  วันเสร็จงานไม่มีครับ วันที่ ๒๓ ไม่มีครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 อยากให้ท าความเข้าใจ คนต่อคนครับ  อยากให้เสร็จไม่อยากให้มี
ปัญหา เรื่องไม่ใช่ถึงจะต้องสอบถามจนมากเกินไปนะครับอย่าให้ถี่ถ้วน
จนเกินไปครับ เพียงแค่ถามว่าท าอย่างไง คุณท าผิดหรือคุณท าถูก ท าแบบไหน 
เอาแต่พอรู้  ถามให้ เข้ าใจ  ถามสั้นๆ ถามให้กระชัดถามให้ เข้ าใจครับ              
คุณนัฐพงษ์ เพราะคุณมีสิทธิถามได้ ๓ ครั้ง  นายกฯตอบได้ ๓ ครั้งในเมื่อหาก 
๓ ครั้ง แล้วไม่เข้าใจ ผมอนุญาตให้ซักถามได้ แต่ไม่ใช่ถามมากจนเกินไปครับ                      
เอาพอประมาณ เมื่อสักครู่ได้ข่าวมาว่า ฝ่ายนิติกร ของเทศบาลมาถึงแล้วครับ
ผมขอหารือและขอบอกกับท่านว่าวาระที่เขาถามท่านเมื่อตอนเช้านั้นเขายกไป
ถามวาระอ่ืนๆ ตอนสุดท้ายไม่ทราบว่าจะเสร็จอาจจะวันหรือวันพรุ่งนี้ครับท่าน
ก็ต้องมาช่วยตอบข้อสอบถามของท่านให้เพ่ือนๆสมาชิกครับ ท่านก็ค่อยเข้า
วาระอ่ืนๆ ครับ เพราะเขายกไปแล้วเพราะเท่าแต่กระทู้ถามก็หมดวันแล้วครับ 
ฝ่ายนิติกร ก็วันพรุ่งนี้ครับไม่ต้องมานั่งรอ ทั้ง ๒ วัน ให้มาเบื่อพวกผมอยู่ครับ            
เพราะนั้นก็มี  ฝ่ายผู้บริหารกับฝ่ายเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นเท่าไรครับเพราะว่าเรื่องถ้าหากมีความจ าเป็นจริงๆ ค่อยโทร
ตามครับ ไม่ต้องมานั่งรอ ๒ วันนะครับผมก็เบื่อครับตั้ง ๒ วัน 
 เชิญคุณนัฐพงษ์ เรื่องจะปรึกษารายละเอียดได้แล้วหรือจะไปกินข้าว
เที่ยงกันก่อนไหมครับ จะเอาแบบนั้นไหมเดี่ยวจะหาว่าผมลากดึง 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เอกสารในมือผมครับ ยังได้ไม่
ครบตามที่ผมสอบถามครับ ผมอยากได้ว่าคิดสูตรไหนในการก าหนดราคากลาง
คุณลักษณะราคากลาง 
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ท่ าน น ายกฯบอกชั ด เจนแล้ วว่ าสอบถามจาก  ๓ บ ริษั ท ครับ                 
ท่านนายกฯตอบไปแล้วเรื่อง สูตร ราคากลาง ได้ซักถามกับทางบริษัทแล้ว 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานครับก่อนที่เราจะก าหนดรูปแบบที่ก าหนดแล้วสอบถามไป
ที่บริษัทเราอยากทราบว่าเราต้องมีรูปแบบของเราอยากถาว่ารูปแบบของเราเรา
เอาสูตรที่ไหนคิดที่คิดเป็นรูปแบบออกมานะครับก่อนที่จะไปถามแล้วถึงไป
สอบถาม ๓ บริษัท ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 นายกฯ บอกแล้วถามบริษัทที่สอบถามราคามาหากจะเอารายละเอียด
ตามแบบจาก ๓ บริษัทมาก็ได้ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านไปดู สิครับตุ๊กตา ที่คุณจรวย ถ่ายรูปมานะครับ ตุ๊กตาผ้ามีโครงไฟ 
มีโครงเหล็กระยะเวลาเช่า เดือนหนึ่งตั้งไว้แปดแสนบาทปีที่แล้วเราซื้อมาเองเลย
ปีนี้ไม่ซื้อเช่าเลยครับจบแปดแสนบาท นะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดแล้วคราวที่แล้ว
ว่าของที่ซื้อจะเก็บที่ไหนไม่เก็บรักษาปีนี้เงินมีเลยซื้อไม่ซื้อก็เช่าส่วนเรื่องเงินผม
ฝากถามท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ท่านนายกฯชัดเจนชี้แจงแล้วของเก่าเอามาใช่ด้วยครับและของใหม่
ท่านก็เอามาท าร่วมด้วยกันอยู่ในพื้นเดี่ยวกันและที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ท่านมา
สอบถามมาโจมตีนายกว่าของเก่าไม่เก็บอะไรไม่เก็บ ท่านนายกฯก็ตอบชัดเจน
นะครับว่าเอามาใช้ด้วยครับแต่ว่าไม่พอเลยต้องซื้อใหม่ แต่ว่าของเก่าไม่พอเลย
ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าท่านจะถามว่าของเก่าช ารุดไปเท่าไรก็ว่าไปแต่ที่ท่านนายกฯ
ตอบแบบนี้ น่าจะเข้าใจกันได้ครับขอเชิญต่อนะครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขอให้ท่านถอนค าพูดครับผมไม่ได้
โจมตีนายกฯครับให้ท่านประธานถอนค าพูดด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ผมไม่ใช่ว่าอย่างนั้น แต่ผมยกตัวอย่างที่ถามกระทู้นี้นะครับ มันไม่ใช่ว่า
เป็นการอภิปรายแล้วมาโจมตีนายกฯ ผมไม่ได้ว่าท่านถามโจมตีนายกฯ แต่ผม
ยกตัวอย่างให้ท่านฟังครับท่านตั้งกระทู้ถามท่านก็ถามมานายกฯ ตอบไปครับ 
แต่ว่าท่านไม่ต้องยาวถึงกับเป็นการอภิปรายครับ เอาอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ผมว่า
ท่านเพียงแต่อยากขอให้ถามกระทู้ให้กระชับครับ  

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมกระชับครับ ท่านประธานครับ เพราะว่าเรื่องไฟประติมากรรมผม
เคยพูดไว้คราวที่แล้วถึงการเก็บรักษา แต่ท่านก็บอกว่ามีวิธีเก็บรักษามีโรงเรือน
ในการเก็บรักษาปีหน้าได้น ามาใช้อีก  แต่ปีนี้  ตามที่ท่ านตอบมา ท่านได้
ด าเนินการไปจ้างซ่อมแซมเพราะไม่ทันเวลาแต่ท่านก็ได้น าไปจ้างเหมา                 
 
โดยใช้เงินหมวดค่าใช้สอย ผมอยากถามว่าเงินหมวดค่าใช้สอยน าไปจ้างเหมาได้          
หรือไม่ครับ ผมขอถามนะครับท่าน ประธาน 
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ขอเชิญครับท่านนายกฯ ที่ถามว่าเรื่องเงินหมวดค่าใช้สอยน าไปจ้าง
เหมาได้หรือไม่ครับ 

นายธีระกิจ หวังมุติตากุล
นายกเทศมนตรี 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขอตอบเกี่ยวกับเงินหมวดใช้สอย
เราไปใช้จ่ายซึ่งการบริการเราสามารถท าการได้หากท าไม่ได้ เจ้าหน้าที่คงไม่กล้า 
ท าหรอก ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 ท่านนายกฯ อธิบายแล้วนะครับว่าเราน าเงินมาใช้ได้หากท าไม่ได้
เจ้าหน้าที่คงไม่กล้าท าหรอกครับ  

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ใช้ได้ครับเพราะว่างบประมาณ ส่วนนี้ผมมองว่ามันสูงเราเช่าระยะเวลา
ประมาณ ๑ เดือนผมยังงงว่าฝ่ายช่างฯเอาสูตรไหนคิดครับจะได้เป็นบรรทัดฐาน
ต่อไปนะครับว่าเวลาจะเช่าตุ๊กตาว่าต้องใช้สูตรนี้คิด ผมถามเมื่อสักครู่ ไม่มี
รูปแบบครุภัณฑ์ถ้าเกิดเราไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์เราต้องสอบถาม ๓ ร้าน            
หาก ๓ ร้านบอก ๓ ล้านบาท เราต้องเช่า ๓ ล้านบาท หรือครับปีที่แล้วเราซื้อ
ล้านกว่าบาทได้ของมานะครับปีนี้เราเช่า ๗ แสนกว่าบาท หนักกว่าค่าเช่าเดือน
หนึ่ง ๗๐๐,๐๐๐บาท ไม่มีครับถ้าหากตอบ เกิน ๓ ครั้ง ไม่เป็นไรครับ เรื่องนี้ว่า
ไปตามขั้นตอน ผมอยากรู้ว่าตามเอกสารตามขั้นตอนตามระเบียบต่างๆท าแบบ
นี้ได้หรือเปล่าครับหน่วยงานตรวจสอบมีนะครับ ผมไม่ได้มานั่งจดนั่งจี้นะครับ 
ว่าแบบนี้มันแพงแต่เราดูแล้วไม่เหมาะสมจริงๆครับของเก่ามีเก็บรักษาไม่ดี
วิธีการเก็บรักษาไม่มีผมพูดไปแล้วด้วยคราวที่แล้วด้วยนะครับถ้าไม่พูดคราวที่
แล้วก็คงไม ่มาพูดในเรื่องนี้ ในครั้งนี้แล้ว มาเช่า ผมเชื่อครับโครงการนี้เช่าตุ๊กตา 
๘ ตัว ๗ แสนบาท เอามาตั้งเดือนหนึ่งตัวเท่าไรลองคิดดูครับ ธุรกิจนี้ใครก็ท าได้
ท ากันแบบนี้ เงินภาษีของประชาชนพอพูดถึงหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปตาม
ขั้นตอน เรื่องนี้ให้เขาตรวจสอบมาไม่มีรูปแบบครับรูปแบบการก าหนดไม่มีผม
ขอหลายทีแล้วคราวที่แล้วผมก็ขอว่ารูปแบบการก าหนดคุณลักษณะที่คุณไปคิด
มา เมื่อสักครู่ถามถามว่าเอามาจากไหนตอบว่าเอามาจากอินเตอร์เน็ตผมอยาก
ถามว่าผู้บริหารคิดอย่างไรถึงเช่าตัวนี้นะครับ คืนความสุขให้ประชาชนผมเข้าใจ
คืนจนไฟไหม้ฟางหมดแล้ววันเดี่ยวหายวันเดี่ยวหายไม่รู้กี่โครงการแล้วผม ท่าน
สมาชิกให้พูดเรื่องเดี่ยวถึง ๒ เรื่องมากสุด ปีหนึ่งประชุมได้ ๔ ครั้ง ถ้าไม่พูดไม่
เป็นไรท ากันโอนงบ โยกงบต่างๆ นี้งบประมาณ ต้องพูดมันดูแล้วแพงจริงๆ ถ้า
ราคาไม่กี่บาทเพ่ือนสมาชิกผมท่าน สท.ธวัชชัยจะได้กล้าเอาไปตั้งหน้าบ้าน แต่ 
๗ แสนบาท ผมกล้าเชื่อเหลือเกินไม่มีเทศบาลที่ไหน ในประเทศไทยกล้าเช่ามีที่
ห าด ให ญ่ แ ต่ ไม่ รู้ เข าท า วิ ธี ก า รแ บ บ ไห น เฉ ลี่ ย แ ล้ ว  เ พ่ื อ น ส ม าชิ ก                   
ส.ท.ไพโรจน์ อภินิเวศ เขาคิดให้ตัวหนึ่ง ๑๑๔,๐๐๐  บาท  แพงมากบอกได้เลย
เขาคิดมาให้ผมเรียบร้อย  เลยแพงมากบอกได้เลยโครงการนี้ยกเลิกได้ไหมอย่า 
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ท าเลยครับขอได้ไหมหากผมไม่พูดปีที่แล้วปีนี้ ผมไม่พูดหรอกครับท่านประธาน 
แล้วผมขอเอกสารให้ผมด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายก ครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 ขอกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกครับ เกี่ยวกับ
เรื่องการประติมากรรมครับ และนิทรรศการต่างๆ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็ได้
ขอร้องให้ท า ให้คณะผู้บริหารท า ส่วนรูปแบบต่างๆ เราก็ได้ จริงอยู่ เราก็เลย
เลียนแบบ ๆ ว่าที่ไหน ตรงไหนมีอะไรบ้าง เราเอามาประดับประดา เมื่อประดับ
ประดาเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก าหนดราคากลาง ขบวนการจัดจ้างจัดซื้อ 
มันถูกต้องตามระเบียบ ตามกฎระเบียบของ ว่าด้วยการจัดจ้างจัดซื้อ นะครับ
แต่ท่านกล่าวหาผมครับ ท่านประธาน ท่านไม่ยอมบอกให้ถอน ท่านกล่าวหาว่า
ผมจัดจ้างจัดซื้อแพง ตรงไหนแพง แพงเรื่องอะไร นะครับ ท่านใช้ความคิดว่า 
ตัวละแสนแพงนะครับ ท่านคิดว่าแพงๆ เพราะอะไรจึงแพง นะครับ ทุกสิ่งทุก
อย่างขบวนการท าจัดจ้างจัดซื้อเราท าถูกต้องตามระเบียบ แต่ท่านเอาความรู้สึก
ว่า มันรู้สึกว่าแพง  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 ขอน าเรียนว่าของเก่า ท่านเห็นไหมครับ ว่าของเก่าที่เราใช้ ทุกสิ่งทุก
อย่างที่เราใช้นะครับ โดนสี โดนแดดเลียนจนจางเราจึงถอดออก ปีที่แล้วเราก็ 
มังกรหรือไฉ่ซิ้งเอ้ียะ หรือว่ารูปกระต่ายทั้งหลาย เราถอดออกเสร็จเราก็ไปตั้งอยู่
ที่สวนหลวง ร.๙ ครับ แต่ท่านจัดมาลงตรงนี้ทั้งนั้นเลย จัดแพง โดยที่กล่าวหา
ผมว่าแพง แต่ผมเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ของผมด าเนินการตามกระบวนการตาม
ระเบียบการจัดจ้างจัดซื้อนะครับ ค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเสร็จว่าเอารูปอย่างไร
บ้าง พอเอารูปอย่างไรเสร็จ นะครับ ทางกรรมการก าหนดราคากลางก็จะไปเช็ค
ราคาแต่ละบริษัทโดยทางระเบียบเขาให้เช็คไม่ต่ ากว่า 3 บริษัท ซึ่ง 3 บริษัท
แล้วก็มาเปรียบเทียบคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าจะเอาตรงนี้ เหรอ เป็น
ราคากลาง หลังจากราคากลางก็เกิดการประมูล ก็แค่ขั้นตอนตรงนั้นแต่ถ้าว่า
ท่านบอกว่าแพงๆ เอาหลักตรงนั้น แพงตรงไหน อะไรแพง จากความรู้สึกเท่า
นั้นเองที่ว่าแพง หลายสิ่งหลายอย่างรวมมีความรู้สึกว่าแพง แต่ถ้าตามระเบียบ
มันไม่แพง มันท าไม่ได้ ท ากว่าถูกกว่านี้  ก็ท าไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผม
เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ของผมนะครับ ทั้งหมดนี่ ที่เป็นคณะกรรมการการตรวจจ้าง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการเปิดซอง เขาก็กลัวนะครับ เขา
ไม่ได้คิดถึงตรงที่ท่านจะมาซักตรงนี้หรอกครับ เขาคิดถึงว่าถ้าแพงจริงๆ ไม่
ถูกต้องระเบียบ สตง.ตรวจสอบแน่นอน เพราะตอนนี้เข้มข้นทุกสิ่งทุกอย่าง 
สตง.เข้มข้นนะครับ ท่านไม่ต้องขู่ว่าท่านจะส่งอะไรต่ออะไรนะครับ ผมบอก
ตรงๆว่าทุกคนทุกท่านเจ้าหน้าที่กลัวนะครับ ผมอยากจะท าเจ้าหน้าที่ยังไม่กล้า
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ท าเลยครับ บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งไม่ใช่ไม่ผิดแต่เสี่ยงผมบอก เจ้าหน้าที่พูดอยู่ค า
หนึ่งว่า ชีวิตเค้าเป็นชีวิตข้าราชการนะครับ ไม่ใช่มาเพียง ๔ ปี เหมือนพวกผม
นะครับ ขอฝากท่านนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ และก็ท่านเอา
เอกสารไปผมเชื่อมั่นว่า ท่านเอาเอกสารไปเยอะแล้ว ท่านจึงมาซัก จุดประสงค์
ของท่านคืออะไรเท่านั้นเอง  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายนัฐพงษ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯครับ  การที่ ผมมาพูด เรื่องนี้ 
จุดประสงค์ผมนั้น ผมมาท า หน้าที่ครับ ประชาชนเลือกไว้วางใจผมมาครับ ให้
มาท าหน้าที่ตัวแทนดูแลงบประมาณของพวกเขาที่เขาเสียภาษีมาครับ ไม่มี
จุดประสงค์อ่ืนใดเลยครับ ผมนี่ นายกนี่ ผม ผู้หลักผู้ใหญ่นับถือครับ แต่ผมท า
หน้าที่ต้องเข้าใจครับ ท่านก็ท าหน้าที่บริหาร ผมก็ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบ ท่าน
ก็เข้าใจอยู่ ขอพูดต่อท่านประธานครับ แต่ในใบตรวจรับงานจ้างสัญญาตกลงกัน
ว่าวันที่ ๓๑ มีนาคม เราจ้างเหมามา ๗๐๐,๐๐๐ แต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ครับ 
ท่านด าเนินการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายแล้วครับ ซึ่งมันขัดแย้งกับเอกสาร
นะครับ ติดตั้งวันที่ ๑๘  18 ติดตั้งไม่เสร็จที แต่วันที่ 23 ระยะเวลา 5 วัน 
ท่านตรวจรับงานจ้างกันแล้ว ตรวจรับงานจ้างได้ไงครับ สัญญาจ้างนี่เขียนไว้
ชัดเจนครับ แล้วบันทึกข้อความครับไม่ได้เป็นสัญญาจ้างด้วย เพ่ิมเติมมาในนี้ 
บันทึกข้อความ ผมขออ่านให้ท่านประธานฟังหน่อยนะครับ ตามที่งานสถานที่ 
งานไฟสาธารณะ ได้รับค าสั่งด้วยวาจานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้งานสถานที่ไฟฟ้า ด าเนินการจัดแสดงไฟประติมากรรมเพ่ือใช้ใน
เทศบาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 31 บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี 
นายกสั่งด้วยวาจาครับ เอกสารเขียนชัดเจน ระยะเวลาไม่ได้ก าหนด ว่าจ้างกี่วัน 
มาบอกผมว่าจ้างเดือนหนึ่ง วันที่ 31 มีนาคม แต่บันทึกข้อความเขียนชัดเจน
ครับ ไม่ ตามสัญญาจ้างมันต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่ถูกต้องครับ แต่นี่เป็น
บันทึกข้อความไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านด าเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายครับ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ จากวันที่ 18  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ สท.จรวย ถ่ายรูป
มายังติดตั้งไม่เสร็จทีครับ เหลือเวลาอีก ท่านตรวจรับงานวันที่ ๒๓ ระยะเวลา 
๕ วัน ที่ผมถามนี่ว่า สัญญาไม่มีเลย ก าหนดระยะเวลาที่ถูกต้องว่าคุณเอา
ระยะเวลาไหน คิดอย่างไร 5 วันนี้  ๗๐๐,๐๐๐ วันที่ 23 ตรวจรับงาน แน่นอน
ครับ เอกสารมีท่านประธาน ผมไม่อยากจะพูดหรอก แต่พอพูดไปแล้วมันสงสัย 
เท่านั้นเองเลยถาม ไม่มีระยะเวลาแน่นอนครับ เป็นบันทึกข้อความครับ 
นายกเทศมนตรีสั่งด้วยวาจาด้วยครับ    
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญนายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ  

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล  

 กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ ขอ ผมขอพูดที่ว่า ท่านนัฐพงษ์ 
พาดพิงครับ พอดีผมไปถ่ายรูปวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ นี่ ผมว่า ที่ว่าไม่ ติดตั้งไม่
เสร็จนั้น เพราะว่าน่าจะเป็นตัวเก่านะครับ เพราะว่าในรูปผมไม่มี แล้วก็มีวันที่
เรียบร้อย แต่โครงการของ ตัวเก่าที่ว่าท่านนายก ยกเลิกครับ เขายกเลิกจริง
เพราะว่าใน ตัวที่ว่าไม่เสร็จคือมังกร มันอยู่ในเต้นท์ครับ ในเต้นท์ตัวนั้นคือไม่
เสร็จจริงๆ น่าจะเป็นตัวเก่าครับ ขอบคุณมากครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องที่พาดพิง ก็พอที่จะเข้าใจกันนะครับ ยังอยู่ข้อที่เพ่ือนยังข้องใจอยู่
ครับ ว่า มีการ วันที่ครับ ที่ตามสัญญาวันที่ 18 ครับ แล้วตรวจรับงานวันที่ 23 
เป็นเวลา 5 วัน เป็นระยะเวลาที่สั้นจนเกินไปในงบประมาณที่จัดสร้างตั้ง 
๗๐๐,๐๐๐ ครับ ตามที่เพ่ือนได้ซักถาม ทีนี้ก็การที่ด าเนินการในครั้งนี้ ทางฝ่าย
เพ่ือนก็ได้ เพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯบอกว่าท่านนายกได้สั่งด้วยวาจาครับ สั่งด้วย
วาจาให้ เจ้ าหน้าที่ ได้ด าเนินการที่ ตรงส่ วนนี้ ครั บ  ขอเชิญท่ านนายกฯ                              
ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  ท่านกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกเทศบาลฯ
ครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ถามถึงว่าวันที่ 18 เซ็นต์สัญญา แล้ว
วันที่ 25 ซึ่งเสร็จ การติดตั้งครับ กี่วันผมไม่ทราบครับ ว่าจะเสร็จ ครับ แต่ว่า
ด้วยที่ เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจรับงานว่า เสร็จเรียบร้อยผมก็รับทราบครับ เป็น
มาตรการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ ถามว่าท่านสมาชิก ผมก็ยังนั่งงงๆ อยู่ ท่าน
สมาชิกอภิปรายแต่ละครั้งครับ ว่าเป็น ผมถามว่า คือท่านสมาชิก อภิปรายเรื่อง
สัญญาแปดเซียนกับแพะ แต่ในเมื่อฟังความหมายที่ เอะอะก็อ้าง สท.จรวย ครับ 
ถ่ายรูปมาให้ดูๆ แต่ท่านสมาชิกท่ีซักถามตั้งกระทู้ผมนั้น ตัวท่านไปดูบ้างหรือไม่ 
ว่าช่วงระยะเวลาตรงนั้น เป็นอย่างไรครับ ผมก็ไปดู แต่ๆด้วยวาจาของผมครับ 
สั่งด้วยวาจาตรงนั้น คือผมเร่งรัดให้เสร็จ ตามเทศกาลครับ ผมเองได้สั่งด้วย
วาจาหลายๆเรื่อง แม้กระทั่งว่าเรื่องมังกรที่ไม่เสร็จ ผมสั่งด้วยวาจาว่าถ้าวันนี้ยัง
ไม่เสร็จผมขอยกเลิกครับ เพราะผมไปดูผมไปตรวจ ผมเป็นห่วงว่าประติมากรรม
จะเสร็จหลังจากที่เทศกาลผ่านพ้นไป นะครับ แต่ที่ติดตั้ง ติดวันนั้นก่อน ก่อนที่
จะตรุษจีน แน่นอนไม่ต่ ากว่าสองวัน แต่ว่าผมเทียบกับ ผมไปเทียบกับของเก่าที่
มันไม่เสร็จเหมือนกัน จนกระทั่งมาสู่ขบวนการที่ผมต้องยกเลิกเพราะของเก่ามัน
ไม่เสร็จ ที่ให้เขามาซ่อมแซมมันไม่เสร็จ นะครับ ต้องท าความเข้าใจนะครับ ว่า
ท่าน ท่านก็ต้องความเข้าใจครับว่า ผมเองบางสิ่งบางอย่าง ผมเองก็เหมือนกับ
ท่านนะครับ ผมก็รักษาผลประโยชน์ รักษางบประมาณ นะครับกระท าการทุก
รายการ ด้วยความประหยัดครับ ทุกสิ่งทุกอย่าง ทางประชาชนมอบหมายให้ผม
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มาบริหารงานครับ  ท่ านบอกว่าท่ าน เป็ นคนที่ ว่ า  ท าหน้ าที่  ผม เองก็                    
ท าหน้าที่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างผมท าเท่าๆ ท่าน หน้าที่ประชาชนมอบหมายให้ผม
ด าเนินการทุกอย่างครับ ขอบคุณมากครับ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอตั้ง ประเด็นข้อสงสัยต่อสภาแห่งนี้นะครับ เกี่ยวกับโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างไฟประติมากรรมเทศบาลตรุษจีนปีนี้ ผมมีหลักฐานครับ   
ผมถ่ายวีดีโอไว้ วันที่ ๑๘ ผมยังมีเวลา ท่านบอกติดตั้งก่อน วันที่ ๑๘ ไฟยังไม่
ติดครับ ผมดูครับ ผมจะบอกเลยครับ ผมแปลกใจครับ ตุ๊กตาโผล่มาผมยังจอด
รถ แล้วถ่ายไว้ เวลาประมาณทุ่มหนึ่งด้วย ผมบอก ผมขอตั้งประเด็นข้อสงสัยใน
สภาแห่งนี้ครับ ๑.ระยะเวลาการจ้างไม่มีครับ ในสัญญาจ้าง ว่าก าหนดกี่วัน  
เอาราคา คุณก าหนดมาว่าราคากลางตรงไหน ถึงค านวณออกมาได้ถึงราคาถึง 
๘๐๐,๐๐๐ แล้วมีการประมูลกันเหลือ ๗๐๐,๐๐๐ พอระยะเวลาการตรวจรับ
งานจ้างนะครับ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2558 ท่านใช้ระยะเวลา ๕ วันครับ 
ตรวจรับงานจ้ าง เท่ ากับท่านจ้างเหมาตุ๊ กตาแปดเซียนแน่  5 วันครับ                
ตามสัญญาจ้างนะครับ นี่สัญญาที่ผมได้มานะครับ ไม่มีระยะเวลา 30 วัน ครับ 
ไม่มีแน่นอนครับ มีแต่บันทึกข้อความครับ นายกเทศมนตรีสั่งด้วยวาจาครับ ไม่
เกี่ยวอะไรกับสัญญาจ้างครับ ถ้าสั่งด้วยวาจา ท่านประธานครับ ยังไงก็ ผมดูว่า
การ ๕ วัน ๗๐๐,๐๐๐ นะ เยอะมากครับ คุ้มค่าไหมอะไรต่างๆ ผมเข้าใจครับ 
ความสุขคืนให้ประชาชนครับ ตรุษจีนวันที่ ๑๙ ไฟยังไม่ติดด้วยซ้ าเลย ก าลังต่อ
กันด้วยซ้ า วีดีโอมีครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายก ฯครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ระยะเวลา ๕ วันที่ท่าน
สมาชิกพูดครับ เป็นการตรวจรับว่างานเรียบร้อยครับ ซึ่งการติดตั้งจริงระยะยาวครับ 
ไม่ใช่ ๕ วันแล้วก็เก็บครับ ผมตรวจกระทั่งว่าผม คณะกรรมการการตรวจรับ
แล้วจะเป็นครับ ว่างานตรงนี้เขาตรวจติดตั้งเสร็จแล้ว ในวันนี้เสร็จหลังจากนั้น
เขาก็ท าต่อๆ ไปครับ ไม่ใช่แค่ ๕ วัน ท่านกล่าวว่า ผมใช้เงินใช้ระยะแค่ ๕ วัน 
ใช้เงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาทไม่ใช่ครับ เป็นเดือนครับ กว่าจะถอดกว่าจะเก็บ               
ถ้าท่านประธานใน คนข้างนอกเขาฟังว่า ๕ วันแล้วผมใช้เงิน ๗๐๐,๐๐๐ แล้ว 
ไม่ใช่นะครับ มันใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆ ครับ ท าความเข้าใจครับ ท่านย้ าอยู่
เรื่อยว่า ๕ วัน ใช้เงิน ๗๐๐,๐๐๐ ย้ าอยู่ ๕ วัน ประเด็นเพ่ืออะไร แต่ตอนที่ช่วง
ระยะวันที่ท่านบอกว่า 18 ไปถึง 23  ห้าวันนั้นการท าการ การติดตั้ ง            
เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการก็รายงานผมว่า เรียบร้อยแล้วหลังจาก
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคือ เขาก็ตั้งไว้ประติมากรรมให้ชาวบ้านได้ชื่นได้ชมกัน           
แต่ท่านก็ย้ าว่าอีก ๗๐๐,๐๐๐บาท ใช้ห้าวัน ๗๐๐,๐๐๐ บาทผมไม่ได้ใช้เงินแค่ 
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๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือใช้เงิน ๕ วัน ใช้ระยะเวลา ๕ วันครับ ผมใช้ระยะเวลาแต่
การตรวจรับงานตรงนั้น สัญญาเริ่มต้น 18 แล้วตรวจรับงานตรงนั้นตอนที่ตรวจ
รับงานเสร็จนั่นแหละคือเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะกรรมการมารายงานบอกว่าเสร็จ 
นะครับ เสร็จแล้วผมก็รับทราบว่าเสร็จ แต่ว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาทนี่ เราใช้
ระยะเวลาเป็นเดือนๆ ครับ ท่านก็ทราบว่าติดกี่วัน แต่ท่านอย่าเบี่ยงเบน
ประเด็นบอกว่า ๕ วันๆ ใช้เงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แพงๆ เพราะอะไร ท่าน 
เพราะว่า ไม่ได้บอกว่าตั้งประเด็นผม แต่เท่ากับกล่าวหาผมแล้วย้ าบอกว่า ๕ วัน
ใช้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๕ วันใช้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ประติมากรรมใช้เวลากี่วัน          
ใช่ไหมครับ เอาหลักความจริง ผมเองก็บริหารงานผมบอกตรงๆนะครับว่า ผม
ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งนี้ พอผ่านงบประมาณผมก็บริหาร งบประมาณ
ตามสภา แต่ถ้าผมบริหารงานผิดพลาดตรงไหนบอกมา นะครับ แบบย้อนหลัง
ไปนิดหนึ่ง แบบโรงเรียนผมก็ยอมรับ ว่าผมท าล่าช้าผมก็ยอมรับของผมว่าล่าช้า 
แต่ผมก็มีเหตุผลในการล่าช้า สตง.ตรวจสอบแน่ แต่นี้เข้มไปหมดนะ แล้วก็ผม
เลยชี้แจงให้กับท่านสมาชิกทราบว่า ผมไม่ได้ใช้เงิน ที่ท่านบอกว่า ๕วัน ใช้ 
๗๐๐,๐๐๐ ครับ ประติมากรรมนั้น อยู่เป็นเดือนๆ อยู่จนสีของผ้าซีดจางเขาต่อ
เอากลับครับ ไม่ได้ใช้ ๕ วันครับ ระยะเป็นเดือนๆครับ ในการติดตั้ง  

 -พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน- 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปกระทู้ถามของนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย ขอเชิญครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กระผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ 
วันนี้มีเรื่องของกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นครับ ในหัวข้อการดูแลบ ารุง ตกแต่ง
รักษาต้นไม้ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ครับ 
อันนี้หนึ่งค าถามแล้วครับ ใช้งบประมาณต่อปีๆละเท่าไรครับ แล้วก็วงเล็บข้าง
หลังก็ขอเอกสารประกอบในการพิจารณาให้ผมด้วยครับ เพราะว่าผมไม่มี
เอกสารใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ถ้าเป็นไปได้ครับ ขอมาเพ่ือนสมาชิกแต่ละเขต เขต
ละชุดก็ยังดีครับ จะได้พิจารณาไปพร้อมๆกันครับ ก็ขอไปก่อนหน้านี้แล้วครับ ก็
ยังไม่มีใครเอามาให้ ก็เลยต้องมาขอในที่ประชุมสภาครับ นะครับ แต่ถ้าไม่ให้ก็
ไม่เป็นไรครับ ผมก็มีค าถามได้ครับ ให้ท่านตอบเลยได้ครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ   

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯครับ จากกระทู้ที่ท่านว่าการดูแลบ ารุงตกแต่งรักษาต้นไม้ภายในเขต
เทศบาลฝ่ายไหนเป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณเท่าไรครับ เป็นฝ่ายส านักงาน
กองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบครับ ส านักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่า จะมีฝ่าย
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ของสวนซึ่งมีคุณสาธิต เป็นผู้ดูแล งบประมาณครับ การจ้างเหมาตัดหญ้าและ
ดูแลบ ารุง ๓ สายครับ ก็เป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 614,000 บาท ๆ ครับ จ้างเหมา
นะครับ คือมีเกาะกลางกาญจนวิถี เกาะกลางชนเกษม และศรีวิชัยครับ ส่วน
งบประมาณปี ๕๘ ได้รับมา 300,000 บาทครับ เป็นการส่งเสริมการเกษตร 
งบประมาณที่ ได้รับมานี่ครับ ก็ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครับ งานส่งเสริม
การเกษตร 1 ,50 0 ,00 0  บ าท  งานสวน  1 ,50 0 ,0 00  บ าทครับ                      
คืองบประมาณวัสดุการเกษตรของปี 58  สามล้านครับ ส่วนงบประมาณที่จัด
จ้างนะครับ ก็ประมาณ 614,000 บาทครับ ที่จ้างเหมา        

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ในส่วนที่ทางท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงมาครับว่า เป็นของฝ่ายไหนเป็นผู้ รับผิดชอบครับ ก็ เป็นฝ่ายของ                 
ส านักการช่าง ถูกต้องไหมครับ แล้วก็โดยมีคุณสาธิต เพชรแก้วครับ ถูกต้องไหม
ครับ เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลในส่วนด้านนี้อยู่ครับ  แล้วก็งบประมาณใน             
แต่ละปี ที่ ใช้ไปนะครับทั้ งจ้างเหมาและก็การเกษตรรวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่          
3,600,000บาท ตัวเลขถ้วนๆ ถูกต้องไหมครับ ฉะนั้นครับ ในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  พ้ืนที่  68 ตารางกิโลเมตร ครับ ใช้งบประมาณปีละ 
3,600,000 บาท ไม่รวมงบส่งเสริม ถูกไหมครับ อันนี้ครับ ผมก็จะสอบถาม
ทางท่านผู้บริหารไปว่างบส่งเสริมที่แจ้งมาว่า 300,000 บาทนี่เป็นตัวเลข
ถ้วนๆ ที่ชัดเจนแต่ละปีไหมหรือว่า วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่ละปีว่า เขาจะส่งเสริมมา
ไหมหรือไม่ส่งเสริมมาครับ ในส่วนตรงนี้ เดียวให้ตอบด้วยครับว่าตอนนี้ยอดอยู่
ที่ 3,600,000บาท ผมเอาตัวเลขถ้วนๆ อยู่ที่ 3,600,000บาท ตกเดือนละ 
300,000 นะครับ หารออกมาเป็นวัน วันละ 10,๐๐๐ บาท ครับ ผมคงจะไม่
อยากจะไปถามเอาว่าตอนนี้ ครับที่ จ้างเหมา 3 สาย ศรีวิชัย ชนเกษม               
กาญจนวิถี ครับ มีการประเมินขนาดไหนบ้าง เพราะอันนี้เป็นการจ้างเหมานะ
ครับ เพราะ ๓ เส้นนี้ เท่าที่ พูดมานี่  เป็น ๓ สายที่  เป็นหน้าเป็นตา ให้กับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรา นะครับ ที่ผมได้พูดขึ้นมาเพราะอะไรละครับ 
เพราะตอนนี้ได้มีชาวบ้านนะครับ ได้มีหลายๆท่านขอความอนุเคราะห์ในการ
ช่วยดูแลต้นไม้ ตัดแต่งนะครับ โดยเฉพาะเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้พาดพิงครับ 
ถนนเส้นศรีวิชัย เท่าที่เห็นนะครับ ตอนนี้นะครับ ผมกล้าพูดว่า รถทัวร์ ไม่กล้า
วิ่งเลนซ้ายแน่นอนครับ ถ้าจะมีการจอดต้องดูช่วงให้ดี ถ้าไม่ดีท่านจะเจอกับ
อะไรครับ ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ยื่นออกมาลงมาใกล้ถึงกับรถกระบะ หรือรถ
เก๋งนะครับ มีค าร้องที่ผมรับเรื่องมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้  ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะถนนเส้นบางกุ้งครับ ขอเอ่ยนามเลยนะครับจาก
ร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งครับเส้นบางกุ้ง ขอความอนุเคราะห์มาผมเขียนค า
ร้องด้วยมือเองเลยครับ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ยังไม่มีการด าเนินการใดๆทั้งสิ้น ครับ         ก็
ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอันใดครับ ฝ่ายงานด้านงานสวนครับ ในเขต



๒๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

พ้ืนที่ของเทศบาลนี่ ถนนต่างๆ ไล่เป็นสายเลยครับ ตลาดใหม่ บางกุ้ง ศรีวิชัย 
ชนเกษม ดอนนก บ้านดอน ถนนหน้าเมือง หรือในเทศบาลหรือหน่วยงานของ
เทศบาล ในส่วนตรงนี้ ผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายงานสวนต้องดูแลรับผิดชอบ
ทั้งหมดหรือไม่ ยกเว้น ๓ สายที่แจ้งมาว่า เป็นการจ้างเหมาครับ ต้องดูแล
หรือไม่ หรือไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น เพราะ ช่วงปิดภาคเรียน ผมไปโรงเรียน
เทศบาลแห่งหนึ่ง บริเวณแถวๆซีกด้านขวาครับ ถ้ามาจากถ้าจะยิงตรงไปถนน
เส้นดอนนกครับ ซีกด้านขวาโรงเรียนแห่งนั้น ตั้งอยู่บริเวณตรงนั้นครับ มีการ
ร้องขอให้ไปตัดต้นไม้ครับ แต่ก็ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงนั้น ผมเลยยิงค าถามต่อเลยครับ เมื่อกี้ผมถามไปสอง              
สามค าถามแล้วนะครับ ก็ด้วยเหตุผลว่า ท่านบอกว่า ให้ขึ้นได้สัก ๓ ครั้งในการ
ถาม ก็ต้องยิงยาวสักนิดหนึ่ง ครับ ผมก็เลยอยากสอบถามว่า หน่วยงานโรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลโดยตรง ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธาน
ครับ บริหารงานโดยท่านนายกฯครับ ในหน่วยงานของเทศบาลนี่เราต้องดูแล
ไหม หรือไม่เกี่ยวข้องอะไร เข้าใจค าถามไหมครับ หน่วยงานของสังกัดโรงเรียน
จะขอในการดูแลเรื่องต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ในๆสังกัดเทศบาล ถามว่าเทศบาล 
ดูแลได้หรือไม่ หรือผิดระเบียบอีก หรือเครื่องมือในการไปตัดไม่เพียงพอครับ  
ถ้าเครื่องมือในการตัดไม่เพียงพอผมขอเอกสารฝ่ายพัสดุที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ครับ  
ในส่วนของงานด้านงานสวน ว่ามีการผ่านสภา ซื้ออะไรไปบ้าง ไม่ว่าจะรถ
กระเช้า เลื่อยต่างๆ และที่ส าคัญจ านวนบุคลากรครับ ที่ท าการไม่ใช่อยู่ในของ
ชุดจ้างเหมาครับ ที่ท าการโดยตรง ของสังกัดส านักการช่างที่ดูแลด้านงานสวน             
มีจ านวนกี่ท่านครับ แต่ถ้าดูแลได้ ไม่ต้องตอบผมครับ ให้ท่านพิจารณาว่าวัน
หน้าวันหลัง ท างานอย่าเลือกสถานที่ ให้ท าให้จริง เพราะมันเป็นงานหน้าตา
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราครับ ผลกระทบไม่ได้ตกกับใครหรอกครับ 
ตกกับบุตรหลานของเรานี่เองครับ เด็กนักเรียนที่ไปเล่นวิ่งเล่นเข้าแถวอยู่บริเวณ
ส่วนตรงนั้น ถ้าวันนี้ท่านก็รู้อยู่ต้นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อน มันจะมีการผุ กร่อน 
นะครับ ถ้าสูงใหญ่ ไปมากๆ จะหักกิ่งลงมาโดยที่ท่านไม่คาดคิด แม้แต่ในพ้ืนที่
ของเทศบาลครับ ผมเคยคุย เคยพูด แม้แต่ไปดูงานถึงที่จังหวัดต่างๆ แล้วผม       
ชี้ให้ดูนี่ๆ ต้นพญาสัตบรรณ ต้องตัดอย่างนี้ แล้วมันจะแตกออกมาอย่างนี้ จะ
สวย แต่ของเราก็ยังไม่ได้รับการดูแล เพราะเหตุผลอันใดผมก็ไม่ทราบ นี่ผมไม่
ได้มาพูดในวาระหัวข้อนี้เพ่ือจะมาว่ากล่าว ใครครับ หรือจะไปท าให้ท่านใดท่าน
หนึ่ง รู้สึกไม่พึงพอใจ ผมต้องการให้ท่านครับ ช่วยปรับปรุง ช่วยกันด าเนินการ 
ช่วยกันพัฒนา เพราะเป็นหน้าตาของพวกเราทั้งหมด จังหวัดอ่ืนๆมาดูงานบ้าน
เรานี่มากมาย แต่พอเราไปดูงานบ้านที่ จังหวัดต่างๆ พอเข้าเมืองไปเห็นการ
ประดับต้นไม้อย่างสวยงาม ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ใช่ไหมครับ แต่
ของเราละครับ ก็เป็นนโยบายของท่านผู้บริหารที่ได้เคยพูดกับผม คุยกับ
ประชาชนไว้ ว่าจะท าบ้านเมืองเราให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ ขอร้องเถอะครับ 
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อยู่ไปอยู่มา ตอนนี้งานกองหนึ่งต้องรับผิดชอบด้านการตัดต้นไม้เป็นเรื่องเป็น
ราวไปแล้ว ไม่ใช่ครับ  งานด้านนั้นให้ เป็นเรื่องของอุทกภัย อัคคีภัยหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับ ผมว่าน่าจะดีกว่าครับ กลายเป็นท าไปท ามาต้อง
รับผิดชอบไปโดยปริยายโดยที่ท่านประธานสภา เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครที่ไม่โดน
ผลกระทบเรื่องนี้ เพ่ือนสมาชิกทุกๆท่าน ที่เคยผ่านประสบการณ์ด้านนี้มา         
พูดเป็นเสียงเดียวกันหมด ผมวิงวอนครับ อยากให้ท่านประธานสภาครับ               
สู่ผู้บริหารนะครับ ขอร้องเถอะครับ ปี๕๘ แล้วครับ เราเริ่มต้นท าบ้านเราให้สวย
ขึ้นครับ  หลายสิ่ งหลายๆอย่าง ท่ านรองครับ  บางท่านก็ขยันจริงๆ ผมก็               
ยอมรับครับ แต่สิ่ งที่จ าเป็นท่านต้องลงมาดูก่อน ว่าควรจะท าอะไรก่อน             
อะไรหลัง ครับ ส่วนตรงนี้ เมื่อสักครู่ผมค าถามไปสอง สามค าถาม ทันครับ                    
ท่านประธานสภาถึงท่านผู้บริหารให้ตอบค าถามผมด้วยครับ เชิญครับ            

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ          
ผู้ทรงเกียรติ จากที่ท่านสมาชิกผู้สภาเทศบาลฯทรงเกียรติได้ถาม ถึงประเด็น
ความรับผิดชอบของการตัดต้นไม้ ด้วยความเข้าใจของท่านสมาชิก เป็นสิ่งที่
ถูกต้องแล้วว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานการเกษตร ไม่ว่าโรงเรียนก็ดี หรือ
ว่าข้างทางการตกแต่ง แต่ว่ามีอยู่การจ้างรับเหมาจริงๆ ด้วยความเข้าใจจริงๆ 
คือว่า ท าความเข้าใจก็คือเกาะกลางเท่านั้นที่เราจ้างเหมา สองข้างทางนั้น เป็น
หน้าที่ของฝ่ายการเกษตร ที่จะต้องตกแต่งครับ แล้วก็โรงเรียนต่างๆ ซึ่งต้อง
อนุเคราะห์ให้โรงเรียนตกแต่ง โรงเรียน ถ้ามีปัญหาแจ้งมาต้องไปด าเนินการให้
ครับ ส่วนการตกแต่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียน คือแต่ถ้าว่ามีปัญหาเรื่องความสูง
หรืออย่างไร จะให้สวยให้งามจริงๆโรงเรียน ต้องเป็นหน้าที่ของโรงเรียน แต่ว่า
ถ้ามีอะไรที่ทางโรงเรียนต้องการให้ตัดเป็นหน้าที่ของทางส่ วนต้องให้ความ
อนุเคราะห์ครับ ส าหรับที่ท่านสมาชิกเป็นห่วง ผมก็ต้องขอขอบคุณมากที่เป็น
ห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตัดต้นไม้ตรงนี้ ผมเองด้วยความจริงผมเองก็เป็นห่วง 
ก็ได้พูดอยู่กับท่านรองนายก ฯที่เกี่ยวข้องแล้วว่าต้อง หลังจากนี้ต้องปรับปรุง 
หน้าที่และตอนนี้เรามีนักวิชาการเกษตรมาเพ่ิมอีก ๑ ท่านครับ คงจะ เข้มข้นข้ึน 
ส่วนเรื่องการตัดต้นไม้ ต้องท าความเข้าใจการตัดต้นไม้ในที่เอกชน ด้วยความ
อนุเคราะห์ของส่วนมากจะให้เจ้าของบ้านท าหนังสือขึ้นมาขอความอนุเคราะห์ 
จากการให้ความอนุเคราะห์เพ่ือป้องกันให้เกิดเจ้าหน้าที่เราไปตัด เกิดเขา
เสียหาย เจ้าหน้าที่เราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบครับ ก็ เพ่ือป้องกันซึ่งกันและกัน 
การอ านวยความสะดวกเป็นหน้าที่ของเราครับ   
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสักครู่ท่านนายกฯได้ตอบไปแล้วครับ แต่ว่าที่เพ่ือนสมาชิกสอบถาม
เรื่องต้นไม้นั่น นายกฯยังไม่ได้ตอบ ก็คือต้นไม้ที่ริมถนนที่รถทัวร์วิ่งแล้วติดกิ่งไม้ 
เราจะมีการแก้ไขอย่างไรที่ตรงนี้ที่เพ่ือนถามครับ ขอให้นายกท าความเข้าใจนะ
ครับ จะได้เสร็จไปเลยกระทู้นี้  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เมื่อสักครู่ได้บอกแล้วครับว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายงานเกษตร ที่จะต้อง
ตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองให้สวยงามเป็นหน้าที่ของเขาเลยครับ อาจจะมีการ
ตอนนี้เผลอเรอบ้างหรือขาดความสวยงามไปบ้าง ผมก็คงจะได้ก าชับให้รอง
นายกที่เก่ียวข้องที่ดูแลส านักการช่างไปก ากับดูแล เพ่ิมมากข้ึนครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณสุวัธชัย ครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล                          

 กราบเรียนท่านประธานสภาครับ จากทางท่านผู้บริหารครับ ได้พูดหรือ
อธิบายในส่วนต่างๆครับ ในส่วนเรื่องของการจ้างเหมา ๓ สายครับ รับผิดชอบ
เฉพาะตรงเกาะกลางอย่างเดียวปีละ 600,000 บาทครับ สายละ 200,000 
บาท ครับ แล้วผมก็ได้ถามไปว่า มีการท าแบบประเมินความพึงพอใจ ไว้บ้าง
ไหมครับ เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตอบผมครับ ถามไปแล้ว แต่ว่าบางทีท่านอาจจะยัง
ไม่ได้จดไว้ อันนี่ก็เป็นค าถามครับ และส่วนเรื่องของสองข้างทางเป็นความ
รับผิดชอบของทางเทศบาลครับ โดยตรงก็ ทางท่านก็บอกไปแล้วว่า อาจจะช่วง
นี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับ ต้นไม้ก็เจริญเติบโตเร็วสักนิดหนึ่งครับ ก็หลังจากนี้ก็จะ
ให้ทางท่านนะครับ ผู้รับผิดชอบโดยตรงก็เป็นท่านรองครับ ที่ดูแลกองนี้ครับ จะ
ลงไปสอดส่องดูแลมากขึ้นผมก็อยากให้ท่านลงไปดูให้มากๆ ครับ โดยเฉพาะ
อะไรรู้ไหมครับ มันเป็นนโยบายเลยครับ เป็นนโยบายของท่านผู้บริหารโดยตรง
เลย เรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ ท่านไปดูสิครับเราผ่าน
งบประมาณไปเกือบ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท าไฟฟ้าใหม่บริเวณริมเขื่อนแม่
น้ าตาปีครับ ตั้งแต่ศาลหลักเมืองยิงยาวจนถึงท่าปลาวาฬหรือตลาดนัดตลาดน้ า
ของเรานี่เอง ท่านไปดูต้นปาล์มนะครับ ต้นปาล์มที่อยู่ระหว่างเสาไฟฟ้านั่น
ทั้งหมดและเฟ่ืองฟ้าที่เป็นซุ้มครับ ท่านไปดู ว่า ณ วันนี้หน้าตามันอยู่อย่างไร 
ใบไม้มันอยู่อย่างไร นะครับ ต้นปาล์มเป็นต้นปาล์มที่สวย ถ้าลงไปจัดสรรเอาใบ
แห้งเหี่ยวออก สิ่งที่เป็นไม่ ดูแล้วไม่สวยงาม เช่นสายไฟที่ห้อยยาวลงแล้วไม่ได้
ใช้งาน นะครับ ควรจะแกะออก เพ่ือให้ต้นปาล์มได้เจริญเติบโตได้สวยขึ้นและ
จะได้ดูสวยงามเพราะตอนนี้ เป็นหน้าเป็นตาท่านมาก ตั้งแต่ไฟตัวนี้เปิดขึ้นมา 
ท าให้ต้นไม้ตัวนี้ก็ดูมีชีวิตชีวา แต่วันนี้นะครับ ต้นไม้ก็เปรียบเสมือนคน ถ้าใส่
เสื้อผ้าขาดๆ รุ่งริ่งมีแล้วไม่สวยงาม แป้งไม่เคยทา นะครับ ลิปสติกไม่เคยทาลง
ไป ความเขียวขจีที่ต้นไม้มี มันก็จะดูหดเหี่ยว เพราะใบไม้เก่าๆที่รุงรังอยู่ที่บน
ต้นไม้ ไม่มีการตัดแต่ง อันนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆครับพูดไปก็หา
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ว่า ไม่รู้จะพูดท าไม แต่ผมถามว่ามันเมื่อไรจะได้เริ่มจะได้ท ากัน เพราะบ้านนี้
เมืองนี้ไม่ใช่ของๆใครครับ ของทุกๆคน นะครับผมอยากให้บ้านเมืองเราดู
สวยงาม สีเขียวประดับบ้านเราจริงๆ นะครับ ผมไม่โกรธแค้นหรือไม่ได้ เอาข้อนี้
มาพูดเพ่ือท าให้ ท าบรรยากาศให้มันเสียในช่วงบ่ายๆหรืออะไรทั้งสิ้น อยากให้
ตระหนัก ให้ท่านผู้บริหารตระหนักว่า ณ วันนี้ท่านบริหารงานเรื่องบางเรื่องนี่ 
ท่านต้องรีบๆบริหารงานก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของหน้าตาท่าน คนเข้าเมืองมา
นี่ โอโห้นี่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือ ใบไม้เก่าๆเอย เต็มพ้ืนที่ไปหมด  ระโยง
ระยาไม่มีใครไปดูแลนะครับ แล้วส่วนที่ท่านบอกว่าพ้ืนที่เอกชนนะครับ เป็น
เรื่องของ ความขออนุเคราะห์ลักษณะนั้น ผมว่านะครับ เราเป็นเทศบาลนคร
มาร่วมเกือบแปดปีเต็ม ผมว่าเราควรจะออกพระราชบัญญัติ ให้เป็นเรื่องเป็น
ราวเลยครับ เหมือนกับที่เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลกรุงเทพ ไม่ใช่เทศบาล
ใช่ไหมครับ กรุงเทพมหานคร เขาออกระเบียบมาชัดเจนเลยครับ ขนาดพ้ืนที่
ต้นไม้ไซด์ขนาดนี้ กว้างคูณยาวคูณสูง จ านวนเท่านี้นะครับ เกินจากกี่กิโลเมตร
ในการเก็บขนเพิ่มอีกเท่านี้ ผมว่าไปศึกษาข้อนี้ดูครับ เงินจะได้เข้าส านักการคลัง
อีกไม่ต้องมา ไม่ต้องไปมีบุญคุณกับใครครับ เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยดีกว่า 
ชาวบ้านเขามีปัญญา ปลูกบ้านหลังราคาเป็นเกือบ 10,000,000 บาท ไม่มี
ปัญญาจ่ายตรงนี้ ผมว่าไม่ใช่ครับ แต่ด้วยความที่ว่าหาบุคลากรหรือจะพ่ึงพาใคร
ครับ ไม่ได้จริงๆเพราะต้นไม้สูง ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดแต่งที่ถูกต้อง
หรือปลอดภัยอย่างที่เทศบาลเราได้จัดซื้อจัดจ้างมา ถ้ารถกระเช้าคันที่ใช้งานอยู่ 
มีปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ เรียนเชิญเลยครับ ท่านประธานครับ ท าหนังสือ
เรียนเชิญสมาชิกสภาเลยครับ ให้ไปชมเลยว่ารถกระเช้าคันนี้นี่ เก่าแล้ว ใช้งาน
ไม่ได้จริงๆ มันมีปัญหาเรื่องนี่ ตั้งงบประมาณเลยครับ  คันละเท่าไรครับ เพ่ือพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลครับ ผมว่าตรงนี้ ไม่มี ใครขัดข้องแน่ครับ 
โดยเฉพาะสมาชิกหลายๆท่านที่ต้องไปปีนต้นไม้เองครับ ถ้าวันนี้ตกขึ้นมาใคร
รับผิดชอบ อยากให้มีระเบียบครับ ผมว่าระเบียบข้อนี้คงจะศึกษาไม่ยาก             
ไปลอกมาจากของเทศบาลที่เขามีๆ อยู่แล้วท าได้เลยครับ แล้วเรื่องของการจ้าง
เหมา ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ผมว่าควรจะเปลี่ยนผู้จ้างบ้างนะครับ ให้ต้นไม้
มันออกมาดูดีกว่านี้หน่อยนะครับ ไม่ใช่จมลงอยู่ตรงนั้นนะครับ ผมคงไม่ต้องขอ
เอกสารนะครับ เดียวจะช้าเพราะท่านกว่าจะเอกสารมา ผมว่าเดียววันนี้บ่าย
สองครึ่งแล้ว ท่านก็ยังไม่ จะได้หรือไม่ได้นะครับ แล้วที่ส าคัญนะครับ ผมเป็น
ห่วงตอนนี้ เป็นห่วงขออนุญาตนะครับ เป็นห่วงรถระดับผู้บริหารนะครับ ที่มา
รับส่งใต้ต้นไทรบ่อยๆ กลัวอะไรครับ กลัวรากไทรนี่ครับ จะไปเกี่ยวสปอยเลอร์
ท่าน แล้วเดียวหลุดออกมาทั้งยวง นะครับ สปอยเลอร์ติดรถครับ ผมกลัวครับ 
เพราะมันยาวขึ้นทุกวัน หรือว่าดีวันดี คืนดี เดินๆ ไม่ได้ทันได้มอง สายรากมัน
คล้องโยงเป็นเหมือนกับเชือกห่วงนะครับ คล้องคอท่านนะครับ ทีนี้มันจะ
เดือดร้อนนะครับ ผมเป็นห่วงมากครับ รากไทรที่ตรงนี้ครับ เขาไม่ได้เดือดร้อน
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อะไร ต้นไม้ก็อยู่ของครับ แต่ควรจะตัดแต่งให้มันดูสวยงาม ผมเป็นห่วงจริงๆ ครับ     
ไม่ว่าจะท่านผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนที่ต้องขึ้นลงเส้นนี้บ่อยๆครับ 
เพราะตอนนี้เดินไปก็ถึงหัวแล้วครับ ขนาดว่าผม สูง 160 ซม. เองครับ ยังถึง
หัวผม แล้วท่านๆที่สูงๆส่งๆกันครับสูง 170 ซม., 180 ซม.ครับ โดยเฉพาะ
ระดับท่านอาจจะเป็นสูงมากกว่านั้น อาจจะถึงคอท่านเลยได้ครับ ผมว่าน่าจะลง
ไปปรับปรุงกันบ้าง สุดท้ายครับ หัวข้อที่สองนี่ครับ แล้วเดียวให้ท่านผู้บริหาร
ตอบผมมาสักนิดครับ ในส่วนที่เรื่องของการผ่านราชบัญญัติในการตัดแต่งต้นไม้
ของพ้ืนที่เอกชน ท าได้ไหม น่าจะท าหรือเปล่า ครับ แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผมถามไปครับ 
ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ท่านนายกฯครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ก็ตอบเรื่องแรกก่อน ที่ เกี่ยวกับการให้ออกเป็นพระราชบัญญัติ               
เทศบัญญัติก็คงจะออกได้ครับ ถ้าต้องการ นั่นก็คงจะให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการ 
ต้องขอบคุณมาก ส่วนเรื่องที่ท่านได้พูดมาถึงนะครับ มันตรงใจผมนะครับทุก
เรื่องนะครับ เกี่ยวกับเรื่อง ตกแต่งต้นไม้ต่างๆ นะครับผมก็ได้เห็นแล้ว ไม่ใช่
เฉพาะตกแต่งต้นไม้นะครับ ริมคลองตรงนั้น ผมก็ได้นั่งนับๆ แล้วก็ว่าต้นไม้ที่
ตายไปแล้ว ที่ไม่มีอะไรมาเพ่ิมเติมก็เว้นไว้อยู่อย่างนั้น ตอหม้อน่าจะขุดออก
หรือไม่ ผมขอเพ่ิมเติมเองนะครับ ผมจะเอาไปด าเนินการที่ท่านบอกครับ ผม
ตั้งใจอยู่แล้วครับ ได้คุยตั้งใจว่าจะเอาไปด าเนินการให้ ทุกจุดละครับเพราะหน้า
นี้มันหน้าฝนแล้วก็เริ่มออกแตกกิ่งก้าน ส่วนที่ตายก็ต้องเอาออก ผมเห็นด้วย
ครับกับที่ท่าน ต้องขอขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงแล้วก็ได้ตั้งกระทู้ถาม ก็คงจะแจ้ ง
ให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ครับ โดยการเร่งด่วนครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณสุวัธชัยครับ  

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ได้ฟังท่านผู้บริหารครับรับเรื่อง
ไปแล้วครับ ในการพูดครั้งนี้นะครับ ผมพูดเป็นครั้งที่๒ ของการประชุมสภา   
การประชุมสภาครั้งที่แล้วโน้น ผมก็ได้พูดครับ อยู่ในระเบียบวาระกระทู้ที่ผม
ถามไปครับ ผมคงจะต้อง ไม่ต้องอ่านนะครับ เพราะว่าอยู่ในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาที่ผ่ านมา ผมก็ได้ พูดไปแล้วครับเรื่องนั้นครับ ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการใดๆทั้งสิ้น นะครับ วันนี้ครับ เราควรจะคิดใหม่ จับมือกัน ร่วมกัน
ก้าวเดินนะครับ ผมไม่อยากจะมาพูดค าว่าแบ่งข้างกันเดินหรือกลุ่มใครกลุ่ม  
เรามาช่วยกันเถอะครับ อย่าให้บ้านเราต้องช้าไปกว่านี้อีกครับ ยุคเราปีนี้ครับ  
ปี ๕๘ วันนี้ท่านนายกนะครับ ขออนุญาตครับ ท่านบอกจะรีบด าเนินการในส่วน
ต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับ หรือในของเทศบาลเองที่ สาม สี่ต้นที่เหลือแต่ตอ            
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ผมว่าถ้าเป็นคนจีนนี่ ฮวงจุ้ยนี่ ท่านนายกต้องไปพิจารณาอย่างเยอะเลยครับ 
เอาต้นไม้ตายมาไว้ในบ้านตัวเองนี่ ท่านไปถามได้เลยทุกซินแส ไม่มีใครบอกว่าดี
หรอกครับ ที่วันนี้ที่มันได้ติดขัดเพราะสามต้นนี้ละครับ มันปักหมุดเข้าไปใน
หัวใจท่าน  รู้ไหมครับ ท่านต้องไปดูนะครับ มีที่ไหนครับ ต้นไม้อย่างนี้ เขามีแต่
เอารถแม็คโครมารีบขุดๆออกไป ไม่นั้นก็ถม เผาทิ้ง นี่โชว์หราอยู่ทางออกของ
เทศบาลทุกวันท่านผู้บริหารอย่างเดียวไม่พอ แถมท่านรองต่างๆ ที่ไปออกก าลัง
กาย หัวหน้าส่วนต่างๆไปออกก าลังกาย ผมไม่รู้ท่านเดินสะดุดกันบ้างหรือเปล่า
ครับ แล้วก็ของที่ผมถามไปก็ได้ตอบกันกระจ่าง แล้วท่านก็บอกว่าเดียวจะรีบ
ด าเนินการ ผมก็จะดูว่าความสามารถของท่านผู้บริหารนะครับ ที่มอบหมาย ให้
ท่านรองนายกฯดูแลด้านนี้โดยตรง จะมีความสามารถอย่างที่พูดหรือเปล่า ว่า
ของจริงหรือของปลอมครับ ท่านพิสูจน์งานต่างๆ ประสบความส าเร็จมา
มากมาย แต่งานนี้ จะจริงหรือไม่จริงครับ ก็ฝากท่านประธานสู่ผู้บริหารด้วยครับ 
ค าถามผมก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับ ฝากความหวังปี ๕๘ คิดใหม่ ท า
ใหม่ เดินหน้าด้วยกันขอบคุณครับ      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ของคุณสุวัธชัย คงจะ เสร็จสิ้นไปแล้วครับ กระทู้หนึ่ ง  ก็ยังของ            
คุณจรวย ทีนี้ครับ ขอเชิญครับ  

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอตั้งกระทู้ถามผู้บริหารสภาท้องถิ่นเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ที่ผ่านสภาไปเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการไปแล้วกี่โครงการและยังไม่ได้ท ากี่โครงการ 
และขอทราบเหตุผลที่ยังไม่ได้ด าเนินการครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก จากที่กระทู้ของท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามถึงโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรที่
ผ่านสภาไปเมื่อกุมภาพันธ์ครับ ทั้งหมดนะครับ ก็ 12 โครงการ ท่อระบายน้ า
นะครับ เฉพาะท่อระบายน้ า แต่ตอนนี้ผมก็เข้าใจ นะครับ ที่ตั้งไว้ท่อระบายน้ า
และผิวจราจรจ านวน 12 โครงการ นะครับ ซึ่ง ถ้าท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ทั้งหมด 12 โครงการ ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๕ โครงการนะครับ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ๔ โครงการ ก าลังจัดจ้างอยู่ ๑ โครงการ และก าลังท าราคากลาง 
จ านวน ๒ โครงการ ครับ โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการนะครับ ก็มีอยู่
โครงการโฉลกรัฐ 18/1 กับ โครงการถนนน้ าค้าง แยกบ้านเลขที่ 233/5 ครับ 
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการก าลังอยู่ระหว่างการท าราคากลางและก็มีโครงการของถนน
น้ าค้างจะต้องเสนอต่อจังหวัดเพราะเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ ก็คิดว่าแล้ว
เสร็จภายในเดือนหน้าก็น่าจะจบนะครับ ๒ โครงการนี้  
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นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ท่านนายกฯครับ ผม กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ                
ซอยน้ าค้าง ไม่ทราบด าเนินการได้เมื่อไร และก็โฉลกรัฐ 18/1 ครับท่าน           
บางสายออกไปแล้ว ผ่านงบประมาณ ๑ ปี กับ๓ เดือน ๗ วัน แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้
ท าติดขัดอะไรเพราะเราใช้เงินสะสมครับ ขอทราบรายละเอียดครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานเทศบาลฯและท่านสมาชิกครับ ซอยน้ าค้าครับ 
ตอนนี้เสนอต่อจังหวัดนะครับ เสร็จแล้ว แต่โครงการโฉลกรัฐ 18/1 ตอนนี้ก็
ก าลัง อยู่ห้องของ ผอ. ก าลังจะเปิดเรื่องต่อพัสดุ นะครับ ที่เรามีค้างอยู่ ๒ 
โครงการนี่นะครับ แต่ซอยน้ าค้างอาจจะ ๕ ล้านกว่า อาจจะช้ากว่าโฉลกรัฐ 
18/1 นิดหน่อย เพราะว่าต้องขอจากจังหวัด เพราะเกิน ๕ ล้าน บาท  

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ โฉลกรัฐ 18/1 นี่ครับ 
ผ่านสภาอันทรงเกียรติวันนี้ ก็ ๑ ปี กับ ๓ เดือน ๗ วัน แล้วครับ คือล่าช้าอย่าง
เพราะใช้เงินสะสมครับท่าน ถ้าเราไม่ใช้เงินสะสม ผมคงไม่ว่าอะไรเลย แต่ว่านี้
ใช้เงินสะสม มันนานเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่ง ถ้าผ่านตัวนี้แล้ว จะมีชนเกษมสาย
3๕ ที่ผ่านสภาวันนั้น ไม่ทราบว่า ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ เหมือนกับชนเกษม 35 ผ่าน
จังหวัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดเรื่องการประมูลอยู่ครับ ตอนนี้ก าลังเปิดเรื่อง 
จังหวัดเพ่ิงส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ เพราะว่า ๓๕ ที่ช้าสืบเนื่องจากว่า พอ
เราพิจารณาโครงการ ก็มีค า ตอนนั้นเราจะเริ่มท า พร้อมๆกับ ในลึก 21 แต่ใน
ลึก 21 เราประมูลไปก่อน แต่ 35 เราจะประมูล พอดีคสช. สั่งมาให้ด าเนินการ 
ก็กว่าจะได้ คสช. ก็สองเดือน หลังจาก คสช. ๒ เดือนเราเปิดเรื่องเสร็จ พอเปิด
เรื่องเสร็จ คสช. ก็มีค าสั่งให้ทบทวนเกี่ยวกับราคาน้ ามัน พอเกี่ยวกับราคาน้ ามัน
ก็ช้าไปอีกหนึ่งเดือน ก็พอช้าไปอีกหนึ่งเดือนเราทบทวนเสร็จ ก็ราคาพัสดุ วัสดุที่
เขาก าหนดไม่ให้เกิน๓เดือน ไม่เกิน ๓๐วัน เราก็ท ากันใหม่ ล่าช้าไปประมาณ     
๔ เดือนเต็มๆ แต่ตอนนี้เรื่องกลับแล้วครับ อยู่ที่พัสดุครับ      

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผม อย่างไรขอ 18/1 ให้รีบหน่อย
ครับ พอดีชาวบ้านถามผมบอกไม่ถูกครับ ใช้เงินสะสมแต่ว่าท า บอกไม่ถูกครับ
ว่าท าเม่ือไร เดียวท าๆ ครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องอ่ืนก็ไม่อะไรที่จะติดใจอะไรแล้วครับ เอาครับต่อไปก็เข้าสู่ในวาระ
ที่ ๔ ครับ กระทู้ถามของคุณหัสชัย เรืองนุ้ย นะครับ ก็ถ้านั่งอยู่ก็ขอเชิญซักถาม
ได้ครับ   
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นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ข้าพเจ้านายหัสชัย 
เรืองนุ้ย ขอตั้งกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอทราบ
ความถูกต้อง จริยธรรม คุณธรรม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเด็กนักเรียนเข้า
โรงเรียนเทศบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กในท้องถิ่นครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จากที่ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามถึงจริยธรรม คุณธรรม ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา
เด็กตามปกติโรงเรียนต่างๆ นะครับ การพิจารณารับเด็กครับ เขาจะมีการ
ประกาศเพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นธรรมและเสมอภาคนะครับ โดยระดับ 
เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนมัธยมครับ ม.๑ และ ม.๔ ได้มีโอกาสเข้าเรียนต่ออย่าง
กว้างขวางทั่วถึง เพ่ือสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการรับเด็ก
นักเรียนครับ ในพ้ืนที่ครับ ก็ขั้นตอนในการรับสมัครครับ รับประเภทหนึ่ง          
รับโควตานักเรียน ป.๖ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลแสดงความประสงค์ต่อ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลแต่ละโรงเรียนตามโควตาของโรงเรียนที่ก าหนดนั้น
หมายถึงรับนักเรียนโดยวิธีคัดเลือกโดยยื่นสมัครเข้าเรียนมัธยมปีที่ 1 ในสังกัด
เทศบาลแต่ละโรงเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ข้อสอง ประเภทที่สอง รับ
นักเรียนประถมศึกษา ๖ เข้าโรงเรียนเทศบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
ประเภทที่ ๑ โดยใช้จับฉลาก ประเภทที่ ๓ รับนักเรียนทั่วไปจ านวนของแต่ละ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล หมายถึงนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกหรือโรงเรียน
ก าหนด ประเภทที่ ๔ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เช่น ด้านดนตรี 
น าฏศิ ลป์  กีฬ า โดยการสอบคัด เลื อกตาม เกณ ฑ์ ที่ โรงเรียนก าหนด                    
ประเภทที่ ๕ รับนักเรียนที่อยู่อุปการะ ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องครับ ก็ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนต่างๆ ที่ก าหนดรับนักเรียนของแต่
ละโรงที่เขาก าหนดตามหลักเกณฑ์ของเขาครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัย เรื่องนุ้ยครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมมีข้อสงสัยครับ หลักเกณฑ์ของผู้บริหารครับ ที่มีหลักเกณฑ์อยู่ ๕ 
หลักเกณฑ์ครับ ก็แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนนะครับ ก็คือส่วนหนึ่งก็คือ ได้มาจากการ
สอบครับ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนของการโควตา จับฉลาก และก็ความสามารถครับ 
และก็ผู้มีอุปการคุณนะครับ ตรงนี้จัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เท่าไรครับ ส่วนที่
จะสอบเหมือนกับเด็กของ สมมุติว่า โรงเรียนหนึ่ง ท.นะครับ ตรงนี้สัดส่วน
เท่าไรครับ สอบ 80 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเป็นโควตาและก็อุปการคุณเท่าไรตรงนี้ขอ
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ทราบชัดเจนเพ่ือที่จะได้ค านวณครับ ขอบคุณมากครับ แล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับ 
ตรงนี้ในการที่จะรับสมัครครับ ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์หรือว่าทาง
ผู้บริหารเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ ในการตั้งบังคับว่าคุณสมบัติของเด็กจะต้องมี
หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดใบสมัครสอบครับ เพื่อที่จะ ว่าชัดเจน
ว่าท าไมถึงเด็กต้องก าหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีอะไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายก ฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 จากที่ท่านสมาชิกเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติได้สอบถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 
เดียวผมขอรายละเอียดจากท่าน ผอ.ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนท าความเข้าใจกับ 
ให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับว่า หลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นการก าหนดของ
โรงเรียน ไม่ใช่ของผู้บริหารว่าจะรับนักเรียนเกณฑ์ไหน หลักอะไร ประเภทไหน 
เป็นแต่ละโรงไม่เหมือนกันครับ หลักเกณฑ์เพราะเป็นการพิจารณาของฝ่าย
บริหารของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนซึ่งผู้บริหารเทศบาลไม่ได้ไปก าหนดว่าจะต้อง
รับหลักอย่างไร แบบไหน เป็นหน้าที่ขอผอ.โรงเรียนแต่ละแห่งได้ให้เป็นผู้
ก าหนดหลักเกณฑ์ครับ ส่วนก าหนดเปอร์เซ็นต์  ผมไม่ทราบครับ เขามีก าหนด
อย่างไร ก็ขอเชิญท่าน ผอ.ส านักครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.ส านักการศึกษา ครับสัดส่วนในการที่รับเด็กเข้าศึกษาครับ 
สัดส่วนแตกต่างกันอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขอเชิญได้นะครับ เด็กที่จับฉลากกี่
เปอร์เซ็นต์และ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีสัดส่วนก็ขอเชิญนะครับ 

นำยสมชำย  ชิดเชื้อ 
ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ                     
ผู้ทรงเกียรติครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียนตอบค าถามของสมาชิกฯ                  
ผู้ทรงเกียรติในเรื่องของหลักเกณฑ์ของการรับนักเรียนคือเทศบาลประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ตัวเมนใหญ่ที่ล้อมาจากประกาศของโรงเรียนในแต่ละ
โรงเรียนที่ประกาศซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะอยู่ในประกาศการรับนักเรียนของ
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่ เหมือนกัน ถามว่ากี่ เปอร์ เซ็นต์ผู้ อุปการคุณ                 
กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ต้องไปดูในแต่รายละเอียดของแต่ละโรงเรียนซึ่งผมเองใน
ฐานะส านักการศึกษาจะให้บอกตอนนี้เลยคงไม่ได้ข้อมูลในเรื่องของประกาศ
การรับนักเรียนที่อยู่ในสังกัดทั้งหมดมาให้แต่จะขอในตอนนี้จะเสียเวลาในการ
เตรียมข้อมูลครับ ขอให้เป็นเอกสารได้ไหมครับทางสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับผมต้องขอสงวนครับเพราะว่าตรงนี้ผมยื่นกระทู้
ตั้งแต่วันที่  ๒๒ ครับ หลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่จะต้องตอบก็มี ท.๕ ท.๔ ท.๓ 
และก็ท.๑ ตรงนี้ผมขอสงวนว่าเอกสารต้องขอวันนี้นะครับและกระทู้นี้ผมก็มา
ยื่นก่อนแล้วนะครับว่าขอทราบรายละเอียดของเกณฑ์พิจารณาท่านรู้อยู่แล้วว่า
หลักเกณฑ์มีอยู่ ๕ ท่านต้องเตรียมแล้วว่าสัดส่วนเป็นอย่างไรอย่างเช่นสมมุติ ท. 
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รับเด็กนักเรียนได้กี่ท่านครับเด็กจะต้องหยิบฉลากกี่คน โควตากี่คนของ ท๕ 
หรือของ ท.๔ หรือ ท.๑ เด็กชั้นประถม ป.๖ ที่จะขึ้น ม.๑ ที่จริงเด็กเหล่านี้เป็น
ลูกของเราตั้งแต่อนุบาลและก็มาประถมเห็นควรที่จะได้ขึ้น ม.๑ ทั้งหมดครับ 
เพราะว่าเป็นการขยายโอกาสของการศึกษาอยู่แล้วท่านผู้บริหารก็เคยพูดชัดเจน
ว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องได้เรียนโรงเรียนเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานีแต่ขณะนี้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ได้เรียนใน
โรงเรียนเทศบาลจะต้องออกไปเรียนข้างนอกซึ่งท่านที่ประกาศนโยบายออกมา
อย่างนี้ท่านไม่ได้ท าตามนโยบายของท่านตรงนี้ผมอยากได้หลักเกณฑ์ตรงนี้จาก
ทางด้านผู้บริหารครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯ ก็บอกว่าขอสงวนได้เพราะว่ายื่นกระทู้มาแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ครับ กระทู้ก็เขียนมาชัดเจนแล้วนะครับว่าขอรับทราบความ
ถูกต้องเรื่องของจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาที่จะรับเด็ก
นักเรียนเข้าโรงเรียนของเทศบาลนะครับตรงนี้เขาเขียนมาชัดเจนแล้วนะครับว่า
มีอะไรบ้าง ผอ.ส านักฯ ก็จะขอผู้ที่ยื่นกระทู้ก็มีข้อแม้จะว่าอย่างนั้นก็ตกลง
กันเองนะครับ 

นำยสมชำย  ชิดเชื้อ 
ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 ขณะนี้ก็ได้หลักเกณฑ์ของโรงเรียนเทศบาล ๔ กับเทศบาล ๕ มาอยู่ใน
มือในขณะนี้ครับ ก็อยากจะให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ เลยครับ เชิญเลยครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เชิญเลยครับ ปรึกษากันจะได้ลงตัวจะได้จบกันครับ ดูเอกสารอะไรจะ
สอบถามอะไรก็ขอเชิญได้นะครับ ถามรองสุภาวดี ศรีเปาระยะ ว่าก าหนด
อย่างไรก าหนด ๓ % ถึงจะรับเด็กที่เกรดเฉลี่ย ๒.๕ ไม่ให้สอบแล้วให้กลับไปมี
ตั้งเยอะแยะแล้วไม่รู้เขาก าหนดอย่างไรตรงส่วนนี้ผมว่าโรงเรียนของเทศบาลไม่
น่าก าหนดเข้า ม.๑ ก็เรียนให้จบ ม.๖ ไปเลย เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งถ้าครูเขาสอน
ทุกคนให้เสมอภาคกันเอาใจใส่ให้ทุกคนผมว่าจะเก่งใกล้เคียงกันเหมือนฝึก
นักกีฬาฝึกให้กับเด็กวัยขนาดนี้ถ้าฝึก ๑๐ คน ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่หรอกครับ 
ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าก าหนดเกรดที่จะรับเข้าโรงเรียนบางคนมาสมัครแล้ว
ไม่ได้ร้องไห้กลับไปบ้านเท่านั้นยังไม่พอพาพ่อพาแม่ไปหาผมอีกผมจะท าอย่างไร
ได้หนักใจเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกคนน่าจะประสบการณ์คงมีบ้างผมก็หลายครั้งแล้ว
ผมว่าตรงนี้สมควรจะแก้ไขได้แล้วโรงเรียนก็มีสิทธิมีอ านาจแต่ก็ก าหนดเกรด
เฉลี่ยอย่าให้ถึง ๓ กว่า ให้พอเด็กสอบผ่านให้สมัครสอบอย่างนี้ผมเจอหลายครั้ง
แล้วก็ไม่อยากท่ีจะพูด พอยกประเด็นก็ช่วยกันพูดครับ เราจะแก้ไขอย่างไรตรงนี้
ครับ คุณหัสชัยฯ ครับถ้ามีอะไรที่สงสัยก็ขอเชิญถามต่อได้ครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับผมยกตัวอย่างครับเพราะมีเอกสารมา ๒ โรงเรียน
ครับ ก็คือโรงเรียนเทศบาล ๔ กับโรงเรียนเทศบาล ๕ ของมัธยมปีที่ ๑ ตรงนี้
เด็กนักเรียนจบมาจากโรงเรียนของเทศบาล ๕ ครับจบ ป.๖ ขึ้น ม.๑ ครับ            
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ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ประกาศรับสมัครนักเรียนทั้งหมด๒๐๐  คน  มีประเภท  
๑ ,๒, ๓, ๔, ๕  ซึ่งประเภทที่ ๔  ก็คือนักเรียนทั่วไปรับสมัคร ๘๕ คน ครับ 
และก็นักเรียนโควตา และนักเรียนโครงการพิเศษรวมแล้ว ๙๕ คน รวมทั้งหมด 
๑๘๐ คนครับ อย่างที่ท่านประธานพูดครับ ว่าแล้วในส่วนของหลักเกณฑ์ครับ
ท่านก็ก าหนดว่าถ้าไม่ถึง ๒.๕ ไม่รับ ตรงนี้ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาของพระราชบัญญัติ ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจัดให้
อย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพโดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่าย ตรงนี้เราไปจ ากัดสิทธิเขาไหม
ครับ สมมุติเขาได้ ๑.๖ เขาก็มีโอกาสที่จะเข้าสอบได้ ส่วนว่าเขาจะสอบได้หรือ
ไม่ได้ก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งท่าน ส.ท. ก็ไม่ต้องล าบากช่วยค้ าประกันให้เขาหน่อย
ครับโรงเรียนเทศบาล ๕ ก็ดี โรงเรียนเทศบาล ๔ ก็ดี เรียกให้ท่านสมาชิกฯ ช่วย
ไปค้ าให้หน่อย เด็กที่เข้าไปสอบเกรดไม่ถึงเกรดเฉี่ย ๒.๕ ไม่ถึง ๒ ตรงนี้โรงเรียน
จ ากัดสิทธิของเขาไหมครับ ตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามนะครับเดี๋ยวครับ ผมได้
เอกสารของ ท.๕ แล้วครับ ก็ขอว่าเด็กนักเรียนเข้าตามเกณฑ์นี้กี่คน ตรงนี้ท่าน
รับ ๒๐๐ คน เด็กเข้าเรียนจริงตอนนี้กี่คน มันจะมีส่วนต่างกันไหมครับ และ
ตอนนี้เด็กที่เข้าเรียนมัธยมปีที่หนึ่งตอนนี้เข้าเรียนแล้วกี่คน ตรงนี้ผมถามท่าน
นายกฯ ว่าที่ท่านบอกว่าเด็กที่ไม่ถึง ๒.๕ ไม่สามารถที่สมัครสอบที่ โรงเรียน
เทศบาล ๔ เทศบาล ๕ ได้ นี้เราไปจ ากัดสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาของเขา
หรือไม่เพราะว่าในพระราชบัญญัติเขาบอกว่า บุคคลใดที่กีดกันมีโทษปรับ 
๑๐,๐๐๐  บาท เดี๋ยวผมหาข้อกฎหมายสักครู่ครับ ผู้ใดปราศจากอันเหตุควร
กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กเกรดเฉลี่ยไมไ่ด้เรียนในสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ใดปราศจากเหตุ
อันควรกระท าประการใดๆอันมีเหตุที่ให้เด็กเรียนในสถานศึกษา ตรงนี้นะครับ
ให้ระว่างโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านผู้บริหารฯได้ตอบด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ท่านนายกฯจะให้ ใครชี้แจงให้ เข้าใจก็ขอเชิญครับ            
ท่านนายกฯ ก็ไม่น่าจะมีข้อมูลพอก็น่าที่จะผอ.ส านักการศึกษาครับ เดี๋ยวเตรียม
ชี้แจงครับ ผอ.ส านักการศึกษาแน่นอนครับ เชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ครับอย่างที่ผมทราบข้อมูลมาครับซึ่งเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ครับ เราก าหนด
ส าหรับสายวิทย์ สายศิลป์เราไม่ได้ก าหนดนะครับ เด็กที่จะเรียนเราก าหนดตาม
จ านวนครับ  ก็ทยอยกัน ไปเรื่อยๆ ที่ ทราบมาแต่สายวิทย์  เราก าหนด              
เกรดเฉลี่ย ๒.๕ ส่วนกติกาอ่ืนๆ เราก าหนดที่เกรดเฉลี่ย ๒.๕ ซึ่งมีกฎกติกาที่เรา
ไม่สามารถพูดในสภาฯ แห่งนี้ได้ครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เพ่ือนสมาชิกฯได้สอบถามหลายข้อที่ว่าที่เพ่ือนได้ถามการจ ากัดสิทธิ
เด็กถ้ามีความผิดปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท อะไรนั้น ไม่ทราบท่านได้ยินหรือไม่ที่
เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ซักถามถ้าท่านนายกฯ จ าไม่ได้ให้เพ่ือนสมาชิกฯ ถามใหม่อัก
ครั้งก็ได้ครับ ขอเชิญครับถ้าท่านจะตอบขอเชิญเลย 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯผมได้ยินแต่เราไม่ได้จ ากัดสิทธิครับเรา
ให้สิทธิการเลือกสายวิทย์เท่านั้นเองนอกนั้นสมัครได้ทั้งหมดที่จะเข้าไปสอบ 
ส่วน ๒.๕ ที่เราเข้าใจกันผมว่าสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านทราบกันหมดว่า
เป็นอย่างไรที่เราจัด ๒.๕ เป็นข้อตกลงของเรากันอย่างนั้นหรือเปล่าครับ แต่การ
สอบเข้าสอบสมัครสอบได้ทุกคนยกเว้นสายวิทย์เท่านั้นเอง 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณหัสชัยฯ ครับ ยังอีกก่ีอย่างที่นายกฯ ยังไม่ได้ตอบ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ต้องให้นายกฯ ดูประกาศของโรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียน
เทศบาล ๕ ครับ อ่านให้ฟังเลยครับ ประเภทการรับสมัครครับของการเรียน
วิทย์-คณิตแบ่งเป็นการรับสมัครประเภทที่ ๑ นักเรียนโควตา นักเรียนทั่วไปครับ
จะต้องจบหลักสูตรภาคบังคับเกรดเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ ครับ 
ของวิทย์-คณิต ส่วนของคณิต-ภาษาอังกฤษ ครับ เกรดเฉล ี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๕ ครับ 
เขียนไว้ เลยครับ  อันนี้ คือทั่ ว ไป เลยครับ เด็กทั่ ว ไปผมอ่านไปแล้ วครับ 
รายละเอียดตัวนี้ให้ท่านประธานฯ ครับเอกสารในใบประกาศสอบ ประกาศการ
เข้าโรงเรียนมีชัดเจนครับ ไม่ใช่เฉพาะสายวิทย์ ทั้งหมดนะครับผู้บริหารบอกว่า
วิทย์กับคณิต ถึงวิทย์กับคณิตก็ไม่จ ากัดสิทธิเขานครับ จะเป็นแผนกอะไรก็
แล้วแต่ครับ   

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เชิญท่านนายกฯ ครับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาบอกว่าไม่สมควร
ที่จะไปจ ากัดสิทธิเด็กนักเรียนที่เขาจะมาสมัครนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรก็
ขอเชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกส ภา              
เทศบาลฯ ครับ  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทสบาลฯ ผู้ทรงเกียรติลองเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่ไปสอบ สอบได้ทุกคนตาเราตัดเกรดขั้นตอนการศึกษาของเด็กว่า
ตัวเองสมควรเรียนวิชาอะไรครับ แต่หลักเกณฑ์ของตรงนี้การก าหนดเหตุและ
ผลผมอยากให้ทาง ผอ.โรงเรียน ท.๔ ท.๕ ที่ก าหนดตรงนี้ชี้แจงเพราะเหตุใดเรา
ก าหนด เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ เรียนวิทย์ ภาษา และก็ทั่วไป จริงๆเราก็รับทั่วไป         
ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึ งเราก็รับทั่ วไปเราไม่ ได้จ ากัดสิทธิของเขาทั้ งสิ้นครับ                 
แต่เหตุผลผมอยากให้สมาชิกฯ เข้าใจที่เราก าหนดตรงนั้นเพราะอะไรนะครับ
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เรื่องการศึกษาตรงนั้นผมไม่ได้เข้าใจแต่ว่าก็อยากจะให้ทาง ผอ.ที่เกี่ยวข้องได้
ชี้แจงขออนุญาตผ่านท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าใจขอเชิญเลยครับ  

นำงธนัชพร โอวรำรินท์ 
รองผอ.โรงเรียนเทศบำล๕ 

 ขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกฯทุกท่านค่ะ  นางธนัชพร 
โอวรารินท์ รองผอ.สถานศึกษา ฝ่ ายวิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๕                
ท่านผอ.วนิดา รุ่งแดง ท่านติดภารกิจไปราชการเข้ารับการอบรมที่กรุงเทพฯ  
ขออนุญาตเข้าประชุมแทนในประเด็นของ ม๑ เด็กที่เราก าหนดเอาไว้คือ 
ประเภทที่ ๑ ก็คือโควต้าของโรงเรียนเรารับจากการที่เอาเด็กเก่ามาเรียงเกรด
และเรียงเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกรดนี้จะมีการซ้ ากันของเกรดแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์
ความถี่มันจะเยอะและก็ตัดออก ๖๐ คน เรียงอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้จริงๆ 
ในประเภทของโควต้านักกีฬา ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ เราจะมีนักกีฬาในมือเราก็
คือหลายประเภท ตั้งแต่วอลเล่ย์บอล ปิงปอง เปตอง และเรายังมีวงดุริยางค์ 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีสตริงอีกเด็กเหล่านี้ เราให้สิทธิเขา ๑๕ คน               
มีอาจารย์ที่สอนควบคุมวงหรือว่าควบคุมประเภทกีฬาจะต้องเป็นผู้เสนอขึ้น
มาแล้วเราจะรับเด็กเหล่านี้เอาไว้ จริงๆแล้วเขาเสนอมากกว่า ๑๕ คน นะคะ 
แต่เราก็ตัดไว้ก่อนแค่ ๑๕ คน  ประเภทต่อไปเรามีการให้เด็กจับฉลาก ๑๕ คน 
คือน าเด็กทุกคนของเทศบาล ๕ มาจับฉลากโดยไม่ดูเกรดไม่ดูอะไรเลยให้เขาจับ
ฉลากมาอีก ๒๐ คน เพ่ือว่าเปิดโอกาสให้เด็กที่เขาเกรด ๑ กว่า เขาก็มีโอกาสที่
จะจับฉลากเขาก็มีโอกาสมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆ เราจะได้มาแล้ว
ทั้งสิ้น ๙๕ ที่นั่ง เราประกาศไว้ที่ ๒๐๐ เราได้มาแล้ว ๙๕ ที่นั่งเหลือเพียง ๑๐๕ 
ที่นั่ง ก็ประมาณ ๒ ห้องครึ่ง ส าหรับเด็กนอกที่จะเข้ามา อันนี้ เราก็จะมา
ประกาศเด็กภายในเขตเทศบาลให้มาสมัคร โดยไม่ค านึงถึงเกรดเฉลี่ยนะคะ 
เพียงแต่ว่าขอดูผลโอเน็ตด้วยและวิธีการสอบเข้าของเราก็คือเราสอบภาควิชา 
ถ้าวิชานี้สมมุติว่า ๑๐๐ คะแนน เอา ๑๐๐ คะแนน แล้วมาเรียงทีเดียว ไทย 
คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ จนครบ ๕ วิชาเราน าคะแนนโอเน็ตของเด็ก อีก ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้ ๘๐ ๒๐ เอาโอเน็ตที่ สทส 
ประกาศทั้งประเทศมารวมกันจัดล าดับเด็กนะคะ รับเข้ามาเราประกาศรับ ๕ 
ห้อง อยู่ที่ ๒๐๐ ที่ ปัจจุบันของเรานะคะ ๒๔๘ ค่ะ มันไหลมาจากผู้อุปการคุณ
ก็เราพยายามที่จะกระจายให้แล้วในสัดส่วนนี้ ของกรมอนุโลมให้โรงเรียนใน
สังกัดจริงๆ แล้วมีห้องเรียนสูงสุดแค่ ๔๕ ที่นั่ง ท๕ ปัจจุบันห้องเรียนที่ ๑  ๕๕ 
คนค่ะ ห้องเรียนที่ ๒, ๓ ,๔  ๕๐ คน และที่ ๕  ๔๕-๔๗ คน โดยประมาณ ณ 
วันนี้เราไม่ได้กีดกันหรือว่าอะไรกับเด็กเลย  เพียงแต่ว่าเด็กบางกลุ่มที่เขาเข้ามา
ไม่ได้บางท่านก็จะคิดว่าเด็กเกรดเฉล ี่ย ๓.๗, ๓.๘ แต่ท่านต้องไปแอบดูโอเน็ต
เด็กด้วย คือโอเน็ตเด็กอยู่หลัง ปพ ซึ่งเป็นการก าหนดไว้แล้วว่า ๘๐ ๒๐ ๗๐ 
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๓๐ แล้วแต่กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดมาในแต่ละปีซึ่งต่อไปอีกประมาณ ๓ 
ปีกระทรวงศึกษาธิการเราจะต้องยึดหลักตรงนี้ การวัดผลประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่เราอยู่กรมการปกครองเท่านั้นเอง ในอีก ๓ ปี   
เขาจะเอาสัดส่วนที่ ๕๐ :๕๐ ก็คือคะแนนสอบจากโรงเรียนเดิม เทียบให้เหลือ 
๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้วน าโอเน็ตมาบวกอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์  ในส่วนของเทศบาล ๕ 
ระดับ ม.๔  เรามีเด็กเดิมของ ม๓  ๒๐๐ กว่าคนนะคะก็มี  ๓ ห้องเรียน คือ
ห้องเรียนที่ ๑ แผนวิทย์ คณิต ห้องเรียนที่ ๒-๓ แผนภาษา ก็คือศิลป์ค านวณ ที่
เราจะต้องก าหนดเกรดเฉลี่ยนะคะ ของเด็กๆที่มาเรียน วิทย์คณิต ที่ ๒.๗๕  
ท่านกลับไปดูหลัง ปพ ๒.๗๕ ของเด็กก็คือผลการเรียนค่อนข้างดี เด็กกลุ่มนี้ก็
คือเด็กที่มีผลการเรียนค่อนข้างดีถ้าเราต้องการยกระดับเด็กแผนวิทย์เรา จึงมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ถ้าเข้ามาเรียนเจอ
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะเขาก็ไปไม่รอด แล้วคณิตศาสตร์ อังกฤษ ก็ทิ้งไม่ได้ เขาเจอ ๕ 
วิชาหลักเลยนะคะจึงขออนุญาตสงวนนิดหนึ่ ง ในส่ วนของศิลป์คณิ ต
ภาษาอังกฤษประเภทที่ ๒ ท่านดูที่ข้อ ๓.๓ นะคะ ของ ม.๔  ตรงนี้เราไม่ได้
ก าหนดเกรดเฉลี่ยในการรับสมัคร ถ้าเราติดตามข่าวถ้าเป็นสังกัดอ่ืนเขาเอาที่  
เกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ แม้กระทั่งโรงเรียนใหญ่ๆ ที่นี้เองเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ เขาก็ไม่รับ
ต่อให้เขาเป็นเด็กของเขานะคะ เขาก็ไม่รับเข้าเรียนไม่รับสมัคร ในประเภทศิลป์
ค านวณก็เต็มที่มาเลยเกรด ๑ กว่าก็มีสิทธิสมัคร เพียงแต่ค าว่า ๒.๗๕ ที่ท่านติด
อยู่ในใจก็คือในด้านของอุปการะคุณค่ะท่านเราเพียงแต่ขอว่าเด็กที่ท่านจะ
อุปการะคุณให้กับเราของ ๒.๕ เถอะ เพราะว่าเด็กพวกนี้มาเจอโครงสร้าง
รายวิชาจะไปไม่รอดตอน ม.๕ เด็กที่เรียนสายสามัญนี้เขาจะต้องปูพ้ืนฐานไปที่
มหาวิทยาลัยและเดี๋ยวนี้เด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยที่เราจะส่งต่อเด็กค่ะแม้กระทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเอง ก าหนดเกรด ในการแนะแนวเด็กถ้าลูกไม่
ถึงเกรดเฉลี่ย ๒.๕ หรือ ๒ ควรที่จะไปสายอาชีพ สายอาชีพเป็นเส้นทางเลือก
ของเขาว่าโครงสร้างรายวิช าคณิ ต อังกฤษ เขาเจออังกฤษ ๕  ชั่ ว โมง 
คณิตศาสตร์ ๕ ชั่วโมง ซึ่งใน ม.ต้น เขาไม่รอดอยู่แล้วค่ะ แล้วจะกลายเป็นว่าเรา
ไปบีบคั้นเด็กนักเรียนเราก็เหมือนกับไปท าร้ายเขาทางอ้อม พอ ม.๕ เด็กกลุ่มนี้
เขาจะเหลือแค่ ๑ กว่า แล้วเขาก็ค่อยๆ สูญหายออกไปจากระบบอาจจะเรียน
จนจบหรือจะจบแบบ ๑ กว่า จบแบบคุณภาพอาจจะไม่คับเขาไม่อาจจะศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย คือสายสามัญนี้ยังไงก็มุ่งตรงไปที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นมันมี 
๒ ทางเลือกคือเด็กที่เรียนตั้งแต่ ป.๑ – ม.๓ เราเรียกว่าภาคบังคับ เราบังคับ
เรียนพอหลังจะจบ ม. ๓ มีทางเลือก ๒ ทาง คือสายอาชีพและสายสามัญ  สาย
อาชีพมุ่งให้กับเด็กที่พร้อมประกอบอาชีพได้เลย แต่สายสามัญต้องไปต่อ
มหาวิทยาลัย ให้ได้เมื่อเราเปิดแผนวิทย์เราก็มีความต้องการให้เด็กเราเข้า
มหาวิทยาลัยที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วก็จะตอบโจทย์มายังท่านว่าเด็กจบ ท.๕ ม.๖ 
ไปไหนไม่ได้ ถ้าเราต้องการคุณภาพรักษามาตรฐานเอาไว้ก็คือคุณสมบัติเล็กๆ 
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น้อยๆ ของเด็กตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่สติ๊กตอนเข้ามาเพราะว่าโรงเรียนเข้ามาแล้ว
โรงเรียนถูกประเมินโดยโอเน็ต เอ็นที อีลาส มันมีหน่วยงานมาประเมินผลการ
เรียนกับเราเยอะมากแล้วเรื่องประกันคุณภาพถ้าโรงเรียนในสังกัดของท่านผล
การเรียนของนักเรียนไม่สามารถผ่านเกณฑ์โอเน็ตได้ประกันคุณภาพรอบที่ ๔ 
เราตกนะคะ ตรงนี้คือเสียงของคุณครูคือความกังวลของโรงเรียนว่าเราเห็นใจ
ท่านแต่ว่าทางโรงเรียนเองก็จะมีมุมหนึ่งที่เรากลัวในเรื่องของโอเน็ตไม่ได้วัดผล
เด็ก๑ต่อ ๑ วัดทั้งโรงเรียนค่ะ เทศบาล ๕ เด็กเยอะก็เหมือนกับยักษ์อุ้ยอ้ายจะ
ประเมินเด็ก ๒๐๐ กับประเมินเด็ก ๑๐๐ ความแตกต่างของเคิปคะแนนก็เยอะ
ผู้สอนเขาพร้อมที่จะสอนเด็กห้องละ ๕๐ แต่เขาบอกหยิบเด็กให้เขาพร้อมที่จะ
สอนพร้อมที่จะรับเขาหน่อยเราไม่ได้รังเกียจเด็กที่อ่อนจริงๆ เราก็มีเด็กที่อ่อน
อยู่ก็ทราบบางรายเราก็มีเด็กพิเศษที่เรียนอยู่กับเรา เราก็ให้เขากินยามีในระดับ
มัธยมแต่เด็กเหล่านี้จะจบ ม๓ แค่เกรดเฉลี่ยแต่ ๑กว่าๆ ซึ่งเขาจะต่อ ม.๔  ไม่ได้
อีก มีหลากหลายประเด็นของโรงเรียนก็จะมีประมาณนี้ค่ะท.๕  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณหัสชัยฯ รายละเอียดเขาก็ได้ชี้แจงมาหมดทั้งโรงเรียนแล้วทีนี้เราจะ
มีข้อสงสัยตรงส่วนไหนก็ขอเชิญสอบถามต่อได้นะครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณท่านประธานฯ ครับและขอขอบคุณท่านรองผู้อ านวยการ
เทศบาล ๕ ครับ ที่ได้มาชี้แจงนะครับ ให้รูว่าขั้นตอนของโรงเรียนเทศบาล ๕ มี
เช่นไรครับ แต่ในบางจุดครับ คือท่านอธิบายเราเข้าใจแต่เด็กของเรานิ้วยังไม่
เท่ากัน ความสามารถและปัญญาเด็กไม่เท่ากันเราจะตัดเด็กท่ีเกรดเฉลี่ย ๑ มันก็
เป็นไปไม่ได้ครับเพราะลูกของเราเรียนตั้งแต่อนุบาลมาประถมศึกษาอีก ๖ ปี 
เด็กประถมศึกษามีประมาณ ๑๕๐ ไดไ้หมครับ 

นำงธนัชพร โอวรำรินทร์ 
รองผอ.โรงเรียนเทศบำล ๕ 

 เด็ก ป.๖ ที่อยู่กับเรา ๑๗๐ ตอนนี้เด็กปฐมถ้าตามเกณฑ์กระทรวงเลย
ของกรมเราให้ห้องละ ๓๕  ท.๕ รับเด็กเกินเกณฑ์ตลอด ตรงนี้ไม่รังเกียจเด็กเรา
ต้องหยิบเด็กได้บ้างเลือกเด็กได้บ้างเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเด็ก ๑ กว่าไม่มีสิทธิ          
เข้าเรียน เขาอาจจะเข้ามาในด้านของลักษณะและความพิเศษบางคนเขาไม่ใช่
เด็กเกรดเฉลี่ย ๓ กว่านะคะ เพราะเด็กเขาเล่นวอลเลย์เก่ง เปตองได้ เขาท า
ชื่อเสียงเรารับหมดค่ะ  

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เป็นไปได้ไหมครับเด็กของเราประถมศึกษาเฉลี่ยแล้ว ๑๒๐ ๑๗๐และ 
๑๖๐ ครับ แต่ที่ผมดูครับ ห้องประมาณ ๔๐ คนครับ ตอนนี้ข้อมูลของเด็ก
นักเรียนครับ ตอนนี้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ท่านบอกว่าจ านวน ๒๔๘ คน แต่เลขที่
ออกมา ๒๕๓ คน ห้องละ ๕๑ ๕๒ ตรวจสอบข้อมูลมาแล้วครับ ที่ท่านรับ             
๒๕๓ คน และที่ท่านประกาศไว้  ๒๐๐ ครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพครับกระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมตั้งกระทู้ถามท่านผู้บริหารเทศบาลนครสุ
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ราษฎร์ธานี เรื่องการอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.  ของชุมชน ของแม่บ้าน 
และของผู้สูงอายุ ว่าแต่ละโครงการใช้งบประมาณเท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรบ้าง
และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ พรุคลองควาย ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับฝ่ายผู้บริหารฯครับ ตามกระทู้ที่ ๓.๕ ที่เขาซักถามมาใน
รายละเอียดที่บันทึกอยู่นี้ตอบได้เลย 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกฯ ครับ จากที่
ท่านสมาชิกฯ ได้ถามเรื่องการอบรมและศึกษาดูงานของอสม. ของชุมชนของ
แม่บ้าน และของผู้สูงอายุ ว่าแต่ละโครงการใช้งบประมาณเท่าไหร่และใช้จ่าย
อะไรบ้างและขอชี้แจงแต่ละโครงการครับเกี่ยวกับโครงการค่าใช้จ่ายอบรมและ
ศึกษาดูงานของ อสม. จะประกอบด้วย การอบรมวันที่  ๒๐-๒๔ เมษายน 
๒๕๕๘  วันที่ ๒๐ ก็จะมีการอบรมโดยมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ บาท  ค่าอาหารประธานแขกผู้มีเกียรติ รวมผู้เข้าอบรม ๒๐๐
ท่านในวันที่ ๒๑ ค่าอาหารตอนเช้าของคุณสาหร่ายจ านวน ๒๐๐ คน   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายส าเริง ไพฑูรย์ครับ 
 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือท่านนายกฯ ท่านก็ต้องการแสดงรายละเอียดที่ไปใช้จ่ายกันจริงๆนะ
ครับ แต่ที่ผมถามนะครับท่านประธานผมถามว่าโครงการที่ไปทั้งหมดนี้ใช้
งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ท่านายกฯ ก็ตอบว่าค่ารถ
เท่านี้ค่ากินเท่านี้ค่าโรงแรมเท่านี้ก็จบถ้าจะเอาสั้นๆ อย่างท่านประธานว่าครับก็
อ ย าก ท ร าบ แ ค่ นั้ น ค รั บ พ อ ต อ บ เส ร็ จ ผ ม ส งสั ย ผ ม ก็ ถ าม ต่ อ ค รั บ                    
ท่านประธานครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกฯ เอาสั้นๆ มีอะไรก็ว่ากันไปว่าใช้จ่ายเท่าไหร่รวมยอด
เลยก็ได้ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานครับ ส าหรับ อสม การศึกษาดูงานใช้งบไป 
๗๙๐,๓๗๐ บาท ส่วนชุมชนนะครับใช้จ่ายไปทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ 
ส่วนแกนน าสตรีใช้ไป ๘๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ ส่วนผู้สูงอายุ ๑,๐๐๘,๙๐๐ 
บาทนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณส าเริงฯ ขอเชิญเลยครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ตอบสั้นๆ และชัดเจนดีท่านประธานฯ ครับแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ของ
แกนน าสตรีนะครับที่ท่านประธานฯ ว่าถ้าสงสัยตรงไหนให้ถามตรงไปตรงมาผม
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ก็เรียนถามอย่างนี้นะครับ ของแกนน าสตรีที่เดินทางไปศึกษาดูงานกันผมเรียน
ถามท่านประธานฯ ฝากไปยังผู้บริหารฯ และคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ
ว่าเงิน ๕๐๐  บาท  ๖๐๐ บาทนี้ (๕๐๐+๕๐+๕๐ = ๖๐๐)บาท  ว่าเขาเก็บไป
จากคณะแกนน าสตรีเก็บไปท าอะไรครับในเงินจ านวนนั้นและใครเป็นผู้เก็บ เอา
ไปใช้จ่ายอะไรขอรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าการตั้งงบประมาณโครงการแกนน า
สตรีทัศนศึกษาดูงานแล้วก็ยังต้องเก็บเงินเพ่ิมน่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เก็บกี่บาท
ผมก็ไม่ทราบเพ่ือนสมาชิกฯ บอกว่า (๕๐๐+๕๐+๕๐)=๖๐๐ แล้วเงิน ๖๐๐ นี้
เก็บไปเพ่ืออะไรใช้จ่ายอะไรบ้าง เพ่ือนขอรายละเอียดเท่านั้นขอเชิญครับท่าน
นายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียจครับจากที่ผม
ได้ด าเนินการโครงการทุกโครงการเราจะให้ช่วยกันคิดไปดูงานที่ไหนเราตั้ง
งบประมาณไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนอาหารค่าที่ พักและค่าเดินทาง แค่ 
๘๐๐,๐๐๐ ส่วน( ๕๐๐+๕๐+๕๐ )ผมก็ไม่ทราบว่าเขาตกลงกันอย่างไรเป็นส่วน
นอกงบประมาณที่ผมบริหารอยู่ ผมก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นเขาเอาไปใช้ตรงไหน
ถามผม ผมไม่ทราบจริงๆ ต้องไปถามกลุ่มแกนน าว่าเขาตกลงกันอย่างไรไปทัศน
ศึกษานอกเหนือจากที่เขาท าโครงการมาต่างหากที่ใช้นอกเงินเกินตรงนั้นเท่า
นั้นเองครับท่านมาถามผมว่าเอาไปท าตรงไหนผมไม่ทราบหรอกครับผมอนุมัติ
ไป ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ เขาท าโครงการมา เงินนอกระบบผมไม่ทราบ           
หรอกครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ในส่วนนี้ผมคิดว่าท่านผู้บริหารฯ ไม่ทราบหรอกครับผมเองก็เพ่ิงทราบ
หลังจากท่ีกลับมาจากดูงานแกนน าสตรี เพราะมีแกนน าสตรีหลายๆ ท่านเขามา
ถามผมว่าที่หัวหน้าโครงการเก็บตังค์เขาเก็บไปไหนเอาไปใช้อะไรเพราะใน
โครงการตั้งไว้งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แล้วบางมื้อก็เลี้ยงข้าวบางมื้อก็ไม่
เลี้ยงในส่วนนั้นแล้วแต่การบริหารจัดการผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรในส่วนนั้น แต่ผม
ติดใจในเงิน (๕๐๐+๕๐+๕๐ )และผู้ที่ เกี่ยวข้องก็นั่ งข้างหลังผมก็เชิญผมยินดีให้                     
เขาตอบครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ส่วนเงินที่เกินท่านนายกฯ ก็บอกชัดเจนแล้วว่าเงินส่วนที่เกินเก็บจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้นายกฯ ก็ไม่ทราบว่าใครจะด าเนินการอย่างไรแต่ในเมื่อ
เพ่ือนสมาชิกฯ มีข้อมูลว่ามีการเก็บเงินเพ่ิม อย่างนี้มาครับนอกเหนือจาก
งบประมาณที่ท่านนายกฯ ได้อนุมัติไปแล้วใครเป็นผู้เก็บก็ไม่ทราบนายกฯ ก็ไม่
ทราบผู้ที่รับผิดชอบก็เป็นกองสวัสดิการสังคมท่านนายกฯ ลองปรึกษาดูกับ
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หัวหน้า ผอ.กองสวัสดิการสังคมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรเอาให้ได้เสร็จ
ปรึกษากันได้คุยกันได้ด าเนินการอย่างไรมันจะได้เสร็จง่ายๆ เอาละครับเพ่ือน
สมาชิกฯ ขอพักสัก ๕ นาทีครับ ให้นายกฯ คุยเพ่ือเคลียเรื่องนี้ก่อนไม่ต้องรีบ 
เดี๋ยวมาหารือกันต่อครับ ขอเชิญครับ 

 -พัก ๕ นำที- 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ด้านนอกขอเชิญเข้าห้อง
ประชุมเราก็ได้ประชุมกันต่อครับ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาครบองค์
ประชุมผมก็ประชุมต่อครับ ทางฝ่ายผู้บริหารฯจะมอบหมายใครเป็นผู้ตอบก็         
ขอเชิญได้เลยครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ครับ ขอเชิญผอ.กอง
สวัสดิการครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.กองสวัสดิการสังคมครับ 

นำยชัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 

 เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับส าหรับในส่วนที่
นอกเหนือจากงบประมาณครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่แกนน าสตรีเขาได้ตกลงกันที่
จะใช้นอกเหนือจากงบประมาณที่เราจะจ่ายให้ได้ส่วนรายละเอียดตรงนี้ผมจะ
ติดตามและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ครับเพราะต้องดูให้ละเอียดว่าเรา
เอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายตรงไหนขอเรียนชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณส าเริงฯ ว่าอย่างไรครับในเมื่อผอ.บอกว่านอกเหนือจากใน
งบประมาณเขาเก็บเงินไปรายละเอียดยังไม่มีเอารายละเอียดมาให้ภายหลังจะ
ว่าอย่างไรครับ ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับ ผมขอหารือท่านประธานฯ นอกประเด็นนิดหนึ่ง
นะครับ ในกระทู้ที่ผมถามมานี้นะครับในแกนน าสตรีผู้ที่ด าเนินการผู้ที่เป็น
หัวหน้างานในส่วนนี้ที่จัดไปศึกษาดูงานนะครับตอนนี้เขาก็มาท างานเพราะผม
ไปดูลายเซ็นเมือเช้าแล้วเซ็นชื่อเรียบร้อยมาท างานครับผมว่าให้ท่านประธานฯ 
เรียกเจ้าของโครงการผู้นั้นมาตอบค าชี้แจงจะดีกว่าครับถ้าวันนี้มาไม่ได้ผมรอ
เป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับพักการประชุมก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเพราะยังอีกเยอะครับ
ท่านประธานฯ ครับวันนี้คงยังไม่จบขอบคุณมากครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ทางผอ.กองสวัสดิการสังคมครับเพ่ือนสมาชิกฯ ก็บอกว่าผู้ รับผิดชอบ
มาเซ็นชื่อท างานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเสร็จแล้วท่านบอกว่าพรุ่งนี้ค่อย
มาสอบถามและตอบกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้ผอ.ท่านจะว่าอย่างไรครับขอเชิญครับ 
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นำยชัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 

 ได้ครับพรุ่งนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถ้าเป็นอย่างนั้นตามที่สท.ส าเริงฯ ว่าวันนี้พักการประชุมไว้แค่นี้ก่อน
แล้วพรุ่งนี้ ๑๐.๐๐ น.เหมือนเดิมนะครับ 

 - พักกำรประชุม - 

เริ่มเวลำ ๑๐.๐๐ น. 
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาครบองค์ประชุมผมขอเปิดประชุมต่อครับ                
จากที่เราพักไว้เมื่อวานครับ เราได้ประชุมกันมาถึงกระทู้ ที่ ๓.๕ ของคุณส าเริง 
ไพฑูรย์ ซึ่งได้ซักถามไปบ้างแล้วบางส่วนที่ยังเหลือตกค้างอยู่ขอให้ซักถามต่อได้
วันนี้ครับ ขอเชิญคุณส าเริงฯครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพครับกระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เมื่อวานที่ผมถามและได้ตอบ
ค้างไว้ครับเรื่องการศึกษาดูงานของแกนน าสตรีที่ว่าเก็บเงินของแกนน าไป 
(๕๐๐+๕๐+๕๐)=๖๐๐ บาท เก็บไปท าอะไรเอาไปไหนครับ ตอบและหาคน
ตอบมาได้ผอ.โทรไปหาลูกน้องที่ท าโครงการนี้ให้ขึ้นมาตอบก็ไม่ขึ้นมาตอบวันนี้
ขอให้ตอบต่อครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายตั้งกระทู้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตอบครับผมจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ตอบครับขอเชิญครับผู้ที่รับผิดชอบในโครงการนี้ที่เขาสอบถามขอเชิญตอบได้
เลยครับ 

นำงพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพดิฉันนางพิมพ์วิมล           
จิตสงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาดูงานของแกน
น าสตรี  เรื่องโครงการดูงานแกนน าสตรีและมีการเก็บเงิน (๕๐๐+๕๐+๕๐)          
จ านวน ๕๕๐  บาท เป็นค่ารถตู้จากเมืองกาญจนบุรีไปสังขละบุรี เนื่องแกนน า
สตรีมีความประสงค์จะขอไปทัศนศึกษาดูงานที่อ าเภอสังขละบุรี เป็นการศึกษา
ดูงานที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนและเป็น
พ้ืนที่ที่ห่างไกลจากกาญจนบุรีไปก็ ๒๐๐ กว่ากิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่จะใช้รถ
ท้องถิ่น รถปรับอากาศขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้จึ งมีค่าใช้จ่าย
จ านวนนี้ จริงๆ  ๖๐๐ บาท แต่ต่อรองเหลือ ๕๕๐ ส่วน ๕๐ บาทเป็นค่าท า
ประกันชีวิตหมู่คณะซึ่งผู้ศึกษาดูงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และก็
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นเรื่องที่แกนน าสตรีเขาวางแผนกันเองและทราบว่ามี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้และก็งบประมาณของเทศบาลก็มีไม่เพียงพอเนื่องจากทั้ง
โครงการของแกนน าสตรีมีเงินทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ บาท  ว่าถ้าเป็นของคณะอ่ืน



๔๑ 
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จะมีเงินมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นเงินจ านวนที่น้อยที่สุดแล้วค่ะขอเรียนชี้แจงอย่าง
นี้ค่ะขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริงฯ ครับเขาชี้แจงจะเข้าใจอย่างไรก็ขอเชิญครับ  
 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คืออย่างนี้ครับท่านประธานฯ ครับโครงการศึกษาดูงานของแกนน า
สตรีโครงการเราท าจากไหนไปไหนครับไปจ านวนกี่วันรถบัสที่เราประมูลไปนี้กี่
วันในเมื่อโครงการเรามีเงินแค่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าคุณท าเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เจ้าของโครงการต้องออกเองครับรู้ว่างบคุณมีแค่นี้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอเรียน
ถามว่าโครงการที่ถามนี้ท าจากไหนไปไหนแล้วค่าเช่ารถบัสรถทัวร์ท า เช่าจาก
ไหนไปไหนขอส่วนนี้ก่อนครับส่วนตัวอ่ืนจะถามอีกทีขอในส่วนนี้ก่อนครับ            
ว่าการท าไปถึงไหนและเช่ารถบัสรถทัวร์นี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการครับชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบขอเชิญครับ 

นำงพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพดิฉันนางพิมพ์วิมล         
จิตสงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมคะโครงการทัศน
ศึกษาดูงานแกนน าสตรีนี้เป็นโครงการประจ าปีรอบปี ๕๘ ก็จะเดินทางจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นช่วงการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่  ๒๑-๒๕  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดกาญจนบุรีพักค้าง ๑ คืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางจากกาญจนบุรีต่อไปอ าเภอสังขละบุรีพัก
อีก ๑ คืนที่อ าเภอสังขละบุรี ศึกษาการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนของชนกลุ่มน้อยชาวมอญและการปรับทัศนคติ
ในเรื่องของการคิดบวกที่อ าเภอสังขละบุรี ๑ คืน หลังจากนั้นเดินทางเข้า
กรุงเทพมหานคร พัก ๒ คืนค่ะเดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ โดยใช้
เวลาเดินทางแค่ ๕ วัน ๔ คืน ด้วยงบประมาณจ านวนเท่านี้ ส่วนค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมารถนั้นเป็นเรื่องของแกนน าสตรีเขามีส่วนร่วมกับโครงการเขาคิดมา
ก่อนค่ะและเป็นการใช้หลักการพัฒนาชุมชนที่จะต้องให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมและเสียสละซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของแกนน าสตรีมันเป็นไปอย่างนั้น
มาก่อนหน้านี้ ไปเวียงจันทร์และเขาก็เสียสละค่าใช้จ่ายส่วนตัวกันคนละ            
๖๐๐ บาท เอง ก่อนหน้านั้นก็ไปจังหวัดนครราชสีมาก็ไปฟาร์มโชคชัยคนละ 
๒๕๐ บาท ซึ่งแกนน าสตรีเขามีความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็น
เรื่องท่ีเขาตกลงกันเองขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมอย่างนี้ค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามโครงการที่เช่ารถเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติครับว่าเช่ารถจากไหนไปถึงไหนจ านวนกี่วันเป็นเงินเท่าไหร่ยังไม่ได้ตอบ
ให้ชัดเจนตรงส่วนนี้ครับขอเชิญต่อครับ 
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นำงพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพดิฉันนางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เช่ารถจากสุราษฎร์ธานี 
วันที่ ๒๑,๒๒ ,๒๓ ,๒๔ และ ๒๕ ก.พ. ๕๘ เป็นเวลา ๕ วัน ๔ คืน จากสุราษฎร์
ธานีไปจังหวัดกาญจนบุรี จอดพักที่กาญจนบุรีและก็เดินทางต่อด้วยรถตู้ไป
อ าเภอสังขละบุรี และกลับจากสังขละบุรีมาข้ึนรถบัสที่จ้างเหมาไว้ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คือๆอย่างนี้  ขอถามคุณ พิมพ์พิมลครับ ถามเพียงแต่ว่า ค่ารถ               
ในโครงการนั้น ท าค่ารถจากที่ไหน ไปถึงที่ไหนนะครับ ในเวลากี่วัน จ านวนเงิน
กี่บาท เท่านั้นก็จบแล้วครับ เรื่องที่ไปพักค้าง เขาไม่ได้ติดใจหรอกครับ เพราะ
การท างานนะครับ เอาสั้นๆครับ  

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 สรุปว่าจากสุราษฎร์ธานี ไปกาญจนบุรี แล้วก็กรุงเทพฯ คะ แล้ว
กลับมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ รวมเวลา ๕ วันคะ    

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็เขาชี้แจงมาแล้วก็คือว่า จากสุราษฎร์ฯ                 
ถึงกาญจนบุรีครับ ในการเช่ารถครับ จากสุราษฎร์ฯถึงกาญจนบุรี เวลา ๕ วัน
นะครับ ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ซักถาม ถ้ามีอะไรก็เชิญซักถามต่อได้นะครับ             
ขอเชิญเลยครับ     

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับท่านประธานครับ ที่ผมติดใจอยู่นะครับ เรื่องเงิน ๕๐๐ บวก ๕๐ 
บวก ๕๐ นี้นะครับ ท่านตอบไม่ตรงประเด็นที่ผมถามเลยครับ เพราะโครงการ
เราท าจากสุราษฎร์ฯ ไปถึงสังขละบุรีครับ คิดเงินค่ารถคิดครบหมดแล้วครับ 
ถึงสังขละบุรีนี่ครับ ตั้งแต่ ๒๑ ถึง ๒๕ นี่ครับ สองแสนสี่ เกินไปนิดหน่อยแต่มี
การต่อรองเหลือสองแสนสี่บาท ผมดูจากที่ประมูลรถ ที่พัสดุมาแล้วนะครับ 
เพราะฉะนั้นโครงการที่ท่านท าไปถึงสังขละบุรีนี่ครับ ค่ารถทัวร์นี่ที่เราเหมาไป 
มันต้องอยู่ในนี้ ไม่ใช่เก็บของแม่บ้านมาจ่ายค่ารถตู้อีก แต่ถ้าโครงการท าไปแค่
กาญจนบุรี อย่างที่ท่านตอบเมื่อกี้แล้วท่านเบิกค่าอาหารที่สังขละบุรีมาท าไม
ครับ ค่าที่ พักที่สังขละบุรีท่านเบิกไปท าไมครับ ถ้าโครงการไม่ได้ไปถึงนั่น         
ถ้าท่านเบิกค่ารถทัวร์ไม่ได้ แต่ท่านเบิกค่าอาหารมา เบิกค่าโรงแรมมาครับ 
สงสัยตรงนี้ครับท่านประธาน แล้วที่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแกนน าสตรี ให้ผมมาถาม
ในส่วนนี้ครับ เขาติดใจครับ เพราะว่าคณะอ่ืนท าไมเขาไม่เก็บตัง ค่าประกัน      
๕๐ บาทก็ไม่ เก็บ ค่ารถตู้ก็ ไม่ เก็บที่ ไปกัน แต่พอมาคณะนี้นะเก็บครับ            
เพราะโครงการท าไปถึงสังขละบุรีครับ ค่ารถทัวร์ก็เหมาไปถึงสังขละบุรี ในการ
จ้างเหมามาประมูลกันชัดเจน มีส่วนเกินมานิดหน่อยแล้วต่อรองให้เหลือ            
สองแสนสี่บาท ครับ ท่านประธานครับ ตรงนี้นะครับ ตอบผมให้ชัดเจน             
ผมต้องการไปชี้แจงให้กลุ่มแม่บ้านเขาฟังนะครับ แต่ถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องคืนเงิน
ส่วนนี้ให้กับกลุ่มแม่บ้านไป เพราะฉะนั้นถ้าไม่ ถ้าไม่คืนในส่วนนี้ คือตอบไม่
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ชัดเจนนี่ จะมีผลต่อไปอีกครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ ขอให้ตอบให้              
ชัดเจนครับ       

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ไม่ถูกต้องครับ ยังติดค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับ หนังสือที่ออกมาคือฉบับ
เดียวกันหรือเปล่า ที่ของคุณ ส.ท.ส าเริง บอกว่าไปถึงสังขละบุรี ของผู้ตั้งกระทู้
ถามครับ แต่ทางด้านผอ.บอกว่าหนังสือที่ไปทัศนศึกษานั้น ไปเพียงกาญจนบุรี
นะครับ ที่ถูกต้องคือ ฉบับไหนกันครับ เอาเรื่องตรงนี้กันก่อนครับ เพราะว่า        
ถ้าหนังสือตรงนี้ผิด เอาหนังสือคนละฉบับมาว่ากัน ก็คงจะไม่ถูกต้อง ต้องให้เป็น
หนังสือฉบับเดียวกันแล้วก็มาสอบถามกันได้ นะครับ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่            
กองพัฒนาชุมชนนั่นครับ ก็ตอบมาแล้วชัดเจน ว่าท าไปถึงกาญจนบุรีใน
โครงการ แต่พอ ส.ท. ผู้ตั้งกระทู้ถามบอกว่าท าไปถึงสังขละบุรี ระยะทางตรงนี้ 
ผอ.ก็บอกว่าสังขละบุรีกับกาญจนบุรี ระยะทางต่างกันประมาณ 200 กิโลเมตร 
แต่ว่าพอโครงการจริงๆ ท าไมมันมาอยู่ที่กาญจนบุรี นี่ครับต้องท าความเข้าใจ
กันที่ตรงส่วนนี้ก่อนว่าอันไหนถูกอันไหนผิดกันแน่นครับ ครับ ให้ผอ.ช่วยยืนยัน
นะครับว่าไปตรงไหนกันแน่ครับ ขอเชิญครับ ผอ.กองสวัสดิการสังคมหรือว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตรงนี้ หนังสือท าไปถึงไหนนะครับ ผมก็ไม่ทราบตรงส่วนนี้      

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันนางพิมพ์วิมล จิตสงค์คะ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนคะ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมคะ โครงการนี้เป็น
โครงการที่ ได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนของประธานแกนน าสตรีคะ                
เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ดิฉันก็เรียนให้ทราบแล้วว่า การเดินทางไปสังขละบุรี
นี่ ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยรถทัวร์ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มันจะต้องใช้คนขับ
ที่มีความช านาญและก็ใช้รถในท้องถิ่น และก็จะ ถ้าตั้งใจจะเดินทางไปนี่ จะต้อง
มีการสมทบในโครงการซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้อง สามารถ ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถที่จะสมทบในโครงการได้ ในส่วนที่ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณจาก
เทศบาลไปได้ จึงได้เรียนให้ประธาน คณะที่ประชุมของแกนน าสตรีทราบ
ล่วงหน้า แล้วก็ทุกคนก็ยินดีที่จะสมทบแล้วก็มีการจ่ายมาให้ครบถ้วน ส่วน
รถทัวร์ที่เดินทางไปกับเรานั่นได้พักที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็เราได้เดินทางไป
อ าเภอสังขละบุรี ด้วยรถตู้คะ แล้วก็เป็นความยินยอมของแกนน าสตรีเอง ที่ตั้ง
ใจที่จะเดินทางไปอย่างนี้ แล้วส่วนการเดินทางไป ดิฉันของเรียนที่ประชุมให้
ทราบว่า มันเป็นลักษณะของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ ของตนเองที่ชัดเจนแล้วเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คณะแกนน าสตรีที่ไปก็มีความประทับใจและก็
คุ้มค่า และก็ไม่มีข้อสงสัยในการบริหารจัดการโครงการ และก็ทุกอย่างก็เป็นไป
อย่างโปร่งใส ดิฉันก็ได้ดูแลคณะที่ไป เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการ
เดินทางหรือการบริหารจัดการโครงการนี้แต่อย่างใดคะ ขอบพระคุณคะ  
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 อย่างนี้นะครับ ที่ส.ท.เขาซักถามก็ไม่ต้องบรรยายถึงขนาดนั้น เขาถาม
ว่าหนังสือฉบับที่ ผอ.มาชี้แจง กับหนังสือที่ ส.ท.ส าเริง ถาม หนังสือตรงกันไหม 
ฉบับเดียวกันไหม นะครับ ถ้าหนังสือตรงกัน ก็ยืนยันว่าของผอ.ว่าเขาประมาณ
ไปถึงกาญจนบุรี แต่ของ สท.ส าเริง ถามว่าไปถึงกาญจนบุรี ไปถึง    สังขละบุรี 
อันนี้เป็นหนังสือฉบับเดียวกันหรือไม่ ให้ ผอ.ยืนยันให้ชัดเจนว่าหนังสือฉบับ
เดียวกันหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นหนังสือคนละฉบับ คุณมาตอบสักสองวันก็ตอบไม่
จบ ให้ยืนยันเป็นหนังสือฉบับเดียวกันหรือไม่ไปดูเช็คหนังสือดูกันให้เรียบร้อย 
แต่ที่ส.ท.ส าเริง ถือไว้ ที่ผมก็ทราบมาว่าถึงสังขละบุรีแต่ทางผอ.ยืนยันว่าท าไป
ถึงกาญจนบุรี นี่นะครับเป็นหนังสือฉบับเดียวกันหรือเปล่า นี่เช็คตรงนี้ดูกันก่อน
นะครับ ก่อนจะซักถามไปเรื่องอ่ืน ถ้าเป็นหนังสือคนละฉบับ แล้ววันนี้ถามกันไม่
เสร็จสิ้นง่ายครับ เช็คหนังสือกันให้ ชัดเจนก่อนครับ   

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

  ขออนุญาตตอบคะ วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ตามก าหนดการนะคะ       
มีก าหนดการชัดเจนคะจากอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไปอ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีคะ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริง ว่าไง เขาตอบถึงสังขละบุรีแล้ว เมื่อสักครู่เขาให้
มาแค่กาญจนบุรี ตอนนี้ เขาต่อให้ไปถึงสังขละแล้ว ฉบับเดียวกันหรือไม่ก็
พิจารณากันเองครับ เชิญครับคุณส าเริง ครับ     

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับ ที่ตอบมานี่ไม่ตรงประเด็นที่เรา
ถามไปทั้งหมดเลยครับ ตอบคนละเรื่องกันครับ นี่ถ้าเรียนราชภัฏ ตกเลยครับ 
ไม่ต้องตรวจเลยข้อสอบ ข้อสอบออกมาอย่างนี้ ตอบมาอย่างนี้ อาจารย์ที่ออก
ข้อสอบก็ไม่ตรวจแล้ว ตกแล้วครับ ท่านประธานครับ ที่ว่าหนังสือฉบับเดียวกัน
หรือไม่ครับ ผมก็คิดว่าฉบับเดียวกันครับ เพราะออก ผมก็ออกมาจากกองคลัง 
ที่เขาตั้งฎีกาไปเบิกนะครับ แล้วของเขานี่ ก็โครงการก็ท า ต้องไปท าเบิกฎีกาที่
กองคลังนะครับ แล้วค่ารถนี่ ที่เขาประมูลไปนี่ก็ไปถึงสังขละบุรี ถ้าโครงการไป
แค่กาญจนบุรีแล้วเขาจะเบิกค่าที่พักที่สังขละบุรีได้อย่างไรครับ ค่าอาหารที่     
สังขละบุรีเบิกได้อย่างไรครับ ท่านประธานลองจับง่ายๆตรงนี้ ไม่ต้องจับอะไรให้
มาก เอาแค่สองอย่างนี้ก่อน ถ้าไปแค่กาญจนบุรี ยอดก็ต้องตั้งค่าใช้จ่ายเบิกแค่
เมืองกาญ ค่ารถก็ต้องไปแค่เมืองกาญ ไม่ใช่ไปจอดนอนเมืองกาญ สองคืน แล้ว
มาคิดตังไปถึงสังขละบุรี ค่ารถทัวร์นะครับ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ที่ผมให้ประธาน
ตั้งข้อสังเกต แล้วประเด็นที่สอง ถ้าเขาท าโครงการไปแค่สังขละบุรี ไปแค่
กาญจนบุรี พอไปสังขละบุรีครับ เขาเบิกค่าอาหารเบิกค่าห้องพักได้อย่างไรครับ 
ในฎีกาที่เขาท าเบิกที่กองคลัง แล้วผมก็ถ่ายออกมาทั้งหมด รวมแล้ว สาม สี่ 
โครงการ พันสี่ร้อยกว่าแผ่นครับ ที่ผมถ่ายมา แล้วผมถ่ายก่อนที่จะตั้งกระทู้ถาม
ประมาณหนึ่งเดือนเพ่ือเอามานั่งดูรายละเอียดเพราะเราก็ไม่เข้าใจเรื่องฎีกา
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เท่าไร แต่พอนั่งดูปุ๊บเข้าใจหมดเลย ยืมเงินท านี้ ต้องคืนแบบนี้ ไปตรงนี้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเท่านี้ ไปตรงนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ แต่ผมขอยืนยันว่าไปถึงสังขละบุรี
ในโครงการที่ผมถืออยู่ในมือนะครับ เพราะถึงสังขละบุรีแล้ว ห้าร้อยกับห้าสิบ
บาท แล้วอีกห้าสิบบาทบวกกันแล้ว เอาเงินเขาไปท าไม เอาเงินเขาไปไหน เป็น
ข้อตกลงกันไม่ใช่ครับ ถ้าเป็นข้อตกลงไม่มี เขาไม่มาร้องเรียนผมอย่างนี้ นะครับ 
ที่ว่าตอบเป็นข้อตกลงเป็นโครงการที่ท่านอ้างมาทั้งหมดไม่ใช่ครับ แต่ถ้าท่าน
ตอบตรงนี้ไม่ชัดเจน ก็ไม่เป็นไร ผมจะหารือไปยังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบได้ 
ทั้งเอกสารของผมทั้งหมดนี่ นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าว่าคุยกันอย่างนี้ ตอบ
กันอย่างนี้วันหนึ่งก็ไม่จบเพราะเราไม่ตอบในหลักการที่เป็นจริง ท่านประธาน
ลองคิดดูสิครับ ผมถามอย่างนี้เขาตอบมาอย่างนี้ มันก็ไม่จบเหมือนท่านประธาน
ว่าละครับ แล้วในโครงการมันก็มีชัดเจนประมูลรถจากไหนไปถึงไหน แล้วท า
เบิกจากไหนไปถึงไหน ชัดเจนหมดครับท่านประธาน ผมพูดอย่างนี้ท่านประธาน
ไม่ต้องดูเอกสารก็คงจะเข้าใจได้ ครับ นี่ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน
ครับ     

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ  ท่ าน  ผอ. ช่วยชี้ แจงใหม่ ให้ ชัด เจนหน่อยนะครับ                 
ขอเชิญครับ  

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนท่านประธานคะ ดิฉันพิมพ์วิมล จิตสงค์ คะ หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนคะ ขออนุญาตท าความเข้าใจอย่างนี้คะ คือตอนที่คณะประธาน
แกนน าสตรีเขาตกลงกันจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนะคะ ตกลงกันว่าขอ
ไปสังขละบุรี นะคะ ดิฉันก็ได้เรียนกับที่ประชุมแล้วว่าสังขละบุรีนี่ต้องเดินทาง
ด้วยรถตู้นะคะ เพราะฉะนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ จะต้องมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ ห้าหรือหกร้อยบาทนี่ เขาโอเคตรงนี้นะคะ แล้วก็เมื่อเวลาเราจ้าง
เหมานี่ ก็ต้อง ได้รถแล้วก็ต้องบอกรถนะคะว่าเราต้องเดินทางไปสังขละบุรีนะ
คะ แต่ว่ารถนี่ก็บอกว่า คือเวลาไปจัดหารถนะคะ ตรงนี้นะคะมันก็ต้องบอกรถ
กันตรงๆคะ นะคะ แล้วก็รถก็บอกว่า ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เนื่องจากรถ
ขนาดใหญ่ แล้วเส้นทางไปสังขละนี่นะคะ หลายท่านนี่ได้เดินทางไปแล้ว แล้วก็
เห็นว่ามันๆ ไปไม่ได้ต้องใช้รถตู้นะคะ ซึ่งข้อเท็จจริงขอเรียนว่าอย่างนี้คะ ดิฉัน
ได้เรียนกับคณะประธานแกนน าสตรีนะคะว่า ว่าให้เปลี่ยนเส้นทาง ให้เปลี่ยน
เส้นทางนะคะ เพราะว่าเราเป็นข้าราชการนะคะ แล้วก็จะต้องดูด้วยว่ามันเป็น 
เป็นความรับผิดชอบแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่า มันเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็แกนน าสตรีก็ยืนยันว่า มันก็ไม่อันตรายเกินที่จะไปได้ 
แล้วเขายินดีที่จะจ่ายส่วนนี้นะคะ แล้วก็ให้รถจอดที่เมืองกาญ นะคะ เป็นความ
ยินยอมกับของเขานะคะ จึงได้ท าโครงการไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็รถ ก็ไปพัก รถ
บัสนะคะ รถทัวร์ที่เราจ้างไปนะคะ ก็ไปจอดพักค้างที่กาญจนบุรี นะคะ แล้วเรา
เดินทางต่อรถตู้ไป นะคะแล้วก็เบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหารที่สังขละบุรีนะคะ ก็
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ต้องเรียนว่าในการบริหารจัดการคือจ่ายไปตังที่เก็บมาคือจ่ายค่ารถตู้นะคะ ๆ 
ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายส่วนเกินที่ไหนคะ ก็ต้องเรียนเป็นความจริงอย่างนี้นะคะ ก็ ถ้า
จะให้เรียนเป็นอย่างอ่ืนก็คงเรียนไม่ได้เพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะ แล้ว
ก็ ดิฉันเข้าใจว่าสมาชิกคนที่เดินทางไปก็ยินดีที่จะรับ รับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งคน
ที่เดินทางไปจริงนี่ เขาก็ยินดีที่จะรับว่าเขาจ่ายไปจริงค่านี้ แล้วก็ได้รับบริการรถ
ตู้ไปจริงนะคะ เพราะนั้นเวลาบริหารโครงการคะ ดิฉันก็ต้องขอเรียนเพ่ิมเติมนิด
หนึ่งว่า เราบริหารเพ่ือเป้าหมายในการที่จะดูแลมวลชนกลุ่มแกนน าสตรี  ให้
ได้รับประสบการณ์ในเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานในเรื่องการฝึกอบรมนะคะ 
เพราะนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการบริหารโครงการตามระเบียบ นะ
คะ แต่ว่าในเรื่องวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปนะคะ ดิฉันคิดว่าไม่บกพร่องใน
เรื่องนี้นะคะ ก็แกนน าสตรีก็ประสบผลส าเร็จในการเดินทางไปดูงานนะคะ หาก
มีข้อที่จะต้องแก้ไข ดิฉันก็ยินดีที่จะรับผิดชอบปรับปรุงโครงการในโอกาส
ข้างหน้าคะ ขอบพระคุณคะ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  ขอเชิญนะครับ คุณส าเริง ครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานครับ คือผมเองเป็นผู้ตั้งกระทู้ ถามในเรื่องนี้นะครับ               
ผมไม่ได้ต าหนิการท าโครงการอย่างที่ท่านตอบมาเมื่อกี้นะครับ ผมไม่ได้ต าหนิ
เลยโครงการในส่วนนี้ แต่ผมต าหนิในส่วนที่เรื่องเก็บตังเขานี่ครับ คือเป็นอย่างนี้
ครับท่านประธาน เราเช่ารถตู้ปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 21 – วันที่ 25 คือตั้งแต่
ก าหนดแรกเดินทางถึงกลับ เป็นเงินสองแสนสี่นะครับ ค่ารถทัวร์ แต่พอไปถึง
เมืองกาญ ปุ๊บจากเมืองกาญไปสังขละนี่ ค่าเช่ารถทัวร์ ค่าเช่ารถตู้นี่มันต้องเป็น
ของรถทัวร์ที่เราเบิกจ่ายเหมาไปจากนี่แล้วครับ ไม่ใช่ให้แม่บ้านไปจ่ายกันเอง 
แล้วเก็บแม่บ้านคนละ 550 บาท จ านวนกี่คนครับ 200 คน ผมดูตามที่เข้า
ประชุมก่อนเดินทางนะครับ พอ 200 คน 200 คนคูณด้วยเอา เอาให้ถ้วนๆ 
แค่ 500 บาท สองห้าสิบ มันก็หนึ่งแสนแล้วครับท่านประธาน พอหนึ่งแสน
แล้วเช่ารถตู้ไปกี่คัน คันละเท่าไร ในเงินหนึ่งแสนนั้นพอหรือเปล่า แต่จริงๆ เงิน
หนึ่งแสนที่เก็บจากแม่บ้านไป ถ้าสมมุติว่า 200 คน ก็ คนละ 500 ห้าสองสิบ 
ก็หนึ่งแสนแล้วนะครับ มันก็ไม่สมควรที่จะมาตรงนี้ เพราะค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายรถ
ตู้นี่ ต้องให้รถทัวร์เขาเป็นคนจัดการให้ เพราะเราจ้างรถทัวร์เหมาไปจากที่นี้ไป
ถึงสังขละบุรี แต่รถทัวร์ไปแค่เมืองกาญ พอไปแค่เมืองกาญปุ๊บ รถทัวร์ก็ต้องจ่าย
ค่ารถตู้ให้เขาไป ไปถึงสังขละ ไม่ใช่มาเก็บแกนน าสตรีเพ่ือเอาไปจ่ายค่ารถตู้ 
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับ นี่ครับ แล้วมันยังมีอีกตั้งหลายๆเรื่องในโครงการนี้ 
นะครับ นี่ผมเอาแค่เก็บ ๕๐๐ บวก ๕๐ บวก ๕๐ ก่อน แต่โครงการอื่นบวก ๕๐ 
ไม่มี ๕๐๐ ไม่มี นะครับ เอาให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนครับท่านประธานครับ     
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายเพ่ือนสมาชิกครับ ก็เข้าใจนะครับ ฟังเข้าใจว่าการที่จะจ้างเหมา
รถทัวร์นะครับ ไปถึงของ ถึงกาญจนบุรีแต่โครงการท าไปถึงสังขละบุรี ครับ แล้ว
ก็มีนี้ ค่าใช้จ่ายจากเมืองกาญไปถึงสังขละบุรีจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของรถทัวร์ ที่
เราประมูลไปแล้ว เพราะตอนที่ประมูลนั้น เราประมูลตาม   โครงการครับ 
เพราะตอนที่ประมูล เราก็ประมูลไปตามโครงการ ตามหนังสือที่กองสวัสดิการ
สังคมเป็นผู้ด าเนินการโครงการ แต่ทีนี้ไปเก็บตังเขาเพ่ิม ทางเพ่ือนสมาชิกได้
อภิปรายซักถาม ว่าเก็บตังเขาเพ่ิม แล้วไปเก็บตังเขาเพ่ิม เอาไปใช้จ่ายค่าอะไร 
ค่ารถตู้กี่คัน จ านวนเท่าไร ครับ แล้วทีนี้เรื่องค่าประกันก็ต้องเก็บตัง แล้วทีนี้มัน
ถ้ามันท าให้เหมือนกันทุกโครงการก็ไม่ต้องมาซักถามกันครับ แล้วก็บางโครงการ
ที่เขาไปเหมือนกัน เขาทัศนศึกษา แต่เขาไม่ต้องเสียค่าประกันคนละ ๕๐ บาท 
นะครับ ค่าประกันหมู่ ตัวนี้ฟังท่านเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่างบประมาณน้อยครับ 
เลยจ าเป็นจะต้องขอเก็บค่าประกัน ๕๐บาทขอเก็บค่ารถตู้ ๕๐๐ อะไรอย่างนี้
เพ่ิมเติมมาครับ เพื่อจะให้โครงการนั้นได้ส าเร็จนะครับ แต่เพ่ือนสมาชิกก็ยังข้อง
ใจกันอยู่ว่าค่ารถทัวร์นี่ ในหนังสือที่ให้ประมูล มันประมูลถึงสังขละบุรี แต่พอไป
หยุดพักท่ีกาญจนบุรี พอไปถึงสังขละบุรี รถทัวร์จะต้องพาไปถึง แต่ถ้ารถทัวร์ไป
ไม่ถึงจะหารถอ่ืนมาทดแทน ก็รถทัวร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตามที่เพ่ือน
สมาชิกซักถามกันอย่างนี้ครับ ขอเชิญตอบให้ชัดเจนครับ ขอเชิญครับท่าน          
ผอ. ครับ ขอเชิญนะครับ ผมก็จับประเด็นไม่ถูกนะครับตามไม่ทัน อย่างไรก็ต้อง
ขออภัยด้วย เพราะมากเกินไปนะครับ ขอเชิญครับ ท่าน ผอ.ครับ  ขอเชิญครับ
คุณส าเริง ครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ให้ๆ ขออนุญาตพักสัก ๕ 
นาที ให้เขาหาเอกสารเพ่ือเตรียมตอบครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมอนุญาตให้พักกัน ๕ นาที ครับ  

 -พัก ๕ นาที- 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกที่อยู่ด้านนอกก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมนะครับ ก็เพ่ือน
สมาชิกบางคนก็เกิน ๕ นาที ต้องขอโทษด้วย เพราะว่าขอหาเอกสารนะครับ 
ผมก็ไม่ ไม่ทราบว่าเขาได้ครบหรือไม่ ก็รอนิดหนึ่งนะครับ นะครับ เอกสารที่ว่า
ไปหาเมื่อกี้นี้ ไม่ทราบว่าได้มาครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับ ถ้าครบถ้วนแล้วก็ ผม
จะได้ด าเนินการต่อนะครับ ได้เอกสารมาแล้วไหมครับ สท.ส าเริง ครับ เอกสาร
ไม่ทราบท่านได้มาแล้วหรือยังนะครับ ที่เราหยุดพักไปหาเอกสารเมื่อกี้นะครับ 
ขอเชิญครับ    

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

 ครับ ท่านประธานครับ ผู้อ านวยการส านักการคลังครับ ก็ได้ไป 
เอกสารสัญญาจ้างค่ารถโดยสารปรับอากาศนะครับ มันมีอยู่ข้อหนึ่งว่ารถ
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โดยสาร จัดผู้ขนส่ง และจะต้องจัดยานพาหนะซึ่งมีที่นั่งไม่ต่ ากว่า 48 ที่นั่งครับ 
ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันทุกอย่าง ผมก็ไม่ต้องเอ่ยตรงนี้นะครับ ของ
รถทัวร์ จ านวน ๔ คัน ครับ จากสุราษฎร์ไปสังขละบุรีครับ ท่านประธานครับ 
สัญญาเช่ารถตู้ สัญญาเช่ารถทัวร์นะครับ เพราะฉะนั้นที่ผมถามเมื่อกี้ว่า ถ้าท า
สัญญาจาก   สุราษฎร์ธานีไปสังขละบุรี พอไปถึงเมืองกาญ รถทัวร์ไปไม่ได้ 
รถทัวร์ก็ต้องจ่ายค่ารถตู้ ไม่ใช่ว่า ให้แกนน าสตรีเป็นผู้จ่ายครับ นี่ครับ ที่ถามเม่ือ
กี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ นี่เอกสารครบอยู่ในมือผมครับ( ๕๐๐ บวก ๕๐ บวก 
๕๐ )นั่นคือ เก็บไปท าไร สั้นๆ ครับ      

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล  

 เพ่ือนสมาชิกก็ได้ซักถามและท้วงติงนะครับ บอกว่ารถ สัญญาๆ ที่ว่า
ท ากันนี้นะครับ เช่ารถทัวร์ไปจากสุราษฎร์ไปถึงสังขละบุรีนะครับ ถึงสังขละบุรี 
แต่รถทัวร์ไม่สามารถจะไปสังขละบุรีได้ แล้วก็ไปจอดไว้ครึ่งทาง แล้วทีนี้พอจะ
จัดต่อไปสังขละบุรี ท าไมจึงไม่ให้ จากกาญจนบุรีไปถึงสังขละบุรี ท าไมไม่ให้
รถทัวร์เป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องเดินทางนะครับ ค่ารถเดินทางที่จะไปสังขละบุรี 
นะครับ เพราะเหตุอะไรนะครับ เอาที่ตรงส่วนนี้ แต่ที่ในสัญญาท าว่าประมูลไป
ถึงสังขละบุรี นะครับ จะว่าอย่างไรก็ขอเชิญท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกครับ 
เชิญครับท่านผอ.กองสวัสดิการ ครับ   

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันพิมพ์วิมล จิตสงค์ คะ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนคะ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมคะ รถที่จ้างเหมาไป
ในโครงการทัศนศึกษาดูงานแกนน าสตรีนั้น จ้างไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไป
อ าเภอสังขละบุรีคะ แล้วก็ต่อไปกรุงเทพมหานครคะ ตามในสัญญานะคะ แต่ว่า
ในความเป็นจริงนั้น เป็นข้อตกลงแกนน าสตรีว่า รถนี่ แล้วก็เป็นข้อมูลที่รู้ว่า          
รถนี่คะ รถทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปได้ แล้วก็เมื่อมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ที่จะต้อง
เปลี่ยนจากรถทัวร์เป็นรถตู้นี่คะ แกนน าสตรีก็ยินดีที่จะออกค่าใช้เองนะคะ แต่
ดิฉันยอมรับว่าในสัญญานั้นนี่ นะคะ ก็ได้แนบสัญญาไม่ได้ระบุลงไปว่า ให้
รถทัวร์จอดแค่เมืองกาญ แต่ในสัญญาให้แนบเป็นอ าเภอสังขละบุรีจริงนะคะ 
ดิฉันยอมรับอย่างนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องของ
การบริหารตัวหนังสือ แต่ว่าในข้อเท็จจริงนี่เป็นข้อตกลงของแกนน าสตรีนะคะ 
ดิฉันขอเรียนชี้แจงอย่างนี้คะ ขอบคุณคะ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริง ครับ   

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานครับ ที่นักบริหารตอบ ท่านบริหาร ๗ ตอบผมเมื่อกี้นะ
ครับ ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้การณ์ไม่ถึงเท่า หรืออะไรนี้ครับ สัญญานะครับท่าน
ประธาน สัญญามันเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างนั้น แต่ถ้าคุณจะมา
แก้ไขสัญญาในเมื่อมีคู่กรณีแล้ว มีผู้รับจ้างแล้วคุณต้องย้อนกลับไป ระเบียบ
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พัสดุในข้อ 129 ซึ่งเป็นอ านาจของนายก ไม่ใช่เป็นอ านาจของหัวหน้างาน ที่ว่า
ไปถึงสังขละบุรีแล้ว แล้วไปแค่เมืองกาญ แล้วไปเช่ารถตู้ต่อ แล้วให้คนที่ไปเสีย
ตัง ที่ตอบมาเมื่อสักครู่ไม่ใช่เลยครับ ท่านประธานครับ มันผิดเลยนะครับ ถ้า
สัญญาเกิดขึ้นแล้ว ถ้าคุณจะแก้ไขสัญญา คุณต้องย้อนกลับไประเบียบข้อพัสดุ 
ในหนึ่งข้อ 129 ครับท่านประธาน แต่ถ้าก่อนสัญญานี้จะเกิดขึ้น ถ้าคุณจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องมาข้อ 29 ระเบียบวิธีการงบประมาณ  นี่คืออ้างถึงระเบียบ
ชัดเจนครับ เพราะผมได้อภิปรายแล้ว ถ้าไม่ยึดถึงระเบียบ ไม่ยึดถึงอันโน้นอันนี้ 
ของส่วนราชการผมไม่อภิปรายครับ ผมไม่ตั้งกระทู้ถามครับท่านประธานครับ 
ที่ว่าจะถามกันเพ่ือหารือหาราวกันอย่างนั้น ผมไม่ถามครับ ผมถามเพ่ือความ
ถูกต้อง แล้วอิงระเบียบครับ ท่านประธานครับ ให้เขาสรุป เอาให้จบครับสั้นๆ 
จะได้ไปวาระอ่ืนกันอีกนะครับ เพราะว่าท่านสมาชิกหลายท่านก็นั่งรอที่จะไป
วาระอ่ืนกันครับ ท่านประธานครับให้เขาสรุปมาสั้นๆว่าอย่างไรก็ได้ครับ เอาให้
ถูกต้องแล้วกันครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ยังยืนยันว่าเมื่อเกิดสัญญาขึ้นแล้วนี่ถ้าจะ
มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรจะต้องเป็นอ านาจของท่านนายกฯ เอาครับ เป็นไป
ตามระเบียบของพัสดุครับ แล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะให้ทาง ผอ. นั้นช่วยชี้แจงให้ชัดๆ 
ให้สั้นๆ ให้เพ่ือนเข้าใจ กันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอเชิญครับ ก็ขอความเห็นใจ 
เพราะว่าท่าน ผอ.แกก็รับผิดแล้วนะครับ รับผิดว่าแกก็ไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ว่า
แกไปท างานตรงส่วนนี้นะครับ ทีนี้มีเพ่ือนสมาชิกซักถามว่าให้จะต้องท ากันไป
ตามสัญญาที่ว่าด าเนินการไปจากเทศบาล ขอเชิญท่าน ผอ. ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับเพ่ือนสมาชิกนะครับ ขอเชิญครับ  

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันพิมพ์วิมล จิตสงค์ คะ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนคะ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม คือเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมก็เรียนเหมือนเดิมนะคะ คือโครงการนี่คะๆ เวลาเราจะไปทัศนศึกษาดู
งานนี่ ต้องหารือกันก่อนในกลุ่มคนท่ีจะไปคะ มันเป็นข้อตกลงก่อนเดินทางคะ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คือตรงส่วนนี้นะครับ ท่าน ผอ. เพ่ือนสมาชิกซักถามนี่นะครับ ว่าเรื่อง
ตกลง เราตกลงมาแล้ว แต่ท่านเอาให้สั้นๆนิดหนึ่ง ไม่ต้องให้ยาว ขอเชิญชี้แจง
ต่อครับ  

 
นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

  
 ในเรื่องสัญญา ดิฉันได้ยอมรับไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะ ว่าผิดพลาดไปใน
เรื่องของการไม่ได้ เขียนไปในโปรแกรม ในก าหนดการนะคะ ว่าก าหนด
ระยะทางไปแค่ไหนนะคะ ก็ต้องเรียนแบบเดิมคะ ชี้แจงอย่างเดิมนะคะ ก็คือ
จ้างเหมารถไปตามเอกสารนะคะ คือไปอ าเภอสังขละบุรีนะคะ แต่ว่าเมื่อไปถึง
เมืองกาญแล้วนี่ ไม่สามารถที่จะเดินทางไปสังขละบุรีได้เนื่องจากเส้นทาง จึง
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ต้องใช้รถเล็ก แล้วก็เป็นรถในท้องถิ่น แล้วก็ต้องมีความช านาญ แล้วก็ ช่วงนั้นก็
แม้จะมีอากาศร้อนแต่ว่าบางช่วงคะ ก็จะมีฝนตกนะคะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ จึงได้เปลี่ยนให้มีการใช้รถตู้เดินทางไปแล้วก็ให้รถปรับอากาศได้จอดพักที่
เมืองกาญ ส่วนการที่รถจอดนะคะ เวลารถจ้างเหมารถนี่คะ เขาก็คิดเป็นวันนะ
คะ เพราะว่าก็ต้องให้รถรอนะคะ เขาก็จะคิดจ านวนวันไปในค่าใช้จ่ายนั้นด้วย
นะคะ แล้วก็ต้องรอให้เรากลับจากสังขละแล้วก็เดินทางต่อนะคะ รถเขาจะคิด
ค่าใช้จ่ายไปในรอบจ านวน ๕ วัน ด้วยเลยนะคะ อันนี้ไม่ได้เผื่อค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปสังขละ ก็ต้องเรียนอย่างนี้คะ ถ้าเรียนมากกว่านี้ เดียวผิดอีกคะ 
ขอบพระคุณคะ     

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามที่ เอาแล้วนะครับ ท่านผอ.ก็ชี้แจงท าความเข้าใจกันแล้ว ท่านก็
ยอมรับผิดครึ่งแล้วนะครับ ถ้าชี้แจงได้ ได้สักก ามือหนึ่งได้นะ นะครับ ท่านก็
ชี้แจงมาแล้วนะครับ สท.ส าเริง ว่าอย่างไร ขอเชิญครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับ ที่ท าความจริงให้กระจ่างในวันนี้
ครับ ในเมื่อท่านยอมรับผิดมาครึ่งหนึ่งแล้ว ตามที่ท่านประธานว่านะครับ แล้ว
เหลืออีกครึ่งหนึ่งใครจะเป็นผู้รับผิดครับ ผมขอสรุปเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับท่าน
ประธาน ในเมื่อท่านยอมรับผิดมาแล้วครับ (500 บวก 50 บวก 50 คูณด้วย 
200 คน )ครับ ผู้ศึกษาดูงานนะครับ เป็นเงินเท่าไร น าคืนเขา แล้วผมก็จบ แต่
ถ้าไม่น าเงินส่วนนั้นคืนเขา ผมว่าก็ยังไม่จบ แล้วก็ถ้าคืนต้องคืนภายในวันอังคาร
เปิดท าการเรียกเขามารับในห้องนี้ครับ แล้วผมจะนั่งดูด้วย ว่าทุกคนได้เงินคืน
หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจบได้ครับ แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้  ผมก็ไม่จบครับ 
เพราะว่าเงินแสนกว่าบาทส าหรับผมมากครับ  ท่ านประธานนะครับ           
ท่ านประธานลองหารือกันดูครับ ถ้ายอมรับผิดแล้วผมขออย่างนี้ ครับ             
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เอาได้นะครับ ก็เรื่อง( ๕๐๐ กับ๕๐ คูณ ๕๐ )ครับ ก็ทางเพ่ือนสมาชิก
ก็ยังขอร้องนะครับ ยืนยันว่า ถ้าไม่นั้นแล้วถ้าเราท าโครงการไปผิดพลาดแล้ว 
ขอให้คืนเงินให้ได้หรือไม่ได้ ตรงนี้เดียวผมจะเชิญนายฯให้เป็นผู้ท าความเข้าใจ
กับเพ่ือนสมาชิกก่อนครับ ขอเชิญครับท่านนายกครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมท าความเข้าใจ
นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ ๕๐๐ บวก ๕๐ ๕๐ นี่ แต่ที่จริงๆ ทัศนศึกษา
ของแกนน าสตรีเที่ยวนี้นะครับ เป็นการ เรียกว่าท าโครงการร่วมกันระหว่างแกน
น าสตรีนะครับ ก็คือจะไปที่สังขละบุรี ความต้องการของ เพ่ือไปดูเรื่องเกี่ยวกับ
ชุมชนนะครับ แต่ส าคัญที่สุดครับ ผมจะอธิบาย รถนี่ครับท าการประมูลเหมา 
เหมามากี่วันเป็นวัน ใช่ไหมครับ แต่เราเหมาไปจนถึง เราต้องท าโครงการไป
ถึงสังขละบุรี ในโครงการที่ท าถึงสังขละบุรีเพราะว่าเมื่อไปสังขละบุรี เรา
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สามารถเบิกค่าโรงแรม ค่าอาหารได้ แต่ที่ความเข้าใจของเราที่เราเหมารถไป กี่
คืน สี่คืน ห้าคืน ผมจ าไม่ได้ รถทัวร์ที่เราเหมาไป เราก็ต้องจ่ายเขา แต่ที่แม่บ้าน
ทั้งหมดเขาเข้าใจว่ารถจากเมืองกาญ ไปสังขละ ซึ่งรถทัวร์ขึ้นไม่ได้ เมื่อรถทัวร์
ขึ้นไม่ได้ ก็ต้องเช่ารถตู้ขึ้นไป แต่รถตู้ตรงนี้ ค่าใช้จ่ายรถตู้ตรงนี้ที่เช่าขึ้นไป เรา
ได้ท าความเข้าใจแล้วว่า ถ้าจะขึ้นไปสังขละ ก่อนที่เราจะเขียนโครงการนะครับ 
ก่อนถ้าเราจะขึ้นไปสังขละ แม่บ้านต้องจ่ายเงินเพ่ิมนะ แม่บ้านทุกคนก็ตกลง 
เราก็ท าโครงการถึงสังขละ แต่รถทัวร์เขาก็ไป เขาเหมาเป็นวันไม่ได้เหมาเป็น
ระยะทาง เมื่อรถทัวร์ไปถึงเมืองกาญ เราขึ้นไปอยู่สังขละ เมื่อถึงสังขละรถทัวร์ก็
ต้องคอยเราที่เมืองกาญ เขาก็เสียเวลา ก็เขาคิดเป็นวัน เพี่อมารับกลับกรุงเทพฯ 
กลับสุราษฎร์ ผมท าความเข้าใจตรงนี้นะครับ ที่โครงการเราท าถึงสังขละ 
เพราะว่าเราจะได้เบิกค่าโรงแรม ค่าอาหารทั้งหมด แต่ด้วยข้างนอกของกลุ่ม
แม่บ้านทั้งหมด เขาเข้าใจว่ารถขึ้นไม่ได้ เขายินดีจ่าย ๕๐๐ ตรงนั้น นะครับผม
จึงชี้แจง ท าความเข้าใจนะครับแม่บ้านคนไหนที่มาร้องผมก็ไม่ทราบ เป็นแต่ว่า 
ผมว่าที่ไปทั้งหมด เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้เท่านั้นเอง ผมก็เลยชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกว่าที่เข้าใจกันให้ชัดเจนว่ามันเหตุการณ์มันอย่างนี้ เป็นข้อตกลงกันนะ
ครับ แต่ที่บอกว่าท าไมถึงสังขละให้รถทัวร์ รถทัวร์เราเช่าเป็นวันๆ นะครับ ไม่ได้
เช่าเป็นระยะทาง วันเท่าไรๆ นะครับ ครับขอบคุณมาก   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมท าความเข้าใจ นี่นิดหนึ่งนะครับ ก็นายกก็ได้ชี้แจงนะครับให้เพ่ือน 
ค่อยข้างที่จะชัดเจนแล้ว พอสมควรนะครับ แต่ว่าการที่ตั้งกระทู้ถามนี้ธรรมดา
แล้วตามระเบียบครับ เขาให้ตั้งถามคนละสามครั้ง นะครับ ถามกับตอบ ถามกัน
มาพอสมควรแล้วครับ ทีนี้ถ้าจะซักถามต่อไปในเมื่อ เหตุการณ์ที่เพ่ือนสอบถาม
นี้ ค าตอบยังไม่กระจ่างแจ้งชัดเจนนะครับ ผมก็ต้องอนุญาตให้ ผู้ที่ตั้งกระทู้ถาม
นี่เขาถามต่อนะครับ ก็ขอเชิญครับ คุณส าเริง ไพฑูรย์ ครับ ที่ยกมือเมื่อกี้นะครับ 
ที่นายกท าความเข้าใจว่าอย่างไร เชิญเลยครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านประธานมากครับ การท าความเข้าใจของนายกท่ีชี้แจงเมื่อ
กี้นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งนี่ครับ ก็ไม่ค่อยอยากจะ
ย้อนกลับมา ๕๐๐ บวก ๕๐ บวก ๕๐ อีกเท่าไรละครับ เพราะย้อนกลับมา
หลายรอบแล้ว เขาไม่ได้บอกว่าไปเมืองกาญ ไปสังขละบุรี ที่เขาบอกแกนน า 
แกนน าสตรีนะครับ เขาบอกว่าจะพาไปพม่าแล้วเก็บเพ่ิมอีก ๕๐๐ บาท บวก
๕๐ บวก๕๐ แต่พอดีมีหนังสือสั่งการจากกรมมาห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
นะครับ แล้วเดินทางไปพม่า เดินทางไปทางด่านเจดีย์สามองค์ด้วยครับ นี่คือ
รายละเอียดครับ แต่ผมไม่อยากพูดตรงนี้ เพราะอยู่ มันอยู่นอกเหนือโครงการที่
เราไปไม่ได้ แต่ถ้าย้อนไปย้อนมากันตรงนี้ ผมนึกว่าจะจบ กันที่ว่าคืนเงินแต่ถ้า
ไม่คืนเงินผม ก็ยังไม่จบครับ ตรงนี้นะครับ นี่ผมมีอยู่แค่นี้ครับท่านประธาน ที่ว่า 
๕๐๐ บาท ไม่ใช่เก็บ จากค่ารถตู้ไปสังขละไม่ใช่บอกแม่บ้านอย่างนั้น เขาตกลง
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กับแม่บ้านว่าไปพม่า ข้ามทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่พอมีค าสั่งออกมาว่า
เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ เขาก็ไม่คืนเงินส่วนนี้ แล้วเงินตัวนี้นะครับ ที่มี
ปัญหากันในกองในปัจจุบันนี้ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะลากยาวไปถึงท่านอีกนะ
ครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับ ท่านเลขา บอกว่าไม่เอา ผมก็ไม่เอาครับ เอาแค่ว่าไป
แค่สังขละบุรีแล้วข้ามไปทางด่านเจดีย์สามองค์เพ่ือไปพม่าครับ ๕๐๐ บวก๕๐ 
ผมว่าคืนเงิน นี่ให้เขาเถอะครับ ผมก็จบ ไม่ติดใจ แต่ถ้าเงินนี้ไม่คืนผมไม่จบครับ 
เพราะสัญญาคือสัญญา อยู่ในมือผมไปถึงไหนก็ถึงนั้น นะครับ เป็นอย่างนี้ครับ
ท่านประธาน ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับ ผมก็เห็นใจเหมือนกันนะครับ 
เพราะว่าท่านก็ท างานจะให้ตรงตามสัญญาทุกอย่างมันก็คงจะท าได้ยากนะครับ 
มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ข้างหน้า ที่ว่าเราได้ตั้งไปอย่างนี้ มีแต่
ว่าที่เพ่ือนสมาชิกได้ยืนยัน ว่าจะต้องให้คืนเงิน ๕๐๐ บวก๕๐ คูณห้า บวก๕๐ 
และบวก๕๐ นั่นนะครับ ทางท่านรองผอ.กองสวัสดิการ จะชี้แจงอย่างไรหรือ
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ขอต่อรองมาลดเหลือเท่าไรนะครับ หรือว่าจะถูกต้องแล้ว ไม่คืน
ให้ อะไรอย่างนี้ ก็ขอท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกนะครับ ขอเชิญเลยครับ  

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันพิมพ์วิมล จิตสงค์คะ หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาชุมชนคะ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้งคะ เงินค่ารถตู้นี่คะ 
จริงๆ เขาคิด ๖๐๐ บาท ต่อคน คันละ ๖,๐๐๐ บาท นะคะ ๑๐ คน คันละ 
๖,๐๐๐ บาท แต่ว่าเนื่องจากเราไปจ านวนหลายคนก็ต้องต่อรอง เป็นธรรมดา
คะ ดิฉันต่อรองลงมาก็เหลือ ๕๕๐ คะ นะคะ เหลือ ๕๕๐บาท ต่อคนนะคะ ก็
เหลือคันละ ๕,๕๐๐ บาท แต่ว่าจริงๆ คือคิดว่าจะต่อรองอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึง
ให้เหลือ ๕๐๐ บาทนะคะ แต่ว่าเขาให้มานี่ ในขั้นแรกนี่ ๕๕๐บาท นะคะ แต่ใน
ใจนี่ คิดว่าประเดียวจะต่อรองเมื่อไปถึงจะขอต่อรองอีกให้เหลือ ๕๐๐บาท ก็
เลยให้แกนน าสตรีนี่คะ จ่ายมาคนละ ๕๐๐ ก่อน นะคะ คนละ ๕๐๐บาท ก่อน 
เพราะ ๕๐ บาทมันเป็นเศษ นะคะ ก็ เลยไม่อยากจะเก็บตัวนั้น ส่วนอีก               
๕๐ บาท ที่เขาบอก ๕๐๐ บาทแล้ว๕๐ ๕๐ ใช่ไหมคะ อีก ๕๐ บาทคะ เป็นค่า
ประกันชีวิตหมู่ กรมธรรม์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีคุณเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่ง
ในแต่ละปีนะคะ เราก็จะมีคนที่เสียชีวิตจากการเดินทางนี่ทุกปี นะคะ ๕๐ บาท
นี่ เป็นเรื่องที่เขาทราบอยู่แล้วว่าเขาต้องจ่ายค่าประกันชีวิตหมู่ นอกเหนือจากที่
รถ ได้จากประกันรถนะคะ อันนี้เป็นประกันเพ่ิมเติม ประกันชีวิตหมู่คะ นะคะ 
๕๐ บาทนี่จะต้องจ่ายอยู่แล้วนั้น เพราะนั้นตัดไป ตรงนั้น ๕๐ บาท  ที่เขาต้อง
รับผิดชอบตัวเอง นะคะ ส่วนอีก ค่ารถจริงๆ มันเป็น ๕๕๐ ส่วนการที่จะ ตอน
แรกวางแผนว่าจะข้ามไปฝั่งพม่านี่คะ มันจะต้องจ่ายค่าข้ามแดนนี่คะ อีกคนละ 
๕๐ บาท ยังไม่ได้เก็บคะ นะคะ ยังไม่ได้เก็บคะ อันนั้นนะคะ เพราะว่าประสาน
แล้วนะคะ เขาบอกว่าเวลาจะข้ามแดนไปนี่ คือต้อง ต่างคนก็ต่างต้องถือตังเอง 
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นะคะ ถือเองดิฉันก็เลยไม่อยากรับผิดชอบส่วนนั้นนะคะ แต่ว่าแจ้งแล้วคะว่ามี
อีก ๕๐ บาท อันนี้คือรับผิดชอบตัวเอง แต่บังเอิญว่ามีหนังสือในเรื่องที่ห้ามการ
เดินทางไปชายแดนนะคะ ก็เลยไม่ได้เก็บตรงนั้น นะคะ เงินทุกบาทที่บริหารไป
นี่คะ ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของแกนน าสตรีคะ ไม่ได้น าไปใช้จ่าย ในการอ่ืนใด
นะคะ ดิฉัน ก็เรียนเป็นความจริงเพราะว่าก็บริหารมาหลายปีแล้วอันนี้นะคะ 
แล้วก็ถ้าจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้ก็ได้ยอมรับไปแล้วในส่วนของการจัดท า
ก าหนดการนะคะ ส่วนเรื่องการบริหารตรงนี้นะคะ ก็เป็นไปอย่างที่เรียนชี้แจง 
๕๕๐ เป็นค่ารถตู้จริงๆ นะคะ แล้วก็อีก ๕๐ บาทนั้น เป็นค่าประกันชีวิตหมู่ นะ
คะ ซึ่งทุกอย่างก็ท าไปด้วยความหวังดีกับแกนน าสตรีคะ ให้เขาได้เข้าร่วม
โครงการอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพคะ ขอบคุณคะ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ชี้แจงมาชัดเจนนะครับ ก็ค่อนข้างจะได้
กระจ่างชัดเจนว่าเงิน ๕๕๐ บาทนั่นเป็นเงินค่ารถตู้ แล้วทีนี้รถตู้นั้นได้เหมาแล้ว 
แล้วเงินนี้ก็ได้จ่ายไปแล้ว นะครับ แต่ว่าฝ่ายเพ่ือนสมาชิกก็ยังเข้าใจว่า ถ้าเหมา
รถทัวร์ท าไปถึงสังขละบุรีแล้ว รถทัวร์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของรถตู้ มีอยู่
เท่านี้นะครับ แต่ทางฝ่ายท่านรองผอ.กองสวัสดิการ ท่านก็ชี้แจงแล้วว่า ผิดจริง 
แต่ไปจริง ท าแต่ว่า ความสมัครใจของแกนน าแม่บ้านเขาจะไปนะครับ เขาจะไป 
แล้วเก็บแล้ว ก็จ่ายให้ค่ารถตู้ไปแล้ว เงินที่ว่าเก็บได้นั้นนะครับ แล้วก็ทีนี้ เรื่องที่
จะ เพ่ือนสมาชิกจะมีความเข้าใจว่าจากกาญจนบุรีถึงสังขละบุรีนั้น รถทัวร์
จะต้องรับผิดชอบด้วย แล้วท าไมจะ จะไม่ ไม่ท าไมถึงไม่ใช้เงินในโครงการนี้ ไป
ใช้จ่ายตรงส่วนนี้ ต้องไปเก็บเงินจากแม่บ้านหรือแกนน า ผมก็จ าไม่ได้นะครับ 
เพ่ิมขึ้นอีก เขายังสงสัยตรงนี้ ท าไมเราถึงท าไม่ได้นะครับ ผมว่านี้จุดประเด็น
ใหญ่ที่ว่าซักถามอยู่ในวันนี้ นะครับ ขอเชิญนะครับคุณส าเริง ครับ   

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะจบแล้ว แต่พอ
เขาขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ผมก็จ าเป็นต้องไม่จบครับ พูดต่ออีกนิดหนึ่งครับ ค าว่า
ค่าประกันนี่ครับ ผมก็สงสัย ๕๐ บาท นะครับ ที่ไปในโครงการอ่ืนนี่ ผมไม่เห็น
เขาเก็บกัน แต่มาโครงการนี้เขาเก็บ แต่ถามว่าผิดระเบียบมันไม่ผิด เพราะผมก็
ทราบดีในส่ วนนี้   ถามว่าโครงการอ่ืนๆที่ เขาไปกัน เงินท าไมเขาไม่ เก็บ                
ค่าประกันกับคณะที่ไป แต่มาโครงการนี้ เขาเก็บ แต่เขาก็ตอบมาว่า เขา
บริหารงานตัวนี้มาหลายปีแล้ว แต่ผมก็บอกท่านว่าทุกปีก็มีความไม่โปร่งใสมา
ทุกปีครับ แต่ผมไม่พูด ผมพูดอย่างนี้เลยครับ แต่วันนี้นี่ มันเกินไปแล้วครับ 
เพราะมัน ๕๐ ๕๐๐ อะไรพวกนี้ ที่พูดกันมาหลายครั้ง ก็ไม่อยากจะพูดแล้ว ย้ า
ไปย้ ามานี่ คือมันเป็นการที่ไม่โปร่งใสครับท่านประธาน ก็เลยพูดในส่วนนี้ ผมก็
คิดว่าจะจบเมื่อกี้แล้ว ถ้าท่านให้ผมจบเมื่อกี้ ผมก็บอกแล้ว คืนเงินให้เขาไป          
สะ ก็จบ ผมก็จบ แต่ถ้าไม่คืน ไม่อะไร ผมก็ไม่จบครับท่านประธาน ผมก็พูดได้
แค่นี้นะครับ ในเมื่อเขาก็ตอบอยู่แค่นี้ แล้วผมก็ถามอยู่แค่นี้ ค าตอบที่ชัดเจนไม่มี
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ครับ ไม่รู้จะถามกันท าไม ก็เอาให้ที่หน่วยงานเขารับผิดชอบ เขาไปว่ากันแล้วกัน
ที่จะตรวจสอบได้ ๑.ปปช. ๒. สตง. แล้วเอกสารส่วนนี้เดียวผมใส่ซองแล้วจ่า
หน้าซองถึง ปปช.ภาค๘ ตรงนี้เลยครับ แล้วหลักฐานต่างๆ ผมขอจากส านักการ
คลัง จากอะไรมาหมดแล้วทุกอย่าง พร้อมที่จะยื่นแล้วครับ ถ้าจะเอาอย่างนั้นก็
เอาครับท่านประธานครับ ผมให้เกียรติท่านนะครับ ผู้ที่ตอบกระทู้ผมเมื่อสักครู ่   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ ทางท่านรอง ผอ.ครับ ก็จะว่าอย่างไร ชี้ขาดอย่างนี้ จะให้
เขาด าเนินการต่อไปเลย หรือว่าจะตกลงกันอย่างไรได้ ก็ขอเชิญท่าน ท าความ
เข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ขอเชิญครับ นะครับ เขาก็ ถ้าว่าเป็นอย่างนั้น       
ถ้าชี้แจง ไม่ท าความเข้าใจกันก็ กระทู้นี้ก็ขอให้จบกันนะครับ เอาครับ ชี้แจงก็
เชิญนะครับ นะครับ ผมก็เห็นใจนะครับ ก็เขาก็ยืนยันแล้ว รับสารภาพเรียบร้อย
แล้ว ว่าแกนน าสตรีเขามีน้ าใจกันนะครับร่วมกันว่าจะช่วยเสียให้คนละ             
๕๐๐ บาท ครับ แล้ว ๕๐ บาท ค่าประกันนั้น ตามที่สมาชิกว่า ที่ของกอง 
โครงการที่จะไปเที่ยวครั้งนี้  เก็บตังค่าประกันสังคม ๕๐ บาท ครับ แต่ที่
โครงการอื่นที่ไปท าไมเขาไม่เก็บ นะครับ ที่เก็บหรือไม่เก็บ ผมก็ไม่ทราบว่าที่เขา
ไปอ่ืน เขาจะท าประกันทุกโครงการหรือเปล่า แต่ว่าตามระเบียบถ้าไปมันน่าจะ
ท าทุกโครงการนะครับ แต่ถ้าว่าเพ่ือนสมาชิกถามอย่างนั้นนะครับ โครงการอ่ืน
ผมก็ไม่ทราบ แต่โครงการนี้เขาเก็บ แต่โครงการอ่ืนไม่ทราบเขาท าประกัน
หรือไม่ ที่ตรงส่วนนี้ แต่ถ้าเขาไม่ท าประกัน มันก็ไม่ต้องเก็บ หรือว่าท าประกันใช้
เงินในโครงการของเขา ที่ตรงเรื่อง ๕๐ บาทนี้ เขาชี้แจงว่าเก็บค่าประกัน เมื่อกี้
นี้นะครับ ทีนี้ก็ให้ทางฝ่ายผู้บริหารนะครับ ตัดสินใจเรื่องนี้ว่าอย่างไร บ้างนะ
ครับ ก็เพ่ือนสมาชิกคนหนึ่งนะครับ ก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่า จะส่งเรื่องไปฟ้องที่
หน่วยงานราชการ ให้เป็นกรรมการได้ ทีนี้ถ้าว่านายกลงทุนนิดหนึ่ง เพ่ือน
สมาชิกก็ขอตังที่ผอ.ป้อม ขอโทษที่เอ่ยชื่อนะครับ เก็บตังมาแล้ว ใช้จ่ายไปจริง
แล้ว นะครับ เงินหนึ่งแสนบาท แต่ว่าเพ่ือนสมาชิกเขาท้วงติงว่าเงินนี้จะต้องเอา
มาคืนให้กับพวกแกนน าสตรี แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าการท างานนี้
ผิดพลาด เพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่ตรงส่วนนี้  ช่วยกันแชร์ส่วนนี้ ผมก็ช่วย
แชร์ให้ด้วย เพ่ือไม่ต้องให้ไปส่งเรื่องให้หน่วยงานอ่ืนเขาสอบ ตังแสนกว่าบาท 
(๕๐ ๕๐๐ บวก๕๐ บวก๕๐) เราจะแก้ไขตรงส่วนนี้ ได้หรือไม่ครับ ก็ขอเชิญ
ครับนายก ครับ   

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เพ่ือให้การยุตินะครับ ก็แกนน าสตรีที่ไป คนไหนอยากจะมา ผมยินดี
คืนครับ ใครจะมาเอาเงิน ผมก็คืนให้ รับผิดชอบให้ เมื่อว่าผิดพลาด แล้ว
หลังจากนี้ผมก็ ไม่เป็นไร ผมก็รับผิดชอบให้ ร่วมกันนะ เรื่องยุติ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 แต่ถ้าว่า หารือกัน เป็นอย่างนี้แล้ว ได้ไหมครับคุณส าเริง ครับ เมื่อกี้
ท่านก็บอกว่า ขอเชิญครับ ขอเชิญกันครับ   
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นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานครับ ส่วนนี้ นายกฯ เขาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลย ใน
เรื่องการจัดการศึกษา การดูงานในส่วนนี้ การบริหารเงินในส่วนนี้ ท่านนายก
ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ แล้วเรา จะให้ท่านนายก ไปออกค่าใช้จ่าย มันก็ไม่ถูกนะ
ครับ แล้วท่านนายกเขาก็บอกว่าใครจะมาเอา ก็มาเอาที่เขาเลย แล้วผมถามว่า
ใครจะกล้าเข้ามารับครับ แกนน าสตรีคนไหน จะกล้าเข้ามาตรงนี้นะครับ แต่
ท่านนายกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินตัวนี้เลยครับ ผู้ปฏิบัตินะครับ ตัวนี้ แล้วเราจะ
ให้ท่ านนายกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ าย มันก็ ไม่ถูก ผมมองว่าในส่วนนี้ ครับ                  
ไม่ถูกต้องครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ นายกฯ ครับ   

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เมื่อท่านบอกว่าไม่ถูกต้อง ในการบริหาร ผมส่วนหนึ่งที่ผมเป็นนายกฯ 
โครงการนี้ผมทราบ เขาด าเนินการกันอย่างไร แต่เมื่อผมอยากจะให้ยุติ ท่านก็
ต้องการให้ยุติ ให้คืนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ผมคืนให้ ในฐานะที่ผมก็เป็นส่วน
หนึ่ งที่ รับทราบโครงการนี้ ครับ ผมเองก็ยินดี เพราะว่าถ้าเราจะให้ทาง                  
ผอ.พิมพ์วิมล ออก ผมก็คิดว่าเอาชีวิตมันก็ออกไม่รอดหรอกครับ แล้วในฐานะที่
ผมมีส่วนร่วม ที่รับรู้เซ็นต์ตรงนั้น ผมก็ขอ เมื่อว่าผิดพลาด ผมก็ไม่อยากจะสาว
ความยาวแล้ว ให้ผม ยินดีจ่ายให้ วันอังคารท าการ ผมเอาตัง ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
มาให้คุณแล้วกัน นะผมว่าเอาอย่างนี้ ง่ายๆ   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริง ครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านนายกฯครับ ผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านนายก อย่าง
นี้นครับ ท่านนายกนี่ เป็นแค่คน ผู้อนุมัติโครงการแต่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการอะไร
ใดๆท้ังสิ้น ทั้งหมดที่ผมได้อภิปรายมา นะครับ เป็นผู้อนุมัติพอเป็นผู้อนุมัติแล้วนี่ 
โครงการก็เดินไปตามที่ท่านอนุมัติ แต่คนที่ด าเนินโครงการเขาด าเนินการไม่
ถูกต้องตามที่เขารับมาแล้ว แต่โครงการไม่ถูกต้องนั้น จะให้ท่านนายกมาเสียตัง 
๑๑๐,๐๐๐ บาท ผมไม่เห็นด้วยครับ ตรงนี้ครับ ถึงท่านนายกจะรับผิดชอบตรง
นี้ ผมว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของท่านครับ     

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับๆ ท่านนายก ครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เอาอย่างนี้ ก็ไม่เป็นไร ต้องการให้ ผอ.ป้อม เอามาให้ ก็ให้ ผอ.ป้อมเอา
มาให้แล้วกัน วันอังคาร เอาตังมาให้แล้วกัน นะ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ว่าอย่างไรครับ คุณส าเริง ครับ นะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับ เพราะว่า
ที่ทางความผิดนั่นก็เกิดขึ้น ถ้าว่าเรื่องต้องส่งไป ปปช. สตง. อะไรแบบนี้ แล้ว
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พวกเราที่เข้ามาอยู่ร่วมกันนี่นะครับ แล้วไม่มีความตั้งใจเจตนา ที่จะไปกลั่น
แกล้งหรือจะไปท าให้เกิดความเสียหายขึ้นให้ได้นะครับ ก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ย 
ให้มันพอที่จะไปกันได้นะครับ แล้วทีนี้ท างาน ท าโครงการ ท าอะไร ก็ขอให้ท า
ให้ละเอียดกันมาสักนิดหนึ่งนะครับ เพ่ือว่าให้มีความถูกต้อง แล้วก็ไม่ต้องมา
เสียเวลา ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกครับ เสียเวลาเท่าแต่ผมคนเดียว กับเพ่ือนสมาชิก
นะครับ ก็เห็นใจหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับ ก็ต้องเข้ามาช่วยเสียเวลากับพวก
เราด้วยนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ นะครับ คุณส าเริง จะ
ว่าอย่างไร นะครับ ก็ทางนายก ก็รับปากแล้วจะให้ผอ.ป้อม เป็นผู้รับผิดชอบนะ
ครับ ว่าอย่างไรก็ขอเชิญนะครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับ ท่านประธานครับ กระทู้นี่ที่ถามมาตั้งแต่เมื่อวาน มาจนถึงวันนี้
นะครับ เพ่ือนสมาชิกทุกท่านก็ได้นั่งฟังกันแล้วนะครับ แล้วก็พอสรุปกันในใจได้
แล้วว่าเหตุการณ์ที่ถามมาทั้งหมดนี่ สุดท้ายแล้ว นายกยอมรับจ่ายเงินคืน ซึ่ง ก็
ดูเอาเองก็แล้วกันครับ ว่ามันเป็นอย่างไรกัน นะครับ ในการตั้งกระทู้ถามครั้งนี้ 
ซึ่งผมก็ได้ๆเรียนท่านประธานไปแล้วครับ เมื่อสักครูค๋รับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ส.ท.ส าเริง ครับ ขอให้ท่านถอนสัก ค าพูดสักค าที่ว่า ท่านนายกได้
ยอมรับจ่ายเงินให้แล้ว นี่ขอถอนนะครับ ค านี้นะครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ได้ครับๆ ท่านประธาน  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับๆ ได้ครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 แล้วท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้นั่งฟังกันตั้งแต่เริ่มตั้งกระทู้จนถึงวินาทีนี้
นะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดท่านนายกเลย แต่ท่านนายกก็ต้องมาดูแลในส่วนนี้
ให้ ผมก็น่าจะยุติในส่วนนี้ครับ แล้ววันอังคาร แล้วก็ลอง ถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็
ลองท าหนังสือนัดแกนน าสตรีมารับตังกันดูแล้วกันครับ เชิญนักข่าวมาด้วยครับ 
ยิ่งดีครับ ได้เป็นที่รู้กันได้เป็นหลักฐาน ว่าได้จ่ายตังคืนไปแล้ว แล้วสมาชิกท่าน
ไหนว่างเชิญด้วยครับ ถ้าเอากันอย่างนั้นครับ ขอบคุณมากครับ    

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอขอบคุณผู้ที่ตั้งกระทู้ถามมานะครับ เพราะว่ามันได้ยุติกันให้ได้ใน
ระยะเวลาที่ว่าไม่ช้าจนเกินไปนะครับ ผมก็หา หาทางออกอยู่ ก็นั่งคิดอยู่นาน
เหมือนกัน มึนอยู่หมดอยู่เหมือนกัน ว่าจะท าอย่างไรนะครับ ความผิดเราก็รู้
แล้ว ความผิดมันเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าในเมื่อเราเมื่อผิดพลาดไปแล้วมันก็ต้อง
ปรับปรุงกันได้นะครับ ที่ว่าตรงส่วนนี้ก็เพราะเราก็อยากที่จะให้ท างานให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ นะครับ ของเทศบาลเรานี่นะครับ ก็คงจะจบนะครับ ในวาระที่กระทู้
ถามที่ ๓.๕ นี่นะครับ ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับก็ ขอเชิญนะครับ 



๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
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ท่านายกครับ ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ เดียวขออีกวาระนะครับ เพราะนี้วาระ
นี้ คงจะ คงจะไม่นานเท่าไรหรือว่าจะเอาอย่างไรนะครับ เอาวาระที่ ๔ ขอเชิญ
นะครับ ท่านนายกครับ   

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานครับ กระทู้ของผมยังไม่จบนะครับ ท่านประธาน 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอโทษที เห็นท่านยุติไปเพียงแค่นี้ เขายุติไปเรื่องเดียวนะครับ ยัง
เรื่องหลัง ยังมีต่ออีก ผมก็ไม่ได้จ าได้นะครับ ขอเชิญนะครับ ขอเชิญเลยครับ ถ้า
ว่าเป็นกระทู้นี้ ช่วงหลังนี้ผมคิดว่า เอาให้กระชับสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะเพ่ือน
เขาบางคนท้วงติงว่าพักเพ่ือกินข้าวเที่ยงนะครับ ก็ขอเชิญต่อเลยนะครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ พรุคลองควาย
นะครับ ท่านประธานที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามว่า ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่นะครับ นี่ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญเลยครับๆ ท่านนายก ครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ จากเรื่องพรุคลองควาย
ตรงนี้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ประกาศ จากท่านสมาชิกซึ่งได้ถามว่าได้ท าตามที่
ผ่านสภาแห่งนี้ไปหรือไม่ ผมขออนุญาตจากท่านสมาชิกนะครับ ว่าผมจะไปดูที่
เขาประกาศแบบ เป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้ตรงผมก็จะได้ ประกาศยกเลิกไปก่อนนะ
ครับ นะครับ ถ้าไม่ถูกต้องผมก็จะยกเลิกก่อนครับ   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณส าเริง ครับ เพราะนายกก็บอกแล้วว่าถ้าว่าเป็นการที่
ไม่ถูกตอ้ง ท่านก็จะไปยกเลิกประกาศนั้นครับ ถามอะไรเชิญเลยนะครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้อง ฝากท่านนายกด้วย นะครับ ว่าช่วยดูในส่วนนี้ให้
ด้วยนะครับ ถ้าไม่ถูกต้องก็ด าเนินการให้ถูกต้อง มันจะต้องไม่เป็นอะไรที่ยืดยาว
ต่อไปอีก นะครับ ขอฝากอย่างนี้ได้ไหมครับ ท่านนายกครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 นะครับ เพ่ือนสมาชิกก็ขอฝากท่านนายกว่า ให้ท่านนายกช่วยไปดูให้
ด้วยนะครับ เพราะถ้าเรื่องถูกต้องก็ให้ท าไป ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ ฝากท่าน
นายกให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย ก็คงจะได้นะครับ นะครับ ก็คงจะเข้าใจกันนะ
ครับ ได้ ก็คงเข้าใจกันเกิดขึ้นนะครับ คุณส าเริง นะครับ ต่อไปก็ขอต่อไปใน
วาระท่ี ๔ นะครับ ก็ขอเชิญท่านนายก นะครับ  

 ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระ 4 เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) 



๕๘ 
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นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ด้วยกรมการ
ปกครองมีหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน  โดยก าหนดให้การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจาก
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงิน
ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้
โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และเมื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้
รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

  ขอ เร ียน ว ่า   ระห ว ่า งว ันที ่   ๑ ๖   มกราคม ๒ ๕ ๕ ๘   –  ๑ ๕  
เมษายน  ๒๕๕๘ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ   ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  โครงการปรับปรุงสนามในบริเวณ
ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านผู้ใดที่จะซักถาม ก็ขอเชิญได้นะครับ เพราะว่าเป็นรายงานให้ทราบ
อย่างเดียวนะครับ อันนี้ ถ้าว่าจะซักถามอย่างไร จ าเป็นจะติดใจที่ตรงไหน ก็ขอ
เชิญได้นะครับ ถ้าหากว่าใครไม่ซักถาม ก็ขอมตินะครับ ไม่ต้องขอมตินะครับ 
อันนี้ลืมไป ขอโทษที นะครับ ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ นะครับ ขอเชิญนะ
ครับ ท่านนายก ครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่  5เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                         
 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม



๕๙ 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบาง
ใบไม้ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ตามที่ได้ส่งรายงานให้กับท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติได้รับทราบแล้วนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภา
เทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ เป็นเงิน 284,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงหมาด
ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นต่อไป ขอบคุณครับ    

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ การโอนเงินครับ ใครมีข้อสงสัยขอเชิญครับ เชิญคุณส าเริง ครับ  

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับ ในตัวการโอนเงิน
นี้ ผมไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องการโอนครับ แต่ผมมาดูในเรื่องของหลักการนะครับ 
ซึ่งมันมีสามโครงการ ที่เรามาด าเนินการนะครับ ที่จะมาซ่อมแซมอะไรต่างๆ ใน
หนึ่ง สอง สาม สามข้อครับ คือโครงการซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบาง
ใบไม้ เป็นเงินที่โอนมานะครับ 284,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ โดยมีรายการดังต่อไปนี้ครับ ท่านประธาน
ครับ รายการที่๑ ครับ รายการที่ ๑ นี่ซ่อมแซมพ้ืนรอบอาคารและเทพ้ืนปูน
คอนกรีตรอบอาคาร (ด้านข้าง สองข้างและด้านหลัง โดยท าการปรับปรุง            
รื้นถอนทางเท้าแบบแผ่นปูทางส าเร็จรูป แล้วท าการปรับทรายรองพ้ืนเดิม และ
ท าการเทคอนกรีต 1ต่อ2ต่อ4 หนา 0.10 เมตร  ผิวขัดมันเรียบ พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร 87.50 ตารางเมตรนี่ครับ กว้างเท่าไร ยาวเท่าไร 
ถึงได้ออกมาเป็น 87.50 ตารางเมตร นะครับท่านประธานครับ แล้วท าไมไม่มี
รูปแบบรายการที่จะให้เราพิจารณาประกอบเลยครับ ท่านประธานครับ มาดูใน
ข้อนี้แล้วมันแปลกๆ นะครับ โดยการปรับปรุงรื้อถอนทางเท้า แต่เวลามาท าการ
ซ่อม ซ่อมคอนกรีตรอบอาคาร คอนกรีตรอบอาคาร แต่พอมารื้อ มารื้อทางเท้า 
มันฟังแล้ว มึนๆ งงๆ อยู่ครับ เฉพาะข้อนี้ครับ แล้วพอมาข้อที่สอง ข้อที่สาม ก็
ลักษณะคล้ายๆกันครับ ท่านประธาน นี่ผมยังมึนๆกับหลักการ ของเขาอยู่ครับ 
ไม่มีอะไรให้เราพิจารณาเลยครับ ถ้าทางเท้านี่ หนา 10 เซนติเมตรกว้างเท่าไร 
ยาวเท่าไร มีอะไรเป็นเหล็กเสริม ตรงนี้ผมไม่เอาแล้วครับ ผมดูไม่ทันครับ เพราะ
เราตกลงกันแล้วต้องส่งมาพร้อมญัตติครับ ประมาณการแป๊บเดียวดูแค่สองนาที 
ผมดูไม่ทันหรอกครับ นี่ผมสงสัยตรงนี้ครับท่านประธานครับ รายละเอียดไม่มีให้
เรามาประกอบในการพิจารณาเลยครับขอบคุณมากครับ     
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯยังท้วงติงอยู่บ้างครับ เรื่องการโอนเงินมา
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณสุขของฝั่ งบางใบ ไม้ครับ  ข้อที่  ๑                
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ดูแล้วครับ เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณรอบอาคาร แต่
ด้านหลังเขียนว่าปรับปรุงทางเท้า ทีนี้เป็นสองงานหรืองานเดียวกัน ผมก็ยังข้อง
ใจอยู่ มันก็เป็นงานเดียวกันครับ แต่ตัวหนังสือที่เขียนอาจสับสนไปบ้างครับ 
เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนผมก็เห็นใจครับ เพราะว่าบางคนไม่ได้จบมาทางด้านช่าง
ครับ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้แนบมาให้ด้วย สมาชิกฯก็ยังข้องใจ
สงสัยอยู่ เพ่ือนสมาชิกฯก็บอกว่าถ้าเอาให้ในวันนี้ผิดข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ 
ถ้าให้ส่งรายละเอียดมาให้ล่วงหน้าก่อนในระยะเวลาไม่กี่นาทีไม่สามารถดูได้ทัน 
ตรงนี้ผมก็เห็นใจทุกท่านนะครับ ต่างคนก็หิวข้าวกันแล้วตอนนี้ครับ ขอพักกิน
ข้าวเที่ยงกันก่อนครับ แล้วเราค่อยมาประชุมกันต่อนะครับ บ่ายโมงครึ่งครับ  

 -พักเที่ยง- 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ     
เมื่อสักครู่เรามาถึงระเบียบวาระที่ ๕ ครับ ระเบียบวาระที่ ๕ มีเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาลฯท้วงติงกันว่ารายละเอียดและแบบแปลนที่จะด าเนินงานนี้ไม่มี ไม่
พร้อมเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะว่าอย่างไรต่อก็ขอเชิญได้เลยครับ มีว่า
อะไรบ้างไหมครับ จะซักถามเรื่องอะไร ที่ ส.ท.ส าเริงได้สอบถามค้างไว้ที่ตรงนี้ 
ถ้าจะสอบถามต่อขอเชิญครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่ผมสอบถามไปเมื่อช่วงท้ายก่อนเราพักเที่ยงครับ ถามข้อที่ ๑ เขาท า 
๓ ข้อครับ  เป็น เงิน  ๒๘๔,๐๐๐ บาทนะครับ เมื่ อรวมกันแล้วเป็น เงิน 
๒๔๖,๐๐๐ บาท ข้อที่ ๑ ไม่ทราบเท่าไร ข้อที่ ๒ ก็ไม่ทราบเท่าไร เอาว่า ๓ ข้อ
หาร ๒๘๔,๐๐๐ บาทแล้วกัน  ผมเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลฯอย่างนี้
ครับ ข้อที่ ๓ กระเบื้องแผ่นเรียบของเดิม ๆ หน้า ๔ มิลลิเมตร แต่พอมาเปลี่ยน
ใหม่ กระเบื้องแผ่นเรียบน่าจะเป็นฝ้าเพดานนะครับ มาเปลี่ยนใหม่เป็น ๖ 
มิลลิเมตร มันมีความจ าเป็นไหมครับ อาคารเราเป็นอาคารเก่า ๔ มิลลิเมตรกับ 
๖ มิลลิเมตรราคาต่างกันเยอะนะครับ ที่เราแขวนฝ้าบนหลังคาจะรับน้ าหนักได้
หรือเปล่าครับ ของเดิม ๔ มิลลิเมตรก็น่าจะเป็น ๔ มิลลิเมตรครับ ซ่อมแซม
หลังคาศูนย์สาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ โดยท าการปรับปรุงรื้อถอนฝ้าเพดาน 
กระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๔ มิลลิเมตร นิ้วครึ่งคูณสามนิ้ว หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง 
ระยะ ๖๐ เซนติเมตร และท าการติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้อแผ่นเรียบหนา ๖ 
มิลลิเมตร เป็นเหล็กชุบสังกะสีตีลายทาสีน้ าพลาสติกภายนอก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๔๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯก าหนด ถ้าท่านเอา
กระเบื้อง ๖ มิลลิเมตร น้ าหนักก็เพ่ิมขึ้น แล้วเข้าเหล็กชุบสังกะสีตีลายมีความ
หนาต้องใส่ความหนามาด้วย ไม่งั้นรับน้ าหนักไม่ได้ครับ ตรงนี้ไม่ใช่สาระส าคัญ
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นะครับ ที่พูดตรงนี้ เพราะผมมองว่าถ้าเป็นอาคารเก่า เรารื้อฝ้าเพดานลงมาผม
ไม่ทราบว่าโครงหลังคาเป็นไม้หรือเหล็กครับ ถ้าน้ าหนักไม่ได้จะเป็นปัญหาอีก 
แล้วจะท าการก่อสร้างไม่ได้ พอก่อสร้างไม่ได้ความเดือดร้อนอยู่ที่ผู้ใช้อาคารนะ
ครับ เพราะว่ามันรั่วมันอะไรหลาย ๆ อย่าง ผมดูความจ าเป็น ท่านประธานฯ
ลองดูรายละเอียดครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็มีการท้วงติงอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับ 
ว่าการใช้กระเบื้องแผ่นเรียบฝ้าเพดานครับ ความหนา ๖ มิลลิเมตรนะครับ ซึ่ง
เกินความจ าเป็นหรือเปล่าครับ ฝ้าเพดาน ๖ มิลลิเมตรไม่ค่อยมีใครใช้กัน เค้าใช้
ท าฝาผนัง ฝ้าเพดานไม่ค่อยมีใครจะใช้ครับ ทางผู้บริหารจะว่าอย่างไรก็ลอง
ชี้แจงครับ เพ่ือนสมาชิกฯบอกว่า ๖ มิลลิเมตรเกินความจ าเป็น ธรรมดาใช้             
๔ มิลลิเมตรครับ 

นำยฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล 
ผอ. ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ ตัว
กระเบื้องแผ่นเรียบ ถ้าเป็นขนาด ๔ มิลลิเมตร จะไม่ได้มาตรฐาน มอก. ครับ จึง
ต้องใช้ขนาด ๖ มิลลิเมตรครับ ส่วนโครงเข้าเหล็กเป็นขนาดปกติ ขออนุญาต
ชี้แจงแค่นี้ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่าย ผอ. ส านักการช่างท าความเข้าใจแล้วนะครับว่ากระเบื้อง ๔ 
มิลลิเมตรไม่มีมาตรฐานตาม มอก. จึงไม่สามารถน ามาใช้ได้ จึงต้องใช้กระเบื้อง 
๖  มิ ลลิ เมตร เข้ าก็ เป็ น เข้ า เหล็กตามรายละเอียดอยู่ ในรายการที่ ให้                 
เพ่ือนสมาชิกฯมาแล้ว   จะว่าอย่างไรก็ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผลิตภัณฑ์ของเครือซิเมนต์ไทยครับ  
ที่ผลิตออกมา ไม่ว่า ๔, ๖, ๘, ๙ หรือ ๑๒ มิลลิเมตร มาตรฐานอุตสาหกรรมมี
หมดครับ ถ้าไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านว่าเมื่อสักครู่นี้ ๔ มิลลิเมตร
ที่ใช้งานหลวงที่ใช้มาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับ ของเก่านะครับ ผมไม่ได้ติดใจตรงนี้ 
ถ้าท่านว่าไม่มีก็ไม่มีแล้วกันครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ท่านผู้อื่นมีอะไรที่จะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมสงสัยครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ข้อ ๑ ซ่อมแซมอาคารฝั่งในบางครับท่านประธานฯ โดยท าการรื้อ
แผ่นทางเท้า ผมว่าแผ่นทางเท้าดีอยู่แล้ว ทีนี้ขัดมันพื้นเรียบ กลัวเดินแล้วลื่นล้ม
ได้ครับ แผ่นพื้นนี้แพงอยู่แล้ว ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครับ 
และผู้ที่ใช้บริการของศูนย์สาธารณสุขท่ีฝั่งบางใบไม้ และในข้อ ๑, ๒ และ ๓ แต่
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ละข้อไม่มีราคาก าหนดอยู่ มีจ านวนเงินทั้งหมด ๒๘๔,๐๐๐ บาท มีอยู่ข้อเดียว 
ทีนี้พอมาแผ่นพ้ืนเท่าไร ฝ้าเพดานเท่าไรนี้ รายละเอียดไม่มี รายละเอียดเอกสาร
เพ่ิงเอามาส่งให้ ผมเข้าใจว่ามีราคารวมอยู่ในนี้ แต่ตอนนี้ดูไม่ได้ ดูไม่ได้ผมก็ไม่ได้
ซักถามอะไรครับ มีแต่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯที่ได้สอบถามกันบ้าง มีที่จะ
สอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบที่จะให้ผ่านซ่อมแซม
ได้ก็ขอให้ยกมือครับ 

  ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘  (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ ครับ เชิญท่านผู้บริหารฯอ่านรายละเอียด 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯผู้
ทรงเกียรตินะครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติอนุมัติ
ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณรายจ่ายส านักการศึกษา งบลงทุน
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
    

หลักกำร 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 เครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   จากเดิม 
 -เครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี ตั้งไว้ ๓๐๗,๐๐๐ บาท  ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓  (ตลาดล่าง)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี ๑ ชุด 
ประกอบด้วย 
  ๑.จะเข้ (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๒.ซอสามสาย (ไม้ชิงชัน)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๓.ซอด้วง (ไม้ชิงชัน)  จ านวน  ๒ ตัว 
  ๔.ซออู้ (ไม้ชิงชัน)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๕.ขิม (เหล็กสแตนเลส)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๖.ฆ้องวงใหญ่ (ทองเหลืองลงหิน) จ านวน ๑ วง 
  ๗.ฆ้องวงเล็ก (ทองเหลืองลงหิน)  จ านวน ๑ วง 
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  ๘.ระนาดทุ้ม (รางไม้)   จ านวน ๑ ราง 
  ๙.ระนาดเอก (รางไม้)  จ านวน ๑ ราง 
  ๑๐.ระนาดทุ้มเหล็ก (รางไม้)  จ านวน ๑ ราง 
  ๑๑.ระนาดเอกเหล็ก (รางไม้)  จ านวน ๑ ราง 
  ๑๒.ปี่ใน (ไม้ชิงชัน)   จ านวน ๒ เลา 
  ๑๓.ปี่นอก (ไม้ชิงชัน)   จ านวน ๒ เลา 
  ๑๔.ตะโพน (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๑ ตัว 
  ๑๕.กลองแขกไม้อย่างดี ๒ หน้า  จ านวน ๑ คู ่
  ๑๖.กรับพวง (อย่างดี)  จ านวน ๒ คู ่
  ๑๗.กรับคู่ (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ คู ่
  ๑๘.ฉิ่งทองลงหิน   จ านวน ๒ คู ่
  ๑๙.โหม่งทองลงหินพร้อมขาตั้งโหม่ง จ านวน ๑ ชุด 
  ๒๐.ฉาบเล็กลงหิน   จ านวน ๒ คู ่
  ๒๑.ขลุ่ยเพียงออ (ไม้ชิงชัน)  จ านวน ๒ เลา 
  ๒๒.ขลุ่ยหลีบ (ไม้ชิงชัน)   จ านวน ๒ เลา 
  ๒๓.กลองทัดไม้สัก   จ านวน ๑ คู ่
  ๒๔.ฉาบใหญ่ลงหิน  จ านวน ๒ คู ่
  ๒๕.โทน (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๑ ตัว 
  ๒๖.ร ามะนา (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๑ ตัว 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
 -เครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรีตั้งไว้ ๓๐๗,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี ๑ ชุด 
ประกอบด้วย 
  ๑.จะเข้ (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๒.ซอสามสาย (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๒ ตัว 
  ๓.ซอด้วง (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ ตัว 
  ๔.ซออู้ (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ ตัว 
  ๕.ขิมคางหมู ๗ หย่อง ไม้อย่างดี (สายสแตนเลส)จ านวน ๒ ตัว 
  ๖.ฆ้องวงใหญ่ ลูกฆ้องทองเหลืองลงหิน จ านวน ๑ วง 
  ๗.ฆ้องวงเล็ก ลูกฆ้องทองเหลืองลงหิน  จ านวน ๑ วง 
  ๘.ระนาดทุ้ม พร้อมผืน (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๑ ชุด 
  ๙.ระนาดเอก พร้อมผืน (ไม้อย่างดี)  จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๐.ระนาดทุ้มเหล็ก พร้อมผืนทองเหลืองลงหิน จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๑.ระนาดเอกเหล็ก พร้อมผืนทองเหลืองลงหิน จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.ปี่ใน (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ เลา 
  ๑๓.ปี่นอก (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ เลา 
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  ๑๔.ตะโพน (ไม้อย่างดี)    จ านวน ๑ ตัว 
  ๑๕.กลองแขก (ไม้อย่างดี ๒ หน้า)   จ านวน ๑ คู ่
  ๑๖.กรับพวง (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ ชุด 
  ๑๗.กรบัคู่ (ไม้อย่างดี)     จ านวน ๒ คู ่
  ๑๘.ฉิ่งทองเหลืองลงหิน    จ านวน ๒ คู ่
  ๑๙.โหม่งทองเหลืองลงหินพร้อมกระจังโหม่ง จ านวน ๑ ชุด 
  ๒๐.ฉาบเล็กทองเหลืองลงหิน   จ านวน ๒ คู ่
  ๒๑.ขลุ่ยเพียงออ (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๒ เลา 
  ๒๒.ขลุ่ยหลิบ (ไม้อย่างดี)    จ านวน ๒ เลา 
  ๒๓.กลองทัด (ไม้อย่างดี)    จ านวน ๑ คู ่
  ๒๔.ฉาบใหญ่ทองเหลืองลงหิน  จ านวน ๒ คู ่
  ๒๕.โทน (ไม้อย่างดี)   จ านวน ๑ ตัว 
  ๒๖.ร ามะนา (ไม้อย่างดี)    จ านวน ๑ ตัว 

เหตุผล 
 ด้วยส านักการศึกษา ได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
เครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีส าหรับวงมโหรี ๑ ชุด 
แต่ปรากฏว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวบางรายการไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาดไม่สามารถ
จัดซื้อตามรายการที่ได้อนุมัติไว้แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่ตั้งไว้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได ้
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๒๙              
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล             
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ ทางฝ่ายผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดให้ท่าน
รับทราบแล้ว ถ้ามีข้อสงสัยจะสอบถามก็ขอเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติครับ 
ให้นายกฯชี้แจงไหมครับว่าของโรงเรียนไหน ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายทิวา                 
กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมได้อ่านระเบียบวาระที่ 
๖ ครับ ผมไม่ทราบว่าลงที่เทศบาล แต่เขียนว่าส านักการศึกษา ไม่ทราบว่า
ส านักการศึกษาให้ ท. ไหนครับ ซึ่งการขออนุมัติน่าจะระบุให้ชัดเจน ว่า ท.๑ ท.
๓ หรือโรงเรียนกีฬา แต่ระบุส านักการศึกษาอย่างเดียว หรือว่าลงไป ท. ไหน ก็
ต้องระบุชัดเจนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็เห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกฯที่เสนอว่า ท. ไหนให้ระบุนะครับ ถ้าไม่
ชัดเจนอย่างนี้ โรงเรียนที่ตั้งใจจะขอไม่ได้ให้ ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 
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นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯ ผมขออนุญาตจาก
ท่านสมาชิกฯ ขอเพ่ิมเติมด้วยเหตุผลดังนี้ครับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดนตรีส าหรับวง
มโหรี ๑ ชุด ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ขออนุญาตแก้นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ต้องมีการผิดพลาดบ้างครับ ธรรมดา แต่เราก็เข้าใจกัน ท่านนายกฯ
ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมครับ ว่าเป็นของโรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง เพ่ือน
สมาชิกฯจะว่าอย่างไรก็ขอเชิญครับ ขอเชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯครับ ในระเบียบวาระนี้แก้ไขได้หรือครับ มันผิด
ระเบียบครับ ผมพร้อมที่จะให้นะครับ ท่านประธานฯครับ แต่การแก้ไขวาระใน
ที่ประชุมแห่งนี้ผิดข้อบังคับครับ ถ้าในรายการต่อไปเป็นเช่นนี้อีก สมมติถ้าท า
ถนน ๑ สาย แต่ไม่ระบุว่าซอย ไม่ระบุที่ ไม่ระบุเขต แล้วมาขอแก้ไขในที่ประชุม
สภาฯแห่งนี้ ถ้าขอแก้ไขได้ ต่อไปก็ไม่ต้องระบุว่าตรงไหน โรงเรียนไหน จะท า
อะไรก็ได้ พอมีการท้วงติงเกิดขึ้น ก็ขอท าแก้ไข มันไม่ได้ครับท่านประธานฯ            
ถ้าสิ่งที่ท าถูกต้องผมยอมครับ ผมผ่านให้แน่นอนส าหรับโรงเรียน แต่ในเมื่อวาระ
ไม่ระบุชัดเจนว่าโรงเรียนไหน ขอแก้ไขอย่างนี้ ท่านประธานฯลองนึกสภาพดูสิ
ครับ ซื้อรถหนึ่งคัน แต่ไม่รู้ว่ารถอะไร รถสิบล้อก็คือรถ รถปิ๊กอัพก็คือรถ แต่มา
เพ่ิมว่าสิบล้อหรือปิ๊กอ๊ัพ ถ้าท่านประธานฯหรือเลขาฯบอกว่าไม่ผิด ก็ได้ครับ               
ไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับ คือของส านักการศึกษาโดยตรง ที่ตั้งซื้อไว้ 
เขาก็ซื้อถูกต้องตามระเบียบตามหลักเกณฑ์นะครับ ของส านักการศึกษา ตามที่
คุณทิวาได้หารือในรอบแรกแล้ว แต่ทีนี้รายละเอียดจะให้ไปโรงเรียนไหน ผอ.
ส านักการศึกษาจะให้ไปโรงเรียนไหนก็ได้ เพราะอ านาจของ ผอ. มี ทีนี้ถ้าเรา
ต้องการให้โรงเรียนเทศบาล ๓ ตามความตั้งใจของสภาฯแห่งนี้ ถ้าจะไม่ให้
สับเปลี่ยนอะไรกันอีก ก็ให้ระบุโรงเรียนสักนิดหนึ่ง ว่าให้โรงเรียนไหน ทีนี้นายก
ฯก็ระบุว่าให้โรงเรียนเทศบาล ๓ ผมก็ว่าน่าที่จะไม่ผิดนะครับ เพราะส านัก
การศึกษาก็ซ้ือในงานของส านักการศึกษา เชิญครับคุณทิวาครับ   

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯครับ คืออย่างนี้ครับ เหมือนโครงการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น มีการระบุชัดเจนครับ ส านักการศึกษาผมก็เข้าใจ แต่ท าไมต้องผ่านสภา
ครับ การผ่านสภาจะต้องมีเครื่องหมายชัดเจน จะต้องมีหนึ่ งสองสามสี่ห้า 
อย่างเช่นในโครงการต่อไป ขอเงินอุดหนุน ๑๐ ล้านบาท จะท าอะไรก็ได้สิครับ
แบบนั้น ท าไมระบุว่าโรงเรียนเทศบาล ๕ จะย้ายไปท าที่โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ท าไมระบุชัดเจนครับ ต่อไปก็ลบข้อความออกไปเลย ของบเพ่ิมเติม ๑๐ ล้าน 
ท าอะไรก็ได้ อยู่ที่ส านักการศึกษา แบบนั้นไม่ได้ครับ ถ้าท่านประธานฯบอกว่า
ถูก ก็แล้วแต่ท่านประธานฯ แต่ผมถ้าดูในระเบียบวาระการประชุมผมว่าผิด            
ผมไม่อนุญาตครับ ใครจะยกมืออนุญาตก็ขอให้ลงรายชื่อไว้ด้วยครับ ถ้ามีปัญหา
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ครั้ งต่ อ ไป ผ ม ไม่ เดื อ ด ร้ อน ค รั บ  ค น ที่ ล งล ายมื อ ชื่ อ เดื อ ด ร้ อ น ค รั บ                     
ขอขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ไม่ เป็ น ไร ค รั บ  คื อ ธ ร ร ม ด า ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า เข า ซื้ อ  แ ล ะ                       
ผอ.ส านักการศึกษามีอ านาจสูงสุดตรงนี้อยู่ ดูแลโรงเรียนเกือบทุกโรง ถ้าท่าน
เห็นว่าเหมาะสมว่าจะให้เป็นโรงเรียนไหนที่มีความพร้อมมากที่ สุด ท่านก็
สามารถที่จะให้ไปได้ หรือยืมไปก็ได้ ทรัพย์สินเป็นของส านักการศึกษา แต่
โรงเรียนท าหนังสือมายืมไปก็เอาไปใช้ก็ได้ ซึ่งท ากันได้หลายขั้นตอนครับ เรื่อง
ของโรงเรียนพวกเราทุกคนไม่ขัดข้องนะครับ แต่ว่าจะให้ไปโรงเรียนไหนก็ให้
เพ่ือนสมาชิกฯลองพิจารณากันดู เมื่อสักครู่คุณนัฐพงษ์ยกมือ ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรี เรื่องนี้จ าไม่ผิดก็ขอเปลี่ยนแปลงไปครั้งหนึ่งแล้ว เรื่องไม้ขนุนหรืออะไรนี้ 
แต่ทีนี้เหมือนที่เพ่ือนสมาชิกฯได้ทักท้วงเกี่ยวกับว่าไม่ระบุไปเทศบาล ๓ อะไร
ต่าง ๆ ซึ่งผมเห็นว่าส านักการศึกษาที่ส่งเรื่องมานี้ ครั้งแรกขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ทีหนึ่งแล้ว แต่ครั้งหลังก็น่าจะรู้แล้วว่าเพ่ือนสมาชิกก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าต้อง
เป็นอย่างนี้แบบนี้นะ พอมาเอกสารก็ตกอีก พอตกทีนี้มันเป็นภาพร่างของการ
อนุมัติว่าไปทางไหนต่าง ๆ เหมือนกับท่านประธานฯบอกส านักการศึกษาเอาไป
ให้โรงเรียนไหนก็ได้ ต่อไปก็งบประมาณขอ ๑๐ ล้านบาท ส านักการช่างขอมา 
ส านักการช่างจะสร้างถนนเส้นไหนก็ได้ ผมก็ข้องใจเรื่องนี้ ไม่ใช่อยู่ ๆ เป็นส านัก 
ส านักไหนก็แล้วแต่ รายละเอียดก็ไม่ต้องระบุมาว่าสร้างถนนเส้นไหน ไม่ได้ครับ 
ต้องระบุชัดเจนทุก ๆ อย่าง เอกสารมีตราครุฑครับ ไม่ใช่อยู่ ๆ จะโยนไปด้านใด
ด้านหนึ่งก็ได้ครับ เรื่องนี้ขอให้ผู้บริหารอธิบาย หาทางออกให้ดี ส่วนผมเห็นว่า
เด็กรอเรื่องเครื่องดนตรีมานานแล้ว ยังไงขอผู้บริหารด้วยว่าผิดพลาดตรงไหน
ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ อันไหนบกพร่องก็พยายาม เพราะเราเป็นผู้บริหาร 
หาทางแก้ไข เพราะเรื่องการศึกษาเด็กเป็นเรื่องส าคัญนะครับ เด็กรอทุกครั้ง 
ยังไงก็ขอฝากด้วยทางท่านผู้บริหารครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯท้วงติงมาว่าพองบประมาณมา แต่ละ
ส านักจะเอาไปท าโครงการไหนก็ได้ ไม่ใช่นะครับ ยังไงก็มีขอบเขตในการท างาน 
แต่อันนี้พิจารณากันแล้ว ความผิดคือเรื่อง ท.๓ ไม่ใช่ว่าผิดมาก รายละเอียด
ส่วนอ่ืนถ้าจะท้วงติงก็ไม่ขัดข้อง ก็อยู่ในเพ่ือนสมาชิกฯ แต่ผมพยายาม เพราะ
เอาเข้ามาครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ก็มาตกอยู่เล็กน้อย ไม่ใช่จะผิดมาก ทีนี้พวกเรามา
พิจารณากัน ตกเพียงแค่เลข ๓ ตัวเดียว ท่านนายกฯก็ขอแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
เพ่ือนสมาชิกฯก็พิจารณาว่าจะให้เพ่ิมเติมได้ อยู่ที่ เพ่ือนสมาชิกฯ ถ้าไม่ให้
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เพ่ิมเติม ก็อยู่ที่ เพ่ือนสมาชิกฯ ผมไม่ขัดข้อง แต่ว่าจะให้เพ่ิมเติมหรือไม่ให้
เพ่ิมเติมผมจะได้ขอมติ มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญนะครับฝ่ายผู้บริหาร 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติ ก่อนอ่ืนต้องขออภัยที่ญัตติมีความบกพร่อง แต่ผมเรียนนะครับว่าเครื่อง
ดนตรีไทยชุดนี้ ผู้บริหารเองมีความตั้งใจมอบให้กับโรงเรียน อาจารย์ผู้ฝึกสอนที่
โรงเรียนเทศบาลท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และวงมโหรีวงนี้ ผมเองได้ไปที่งาน
ศพของคุณแม่ท่านสมาชิกฯท่านหนึ่ง และเห็นว่าเครื่องมือของโรงเรียนเทศบาล 
๓ เก่ามาก และได้คุยกับท่านสมาชิกฯว่าจะน าเครื่องดนตรีไทยชุดนี้ให้กับ
โรงเรียน เนื่องจากว่าอาจารย์ท่านนี้มีความตั้งใจมาก จึงน าเรื่องนี้เข้าสู่สภาฯ 
ต้องขอขอบคุณ และตอนนี้โรงเรียนได้เปิดเทอมใหม่อีกแล้ว อย่างที่ท่านสมาชิก
ฯว่านะครับ ว่านักเรียนก็รอเครื่องดนตรีชุดนี้ ซึ่งท่านประธานสภาฯเองได้กล่าว
กับท่านสมาชิกฯนะครับว่ายังบกพร่อง ก็ต้องยอมรับว่าบกพร่อง แต่ว่าท่าน
นายกฯก็ยืนยันครับ ถึงแม้ส านักการศึกษาไม่แก้ครับ แต่ถ้าส านักการศึกษาได้
เครื่องไม้เครื่องมือชุดนี้มาจะก ากับดูแลให้ไปลงที่ ท.๓ และผมจะยืนยันอีกครั้ง
ว่าจะดูแลให้ลงที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ยืนยันกับท่านสมาชิกฯอีกครั้งนะครับ 
อย่างที่เรียนนะครับ เปิดเทอมอีกปีการศึกษาหนึ่งแล้ว เครื่องดนตรียังไม่ได้ เด็ก
ก็รออยู่ ครูก็ตั้งใจ ขอความกรุณาท่านสมาชิกฯถ้าไม่หนักหนาเกินไปขอความ
กรุณาท่านสมาชิกฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯครับ ผมก็สงสารเด็ก แต่ในการประชุมสภาครั้ง
ที่แล้วระบุชัดเจนครับว่าเทศบาล ๓ แล้วเที่ยวนี้มาแก้ไขค าเปลี่ยนแปลง ผมยัง
จ าได้ครับ ที่เปลี่ยนจากไม้อย่างดีเป็นไม้สัก แล้วเทศบาล ๓ ตกไปตรงไหนครับ 
แค่พิมพ์นิดเดียวเท่านั้นเอง คาบลูกคาบดอกแบบนี้ไม่ใช่ครับ ระบุมาสิครับ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ แล้วครั้งที่แล้วก็ประชุมมาครั้งหนึ่งแล้ว 
แล้วมาเปลี่ยนค าชี้แจง ไม่ได้ขออนุมัติใหม่เลย ว่าโรงเรียนเทศบาล ๓ ไม่มี
สมาชิกฯคนไหนไม่อนุมัติหรอกครับ ให้มันถูกต้อง คือทุกคนค่อนข้างจะมีความรู้ 
ต่อไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ต่อไปก็เอาอีก ก็เหมือนกับท่านสมาชิกฯว่า กอง
ช่างขอ ๑๐ ล้าน ไม่รู้ท าถนนสายไหน ก็มาดูค าชี้แจง ซอย ๑๘ ใส่ซอย ๑๘ เข้า
ไป มันไม่ได้ครับ ต้องมีโครงการชัดเจน ต้องระบุที่ตั้งครับ งบประมาณไปลง
ตรงไหน ท่านประธานฯบอกว่าอยู่ที่ส านักการศึกษา จะให้ใครก็ได้ ไม่ใช่นะครับ 
โรงเรียนที่มีแล้ว ถ้ามันเก่าขอใหม่ เพ่ือนสมาชิกฯทุกคนพร้อมที่จะให้ครับ ซึ่ง
เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของพ่อแม่พ่ีน้อง ลูกหลานที่จะไปเรียนโรงเรียน
เทศบาลทั้งหลายนะครับ เราพร้อมที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ให้เขา แต่ความถูกต้องนะ
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ครับ ท าสิครับ ที่ผ่านมา ๓ เดือนถึงประชุมสภาครั้งหนึ่งครับ เรื่องแค่นี้ยังเขียน
มาผิดเลย ท าอะไรกันครับ อย่ารับปากอย่างเดียวครับ ท าสิครับ พอถึงเวลามา
แก้ในที่ประชุมสภาฯ แล้วมาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้ครับ มันสมควรมาทะเลาะ
กันไหมครับ ท าให้ถูกต้องสิครับ ผมไม่ได้รังเกียจใคร ผมไม่ได้โกรธใคร ไม่ว่า
โรงเรียนไหนก็แล้วแต่ จะฝากเด็กได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่สาระส าคัญ แต่เด็กที่เรียน
ต้องมีของใช้ ต้องมีเครื่องมือ แต่ถ้าไม่ระบุโรงเรียน ผมถามนะครับว่าไปลง
ตรงไหน พอถึงเวลา ท.๕ ขอก่อน ท.๓ ไม่ต้องเอาอีก อย่างนั้นเหรอครับ ถ้าระบุ
ชัดเจนว่าให้ ท.๕ ท.๓ ท.๔ โรงเรียนกีฬา เขาก็ได้ตั้งความหวังว่าให้ ท.๓ แต่นี่
ไม่รู้เลยว่าให้ ท. ไหน อยู่ที่ส านักการศึกษา ส านักการศึกษาให้ใครก็ได้ไม่ใช่ครับ 
มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่แตกต่างเหมือนบัตรเข้าดูละครครับ มันต้องให้ชัดเจนว่าอยู่
โรงเรียนไหน แก้ก็ต้องแก้ก่อนส่งระเบียบวาระให้เพ่ือนสมาชิกฯ ไม่ใช่มาแก้ในที่
ประชุมสภาฯแห่งนี้ พอประชุมมีระเบียบวาระเพ่ิมขึ้นมาอีก ถามว่าสมาชิกฯ
ได้มาดูแลหรือไม่ ว่าส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาเพ่ิมเติม ไม่ได้สนใจหรอกครับ มาถึงตั้ง
บนโต๊ะแล้วก็ไม่ถูก การประชุมสภาฯแต่ละครั้งจะต้อง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณไพโรจน์ครับ 

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯที่เคารพและท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมไพโรจน์ 
อภินิเวศ ผมเป็นสมาชิกสภาฯในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนเทศบาล ๓ และเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการของโรงเรียนเทศบาล ๓ ครับ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ได้คุยกันมา 
ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ก็เลือกรับผิดชอบในส่วนนี้แล้ว ผมเห็นว่าก็
เห็นสมควรมีการลงมติ ซึ่งส่วนตัวของผม ผมก็ร่วมรับผิดชอบด้วยครับ     
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญส.ท.พงษ์ศักดิ์ 

นำยพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯครับ ผมพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภา
เทศบาล ญัตตินี้ถ้าท่านไปดูในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หน้า ๓๓ นะครับ 
ครั้งที่แล้วก็มีท่าน ขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ ท่านส าเริงก็ถามอยู่แล้วว่าของ ท.
ไหน คนที่ตอบคือ ผอ.สมชาย ก็ตอบว่าเรื่องนี้เป็นของเทศบาล ๓ แต่ครั้งนี้ก็
ไม่ได้เขียนมาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นของเทศบาล ๓ แต่ว่าในสาเหตุที่ท่านไม่ได้เขียน
มา ผมเข้าใจว่ามาจากเทศบัญญัติของ ปี ๒๕๕๘ ของส านักการศึกษา ระบุไว้
ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นของเทศบาล ๓ ดังนั้นการที่เสนอญัตติเข้ามานี้ ก็เลยเสนอ
แค่ญัตติของเทศบัญญัติเข้ามา เลยไม่ได้ระบุเทศบาล ๓ เข้ามาในนี้ ฉะนั้นผมจึง
อยากให้ท่านเลขาช่วยวินิจฉัยนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้จ าเป็นที่จะต้องเขียนไหม              
ถ้าในเทศบัญญัติเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านเลขาฯครับ เพราะระบุในเทศบัญญัติไว้แล้ว 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เคารพ
ครับ  ในเทศบัญญัติเป็นกฎหมายหลักตายตัวอยู่แล้วว่าหลักการใช้จ่ายเงินต้อง
เป็นไปตามเทศบัญญัติ ดังนั้นเทศบัญญัติจะระบุชัดเจนว่าเงื่อนไขการจ่ายจะ
จ่ายยังไง จ่ายให้ใครนะครับ เป็นตัวหลักเลย ดังนั้นการแก้ไขเทศบัญญัติเข้ามา
โดยปกติแล้ว ท่าน สท.ทิวาว่า ถ้าท าให้ครบถ้วนคือระบุให้ชัดเจน ทางสภาฯจะ
ได้รู้ว่าเป็นของ ท. ไหน แต่กรณีนี้เป็นความผิดหลักของส านักการศึกษาท่ีท าการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้กับโรงเรียนที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ในครั้งนี้ที่ไม่ได้มีการ
เขียน ถามว่าชอบไหม ชอบครับ เพราะส านักการศึกษาแก้ไขญัตติพวกนี้ผ่าน
เทศบัญญัติทั้งหมด ทีนี้ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การจ่ายของก็เป็นไปตามเทศ
บัญญัติที่ได้ก าหนดไว้ แต่ถามว่าสมบูรณ์ไหม ความชัดเจนยังไม่สมบูรณ์ แต่ถ้า
เราย้อนกลับไปในการประชุมครั้งที่แล้ว เราก็บันทึกเป็นที่เข้าใจว่าเป็นของ ท.๓ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของความขาดความระมัดระวังในการเขียนโดยคิดว่า
สภาฯน่าจะรู้ ผมเข้าใจอย่างนั้น คือคิดเองของเจ้าหน้าที่นะครับ ทีนี้การ
กลั่นกรองของการเข้าญัตติอาจจะไม่ครบถ้วน แต่ถามว่าถูกต้องไหม ชอบครับ 
ชอบตามเทศบัญญัติครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับ 
แต่ค าว่าหลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ผม
ขอโทษที่ต้องเอ่ยนาม ส.ท. ส าเริงครับ ที่ผ่านสภาฯเที่ยวที่แล้ว ที่เปลี่ยนจากไม้
อย่างดีเป็นไม้สัก ท่านไม่ได้เปลี่ยนตรงนั้นเลยเหรอครับ ไม่ได้เปลี่ยนในที่ประชุม
แห่งนั้นเหรอครับ ท าไมต้องมาเปลี่ยนในวาระนี้ล่ะครับ ถ้าไม่ผิด การประชุม
ครั้งที่แล้ว ท่านนายกฯก็เปลี่ยนเลยสิครับ ไม้สัก กาออก แล้วเขียนว่าไม้อย่างดี 
ไม่ต้องมาชี้แจงกัน แล้วก็ถูกต้องเลย ถ้าท าเพ่ิมเติมครั้งนี้ได้ ครั้งที่แล้วที่ ท่าน 
สท.ส าเริงว่า ไม้อย่างดี ไม้สักครับ ไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแข็งก็เปลี่ยนได้เลย จริง
ไหมครับ ไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันอย่างนี้เลย ก็เปลี่ยนครั้งที่แล้วเลย ไม่ต้อง
มาเข้าวาระวันนี้ จริงไหมครับ เปลี่ยนจากไม้เนื้อแข็งเป็นไม้อย่างดีเท่านั้นเอง 
ไม่ได้ผิดอะไรเลย ถ้าท ากันได้ แล้วท าไมต้องน ามาเข้าวาระผ่านสภาในครั้งนี้
ครับ ในเมื่อเปลี่ยนได้ท าได้ ในวาระนี้ถ้าเพ่ิมเติมได้ ในวาระอ่ืนก็เพ่ิมเติมได้ 
เปลี่ยนจากซอย ๑๘ เป็นซอย ๒๒ เปลี่ยนจากซอย ๒๒ เป็นซอย ๑๘ ก็ได้ แล้ว
ก็ไม่ผิด ถ้าตามท่านเลขาฯ ถูกต้อง ท่านนายกฯ เลขาฯ ท่านรับผิดชอบ แต่เวลา
ผิดผมถามว่าจริง ๆ แล้วใครเป็นผู้ผิด ข้าราชการนั่นแหละครับเป็นผู้ผิด พวกผม
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ผ่านสภาฯผมไม่ผิด ผมไม่ได้รู้ จริงไหมครับ ท่านนายกฯไม่ได้ยกมือเหมือนพวก
ผมนะครับ ท่านนายกฯรับผิดชอบ แต่เวลาถึงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ใครเป็น
ผู้ผิด ข้าราชการครับ ทุกคนไม่ ได้ผิด เพียงแต่ที่ผมท้วงติงเรื่องนี้ เพ่ือความ
ถูกต้องครับ ผมไม่ได้อะไรกับใคร แต่เพ่ือความถูกต้องและเป็นระเบียบ ชัดเจน
ครับ ไม่ได้มาเถียงกัน และทุกคนก็สบายใจใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับเพ่ือนสมาชิกฯ ท่านนายกฯจะชี้แจงก็ขอเชิญนะครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ จากเมื่อสักครู่ผมขอปรึกษาหารือนะครับว่าผมขอเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
ถ้าท่านบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ แต่ญัตติตรงนี้มีอยู่ ในเทศบัญญัติแล้ว  ผม
ปรึกษาหารือว่าเพ่ิมตรงนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ขอเพ่ิม เรื่องระเบียบตรงนี้
ของ ท.๓ มีอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว แล้วแต่ท่านสมาชิกจะพิจารณาครับ ผมไม่ขอ
แก้ไขนะครับ ผมขออนุญาตปรึกษาหารือกับเพ่ือนสมาชิกฯ เพ่ือนสมาชิกฯบอก
ว่าแก้ไขไม่ได้ ผมก็ไม่ขอแก้ไขนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เมื่อสักครู่ท่านเลขาฯบอกว่าแก้
ได้ผมบอกว่าใครจะแก้หรือไม่แก้ก็แล้วแต่ แต่งบประมาณตรงนี้ผมหนึ่งคนที่ไม่
ยกมือให้ คนอ่ืนจะยกมือก็ยกเพ่ือความถูกต้อง ผมไม่ยกหนึ่งคนถามว่าผ่านไหม
ครับ ผ่านครับ ผมพูดแค่นั้นเอง แต่ผมบอกว่าถ้าท าอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้อง 
แล้วผมก็สมมติให้ฟัง ว่าถ้ารายการต่อไป ถ้าสร้างถนน ซอย ๑๘ เปลี่ยนเป็น
ซอย ๑๖ ก็ได้ ถ้าแก้กันได้แบบนี้ก็เอาสิ่งที่ไม่ค่อยดีค่อยควรเข้ามา แล้ วก็มา
แก้ไขในสภาเสีย ท าได้ไหมครับ ท าได้ถ้าท่านเลขาฯบอกว่าไม่ผิด แต่หนึ่งคน
ส าหรับผม ผมไม่ผ่านสภาฯให้ ใครจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ แต่ผมสงสารเด็ก
ครับ ผมต้องการความถูกต้อง ผมไม่ได้ขัดคอ ผมสงสารเด็กครับ ผมก็อยากให้
เด็กมีของดี ๆ ไมได้จะไม่ให้ แต่ความถูกต้องนะครับ ให้มันถูกต้อง เท่านั้นเอง 
เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย ทั้งท่านประธานฯ ท่านนายกฯ เพ่ือนสมาชิกฯ 
เพ่ือนข้าราชการ ใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ คุณรักพงษ์ขอเชิญครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ในระเบียบวาระในส่วนตรงนี้ คือจริง ๆ แล้วผมเองก็ได้นั่งฟังอภิปราย
มาพอสมควร ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่ได้อภิปรายไปเป็นประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
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ท่านประธานฯ ซึ่งทางสมาชิกสภาฯก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของการจะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ผมคิดว่าบางครั้งที่อภิปรายไปก็อาจจะใช้น้ าเสียงที่รุนแรงบ้าง ซึ่งก็ไม่
อยากให้ เหตุการณ์ เหล่านี้ เกิดขึ้น แต่ว่าด้วยการโต้ตอบที่ค่อนข้างจะสื่อ
ความหมายไม่ค่อยตรงกัน ผมเองก็อึดอัดเหมือนกันว่าอยากให้การประชุม
เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งผมตรองดูแล้ว ส.ท. ทิวาท่านอย่าเพ่ิงรีบกลับนะครับ 
เพราะมีอีกหลายวาระที่จะพิจารณา แต่เรื่อง ๆ เดียวคือเรื่องโรงเรียน ท.๓     
เรื่องนี้ผมก็อยากให้กระจ่างแจ้งเหมือนกันว่าในกรณีที่ จะเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราบอกแล้วว่าเราขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงบางส่วนที่เราจะ
เปลี่ยนแปลง ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่โต ผมก็ขอฝากตรงนี้ว่าการอภิปราย
และโต้ตอบในลักษณะนี้ ซึ่งท าให้การประชุมสภาฯไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าท่ีควร
ครับ ยังไงฝากท่านประธานฯด้วยว่าบางครั้งสมาชิกฯหรือท่านที่อภิปรายอยู่ได้
อภิปราย ยังไงท่านประธานฯก็ช่วยก าชับ หากตอนนี้ยืดเยื้อมากแล้วก็ท่าน
ประธานฯตัดสินใจไปเลยครับว่าจะให้ลงมติหรืออย่างไรก็ว่ากัน ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ คุณนัฐพงษ์ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ ผมฟังท่าน
เพ่ือนสมาชิกฯ ทั้งผู้บริหารฯ ประธานฯ และเลขาฯ ก็ได้หารือกัน จริง ๆ แล้ว
ผมอยากให้วาระนี้ผ่าน เพราะเด็กรออยู่ มีความจ าเป็น เป็นหน้าเป็นตาของ
เมืองเราต่าง ๆ เพราะเรามีงานมหรสพ ต้องใช้วงดนตรีของเทศบาลฯเป็นหลัก 
ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ผมเข้าใจดีทุกอย่าง แต่เวลาเอกสารมาสู่สมาชิกสภาฯ           
ขอฝากไว้เลยนะครับทางผู้บริหาร ฝากไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทุกกองครับ ว่าทุก
เรื่องอย่าให้เสียโอกาส กว่าจะได้ประชุมที ๓ เดือน เขารออยู่ พวกเราไม่
อยากจะมาโต้เถียงในสภาหรอกครับ เพราะสมาชิกทุกท่านครับ เหมือนเมื่ อ
สักครู่ทุกอย่างท าได้ไม่ผิด เอกสารอยู่ลึก เอาไปโยนตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ มีระบุ
ชัดเจน เหมือนถามเทศบัญญัติ ที่ท่านพงษ์ศักดิ์อภิปราย ผ่านเทศบัญญัติระบุ
ชัดเจนแล้วว่าให้ ท.๓ แต่ระเบียบวาระนี้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ พอขอ
เปลี่ยนแปลงล้างหมด ไม่เหลือครับ ต้องเอาตามเอกสารใหม่ เหมือนที่ท่านทิวา
พูด ความเข้าใจผมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับ จะคงร่างเดิมไว้ไม่ได้แล้ว ต้อง
เอาตามเอกสารใหม่ ผมอยากจะทราบเพ่ือเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับ ขอ
เปลี่ยนแปลงแล้ว เทศบัญญัติให้ไป ท.๓ พอเปลี่ยนแปลงแล้วจะให้ไปได้อย่างไร 
ผมก็อยากรู้ระเบียบเรื่องนี้เหมือนกันครับ ตอบให้เป็นบรรทัดฐาน เทศบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถ้าเปลี่ยนแปลงต้องตามเทศบัญญัติ ยังไงก็ฝากด้วย เด็กรอ
อยู่ครับ เครื่องดนตรีของ ท.๓ ผมเคยไปดูหลายงานแล้ว ติดต่ออาจารย์พาเด็ก
ไปโชว์ตัวบ่อย ท่านอาจารย์มีความตั้งใจเหมือนรองเอกพจน์พูดครับ ท่านทะเล
บอกมีความจ าเป็น แต่พวกเราต้องท าหน้าที่ของพวกเรานะครับ พูดก็อย่างหนึ่ง 
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พออภิปรายไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง อยากให้ผ่านนะครับ ต่อไปพอเข้าสภาฯแห่งนี้
ขอให้ละเอียดถี่ถ้วนครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณมนัสวี แซ่เตียวครับ 

นำยมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมมนัสวี  แซ่ เตี้ยว สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ เล็งเห็นว่าเวลา ๓ 
เดือน ถ้าหากเราจะให้ถอนจะล าบากมากนะครับ เด็กรอถึงครึ่งปี อยากให้ท่าน
ประธานฯลงมติเลยครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติครับ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ส านักการศึกษา) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  

   
 ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยสมทบ
เป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล๕ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๗ ครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯผู้ทรง
เกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)เพ่ือสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒  แบบตอกเสาเข็ม จ านวน ๑ หลัง รวมเงิน
ก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน
กว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จ านวน ๑ 
หลัง เป็นเงิน ๑๐,๓๒๘,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ แต่เนื่องจาก
โรงเรียนเทศบาล ๕ มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะท าการก่อสร้าง คณะผู้บริหาร
เท ศบ าลจึ งมี ค วาม เห็ น ให้ ย้ าย ไป ก่ อ ส ร้ า ง  ณ  โรงเรี ยน เท ศบ าล  ๑                      
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) บริเวณพรุคลองควายแทน และแบบอาคารเรียนรหัส สน.
ศท. ๔/๑๒ ไม่สามารถรองรับกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนที่เจริญเติบโตตามสภาวะในปัจจุบันได้ เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแบบการก่อสร้างมาเป็นแบบแปลนของ
เทศบาล และส านักการช่าง ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ
ของเทศบาล ตามราคา ณ ปัจจุบัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบ
เอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารเรียน สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณของเทศบาลสมทบใน
การก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) และเมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนแล้ว เทศบาลจะได้รายงานเหตุผลความจ าเป็นเสนอจังหวัดเพ่ือ
รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อนเทศบาลจึงจะด าเนินการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนได้ตาม
ระเบียบ ฯ 

ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้   
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๘๖๕,๑๘๖.๓๖ บาท (สามร้อยเจ็ด
ล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
ให้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ 
บ าท  (สิ บ ล้ าน เจ็ ด แ ส น เจ็ ด ห มื่ น ส อ ง พั น บ าท ถ้ วน ) ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  (๒) ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๗ รายละเอียดก็อยู่ในมือเพ่ือนสมาชิกฯแล้วครับ 
หลักการและเหตุผลทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบแล้ว 
เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก ฯ ค น ไห น จ ะ ซั ก ถ า ม อ ย่ า ง ไร ก็ ข อ เชิ ญ ได้ น ะ ค รั บ                        
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คุณนัฐพงษ ์ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรี ยน ท่ านป ระธาน สภ า เทศบ าลฯที่ เค ารพ  กระผมนั ฐพ งษ์             
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติขออนุมัติให้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เรียนท่านประธานฯครับ 
หัวข้อเรื่องคือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบ แต่ผมอ่านเหตุผลที่ว่า รายได้ที่
ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๐ ล้านบาท  เราจะสมทบอีก ๑๐ 
ล้านบาท แต่เหตุผล เขาให้เงินเรามาเราต้องจ่ายสมทบ ระเบียบของการจ่ายเงิน
สะสมตอ้งจ าเป็น เดือดร้อน เร่งด่วน ผมอยากถามหน่อยว่าการก่อสร้างอาคารนี้
มีความจ าเป็น เดือดร้อน เร่งด่วนตรงไหนครับ ที่เราต้องเอาเงินสะสมมาจ่าย
ครับ ประเด็นแรกครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติครับ จากที่เราขออนุมัติจากสภาฯเพ่ิมครับ สืบเนื่องจากว่าเราได้รับเงิน
อุดหนุนมา เมื่อเราได้รับเงินอุดหนุนมาก่อสร้างอาคารหนึ่งหลัง เป็นเงิน 
๑๐,๗๒๘,๐๐๐ บาท แต่ เราเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร ซึ่ งต้องใช้ เงินถึง 
๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เราต้องขอจ่ายเงินสะสม ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บาทนี้                
เราสมทบได้ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คือเรื่องเมื่อสักครู่เพ่ือนสมาชิกฯถามว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอะไรที่
เอาเงิน ๑๐ ล้านบาทนี้ไปสมทบ ที่เพ่ือนฯถามเป็นอย่างนั้น หรือจะให้ถามใหม่
อีกครั้ งก็ ได้  เชิญครับคุณ นั ฐพงษ์ครับ  ถามให้ ชัด เจน ผมก็จ าไม่ค่อยได้                
เหมือนกันครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 สืบเนื่องจากว่าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนมาให้เรา
สร้างโรงเรียน เราไม่พอ เราเลยขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือสมทบให้พอ ถ้าเราไม่
สมทบตรงนี้ เงินที่กรมฯอุดหนุนมาก็ตกไปเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นต้อง
เร่งด่วนที่ต้องสมทบ ถึงเวลาถ้าไม่สมทบ เงินที่กรมให้สร้างอาคารมาตก               
ไปด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมถามครับว่าระเบียบการ
จ่ายเงินสะสมนี้ ต้องจ่ายด้วยความจ าเป็น เดือดร้อน เร่งด่วน แต่ที่เราจ าเป็น
ตามที่ผู้บริหารตอบมาคือว่า ต้องให้ ถ้าไม่ให้เงินที่ให้มาตก เท่ากับว่าเขายื่นยา
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พิษมาให้เรา เพราะไม่พอ สร้างอาคารรู้อยู่ให้มาแล้วมันสร้างไม่ได้ ต้องสร้าง 
๒๐ ล้านบาท แล้วถ้าเราไม่มีเงินสะสมจะท าอย่างไร เงินก็ตก แบบก่อสร้าง ๒๐ 
ล้านบาท ไม่ใช่เขายื่นอะไรมาแล้วเราจะรับหมดนะครับ เรามาขอสภาฯต้องมี
ความจ าเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนจริง ๆ ตามระเบียบการจ่ายเงินสะสมนี้ ผมเห็นว่า
โรงเรียน ท.๑ ของเราก าลังก่อสร้างอยู่ เงินเขาให้มา ท.๕ แล้ว ท.๕ ไม่มีที่ เลย
เอาไปสร้างที่ ท.๑ ในเมื่อเราไม่มีความพร้อม เราอย่าเสียดายครับ เพราะเงิน
เป็นเงินภาษีไว้พัฒนาประเทศชาติ แต่ระเบียบการจ่ายเงินสะสม ต้องมีความ
จ าเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนสิครับ พอมาดูในรายการ ไปสร้างที่ ท.๑ อีก ไม่รู้สร้าง
ตรงไหนครับ แบบแปลนก็ไม่มี บอกกว้างว่าสร้างที่ ท.๑ ผมยังงงครับว่าสร้าง
ตรงไหน สร้างตรงปรับภูมิทัศน์หรือเปล่าครับ ไม่รู้ไปลงตรงไหนอาคารตรงนี้ 
สอบถามหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 คือระเบียบของการจ่ายเงินสะสม เอ้ือให้เราสมทบได้ถ้าเราเงินไม่พอ 
อาคารนี้เขาให้มา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าเราสร้างอาคาร ๑๐ ล้านบาท
ตามที่เขาให้มา ซึ่งไม่ตรงความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนจะปรับเป็นอาคาร
ใหญ่ ซึ่งให้มา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราปรับเราก็ออกอีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใช้เงินงบประมาณของเราอีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอง แต่ถ้าวันนี้เราไม่เอา  
เขาไม่ได้ให้ยาพิษเรามาครับ เขาให้เงินมาตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมฯ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเขาให้โรงเรียนเทศบาล ๔ อีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่ได้ ก็ต้องเพ่ิมอีกล้านสองล้านอีก ซึ่งผมก็ได้ถามท้วงติงไปแบบท่านถามนะ
ครับ ว่าท าไมให้เงินมาไม่ให้พอ แต่มาตรฐานของเขา ๑ มาตรฐานใช้ทั่วประเทศ 
แต่บังเอิญภาคใต้เราทุกแห่งท าไม่ได้ แต่ภาคอีสานท าได้ จึงแก้ไขไม่ได้ เขาท า
อย่างไรเราไม่รู้ แต่ ณ ตอนนี้เวลานี้ ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกฯ ผมเองขอเงินสะสม
เข้ามาเพราะว่าเป็นโอกาส เขาให้เงินมา ๑๐ ล้านแล้วเราก็ปรึกษาทางกรมฯ 
เขาให้เราแก้ไขแบบได้ เราแก้ไขแบบโดยใช้เงินสมทบตามระเบียบการใช้เงิน
สะสมได้  เงินไม่พอเราสามารถสมทบได้ โดยใช้ เงินสะสม ในฐานะที่ผม
บริหารงาน ผมถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ ถ้าเราไม่เอา ทางโรงเรียน
เทศบาล ๑ ก็ต้องมาขอสร้างอาคารนี้ ๒๐ กว่าล้านเบาทหมือนกัน กับที่เราจะ
ปล่อยให้คืนเขา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมแค่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมถือว่าจะ
ได้มีโอกาส ผมจึงขอจากสภานี้เพ่ือสมทบตรงนี้ เพ่ือสร้างอาคารหลังนี้ ท่าน
สมาชิกฯถามว่าสร้างตรงไหนก็มีแนวเขตไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่ 
ขอบคุณมากครับ ผมชี้แจงแค่นี้ครับ 
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นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ขอเชิญนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ก ร า บ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เท ศ บ า ล ฯ ที่ เค า ร พ ค รั บ                        
กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯตามที่ท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงมาผมพอจะเข้าใจว่าให้งบประมาณเรามาอาคารที่สร้างตามจ านวนเงินที่
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาสร้างตามจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่เราไปเปลี่ยนปลงแบบเขาเพ่ือความต้องการของทางโรงเรียน เนื่องด้วยวาระ
นี้เวลาเราได้คุยกันไว้ว่าในสภาเราต้องมีแบบ มีแปลนที่จะก่อสร้าง  เพราะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จทีจะสร้างใหม่อีกแล้ว ถ้าหากเป็น
แบบนี้อันตรายต่อเด็กเปิดเรียนไม่ได้อีก ผมอยากจะถามกับทางผู้บริหารว่าขอ
แบบแปลนตรงนี้ และท่านตอบว่าแบบตอบว่าแบบแปลนตรงนี้ก็รู้กันอยู่เอกสาร
ไม่มีครับ ที่ถึงมือผม ผมนั่งเทียนไม่ได้ เนรมิตไม่ได้ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอพัก ๑๐ นาทีครับ 

  -พัก ๑๐ นำที- 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯประชุมต่อครับ  เมื่อสักครู่ถึง
ระเบียบวาระที่ ๗ ครับ สมาชิสภาเทศบาลฯท่านใดที่จะสอบถามฝ่ายบริหารฯ
ของเชิญได้ครับ ขอเชิญคุณส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมอยากจะเรียนถามในส่วนนี้ครับ งบประมาณ
ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้สร้างโรงเรียนให้มากี่โรงเรียนครับ          
ให้โรงเรียนเทศบาล ๕ และโอนให้โรงเรียนเทศบาล ๑ หรือว่ามีโรงเรียน ๔ ด้วยครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงว่างบประมาณของส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มากี่โรงเรียนครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  ให้
งบประมาณมา ๒ โรงเรียนครับ คือ โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียน             
เทศบาล ๕ ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
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นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ได้ค าตอบจากท่านนายกฯแล้วครับ ว่าได้มาโรงเรียนเทศบาล ๔ และ
โรงเรียนเทศบาล ๕ ผมมีความสงสัยว่าท าไมโรงเรียนเทศบาล ๔ ไม่ขอเงินเพ่ิม 
และมาเพ่ิมให้โรงเรียนเทศบาล ๕ และโอนมาให้โรงเรียนเทศบาล ๑ มีความ
สงสัยอยู่ตรงนี้ครับ เมียหลวงกับเมียน้อยหรือเปล่า โรงเรียนเทศบาล ๔ และ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขออนุญาตถามตรงนี้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
คือทั้ง ๒ แห่งนี้ครับ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผมก็คิดเหมือนท่านว่าท าไม 
ผมได้ถามผอ.ส านักการศึกษาว่าโรงเรียนเทศบาล ๔ ไม่ขอเงินเพ่ิม และผมได้
ปรึกษาไปทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และเขาบอกว่าโรงเรียน
เทศบาล ๔ เงินไม่พอ และให้เราท าการประกาศจนกระทั่งไม่มีผู้มาประมูล ใน
เมื่อไม่มีผู้ประมูล เราจึงมาขอสภาได้ และส าหรับเทศบาล๕ นี้ เราขอแก้ไขแบบ
แปลน เราเลยขอเงินเพ่ิมตรงนี้ครับ โรงเรียนเทศบาล ๔ ผมบอกท่านสมาชิกได้
เลยว่าต้องขอแน่นอน แต่ว่ากระบวนการยังไม่ถึง ซึ่งท าให้ล่าช้าไปเยอะ 
เพราะว่าเราได้ปรึกษาหารือแล้วกับทางท้องถิ่น ไม่ใช่ลูกเมียน้อย ลูกเมียหลวง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านายกฯก็ได้ตอบค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ แต่ผมยังสงสัยอีกนิดครับ 
ที่หารือไปยังจังหวัดครับ ตรงนี้เป็นระเบียบของพัสดุเลยครับท่านประธานสภา
เทศบาลฯ การประกาศจดัซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ หากยังไม่มีผู้ซื้อซองต้องเป็นครั้งที่ 
๒ หากไม่มีผู้ซื้อซองเราจึงสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบพัสดุ แค่ถ้าหาก
เงินยังไม่พอตรงนั้นอีกเราก็มาขอเงินเพ่ิมได้ เพราะมีหนังสือสั่งการจากรมมา
ชัดเจนไม่ยกเลิกตัวนั้น ขอเงินเพ่ิมได้แต่ว่าของโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ขอเงินเพ่ิม 
เขามาเปลี่ยนแปลงแบบ ไม่ท าตามแบบที่กรมเขาให้มา มาท าตามแบบที่
เทศบาลก าหนดก็ต้องเพ่ิมเงินมาสิบกว่าล้านบาทในส่วนนี้ครับ ผมก็เลยถามว่า
เมียน้อยหรือเมียหลวง ผมก็ขอโทษในส่วนตรงนั้นที่พูดไปเมื่อสักครู่ จริงๆแล้ว
น่าจะขอให้พร้อมกัน หากเป็นอย่างนั้นโรงเรียนเทศบาล ๑ ก็ไม่ต้องซื้อ ก็จ้างได้
หากจ้างไม่ได้ขอเงินเพ่ิมมาสักล้าน หรือสองล้านก็ได้ในส่วนตรงนั้น  ในเมื่อเรา
เปิดประมูลแล้วไม่มีใครมาซื้อซอง มาที่แบบแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแบบเราต้องขอ
เงินเพ่ิมในลักษณะของการเปลี่ยนแบบ แต่ถ้าหากไม่เปลี่ยนแบบของโรงเรียน
เทศบาล ๔ที่ได้งบประมาณมาเท่ากัน ก็สามารถด าเนินการได้ในส่วนนี้ครับ 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีผู้อื่นจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับคุณประจักษ์ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมนั่งฟังนายกฯตอบอยู่ครับ ผมเกิดความสงสัยด้วยท่านสมาชิกส าเริง
บอกว่าเงินจ านวนนี้เขาให้มีกี่โรงเรียนนายกฯก็ได้ตอบมาว่า ๒ โรงเรียน คือ
โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล๕แล้วท าไมข้ันตอนการประกาศ แล้ว
แก้แบบแล้วท าไมท่านไม่ขอให้ทั้ง ๒ โรงเรียนเรียนเลยครับ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
เปลี่ยนแบบมา แล้วท าไมโรงเรียนเทศบาล ๔ ไม่ท ามาพร้อมกันเลย ขั้นตอนนี้
ต้องประกาศก่อนเขียนแบบของโรงเรียนเทศบาล ๔ เมื่อไม่มีผู้รับจ้างค่อยมาขอ
เงินเพ่ิมสะสม อยู่ๆท่านมาขอให้โรงเรียนเทศบาล ๕ แต่โรงเรียนเทศบาล ๔ ไม่
ต้องประกาศเลย ตรงนี้ ผมไม่ เข้ าใจ เหมือนกันว่าท่ านบริหารอย่ างไร          
ท่านประธานสภาเทศบาลผมขอฝากไปถึงผู้บริหารว่าให้ปฏิบัติเหมือนๆกัน 
เด็กๆได้เรียนเหมือนๆกัน ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านายกฯได้ชี้แจงครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ขอท าความเข้าใจนิดครับ ว่าตรงนี้โรงเรียนเทศบาล ๔ เราไม่ได้แก้ไขแบบเป็น
อาคารมาตรฐานของทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมาแต่โรงเรียน
เทศบาล ๕ นี้เราย้ายไปโรงเรียนเทศบาล ๑ นี้เราขอแก้ไขแบบ เมื่อแก้ไขแบบ
งบประมาณเราไม่พอเราจึงมาขอสมบทจากสภาแห่งนี้  ส าหรับโรงเรียน       
เทศบาล ๔เราไม่ได้แก้ไขแบบเราต้องด าเนินการไปตามกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อุดหนุนมา แต่ตอนนี้กระบวนการก็ได้เปิดประมูลไปแล้ว ขายซอง
ประมูลไปแล้ว แต่ถ้าหากไม่มีเราก็มาขอเพ่ิมทีหลังตามกระบวนการ ทีแรกผม
เข้าใจเหมือนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯผมได้บอกกับท่านผอ.ส านักการศึกษารู้
ว่าไม่มีใครเอาแน่นอน ท าไมไม่ขอ ก็ได้ปรึกษาหารือทางท้องถิ่นไปแล้ว ท้องถิ่น
ก็บอกว่าให้ด าเนินการไปก่อนตามระเบียบแล้วก็ ถ้าหากไมไ่ด้ค่อยมาขอเงินเพิ่ม 
ทีหลัง เราต้องแจ้งกรมไปด้วยครับ ว่าไม่ได้เพราะอะไร เราถึงจะขอ อยู่ๆไปขอ
ไม่ได ้

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือแบบโรงเรียนนี้ เหมือนๆกันครับสมมุติว่า ๑ ชั้น หรือว่า ๒ ชั้น
เหมือนกัน แบบ ยาว กว้างเหมือนกัน  ผมว่าคัดลอกมาได้เลย เขียนแบบ
โรงเรียนเทศบาล ๕ ก็สามารถก็อปมาได้เลย แล้วเงินอุดหนุนสะสมของเรา
เยอะแยะ ถ้าหากท่านขอล่วงหน้า ท าแผนล่วงหน้าเหมือนกันทั้งโรงเรียน
เทศบาล ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ ท่านคิดอย่างไร ท่านอธิบายให้ฟังอย่างไรผมไม่
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เข้าใจ ท่านประธานครับผมว่าน่าจะด าเนินการพร้อมๆกัน จะต้องไม่เปิดสภาให้
เสียเวลา 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตอนนี้วาระนี้ได้เข้าสู่สภาแล้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ ยังด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอยู่ ในเมื่อจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๒ ครั้ง ถ้าหากไม่มีใครมามาซื้อแบบ ก็ต้อง
แจ้งให้ทางกรมส่งเสริมทราบ และทางเทศบาลต้องท างบประมาณเพ่ิมเติมมาขอ
ใช้เงินจากสภาแห่งนี้ และแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ออกมานี้เขาก็เขียนแบบกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีและใช้แบบตัวนี้มาตลอด 
พอมาประมูลที่บ้านเราคนที่จะซื้อท าการก่อสร้างได้ค่อยข้างจะยากจะขาดทุน 
พัสดุก็เพ่ิมราคาขึ้นมาด้วย แต่เพ่ือนสมาชิกก็บอกว่าให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้
ด าเนินการให้พร้อมกันทุกโรงเรียน ผู้บริหารได้ชี้แจงค่อยข้างจะชัดเจนแล้ว           
มี เ พ่ื อ น สม าชิ ก สภ า เท ศบ าลฯ ท่ าน อ่ื น จ ะส อบ ถาม ขอ เชิ ญ ได้ ค รั บ                           
ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วตามแบบที่กรมให้มาหรือเปล่า แต่ผมเข้าใจว่าท า
ตามแบบที่กรมฯให้มา แต่ไม่ได้ขอเงินเพ่ิม ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ที่ขอเงินเพ่ิม
มาเป็นแบบที่เทศบาลก าหนดไม่เอาแบบของกรมฯ เท่าที่ท่านนายกฯตอบมา
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ที่ไม่เงินเพิ่ม ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน หากไม่มี
ผู้ใดเข้ามาประมูล ๑ ครั้ง หรือ ๒ ครั้งถึงจะรายงานกลับยังกรมฯเพ่ือขอเงินเพ่ิม
ในการด าเนินการก่อสร้างใหม่ แต่ผมสงสัยอยู่นิดว่าแล้วของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
ท าไมไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบของกรมฯก่อน พอด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ได้ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ถึงจะไปของบประมาณเพ่ิมของโรงเรียนเทศบาล ๔ 
ว่าท าไมไม่ด าเนินการให้เหมือนกัน เพราะว่าในสังกัดของเทศบาลเหมือนกัน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบ เรี ยนท่ านประธานสภ าเทศบาลฯและท่ านสมาชิ ก                   
สภาเทศบาลครับ ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ตรงนี้ครับ ที่กรมฯออกมา
เหมือนกันแต่ว่าเมื่อย้ายไปโรงเรียนเทศบาล ๑ แบบที่กรมให้มาไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนต้องการใช้  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมคณะ
ผู้บริหารและส านักการศึกษาได้ปรึกษาหารือทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงแบบได้หรือไม่ ทางกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้หากเปลี่ยนปลงแล้วเงินไม่พอเทศบาลก็สมทบเอา 
เราก็เอาเงินตรงนั้นมา แต่ถ้าเราจะท าตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้มาเหมือนกับโรเรียนเทศบาล ๔ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล๔เอาแบบ
ตรงนั้นไปใช่ได้ แต่ถ้าหากเราเอาไปสร้างที่โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยที่ใช้แบบที่
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาจะเป็นห้องเล็กไม่พอที่จะเป็น
ลักษณะของโรงเรียนมัธยม โรงเรียนจึงขอแก้ไขแบบเมื่อแก้ไขแบบเสร็จต้องใช้
เงินมากจึงต้องสมทบเข้ามา แต่เรื่องเราก็ได้ปรึกษาไปทางกรมฯแล้ว กรมฯแจ้ง
ว่าท าได้ เมื่อเราสมทบได้เราจึงเปิดการประมูลครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สรุปสั้นๆงบประมาณอันนี้ เขาให้มาโรงเรียนเทศบาล ๕ แต่ทาง
โรงเรียนเทศบาล ๕ ไม่มีสถานที่ที่จะก่อสร้างก็เลยเปิดการประมูลไม่ได้ ก็เลยน า
เงินส่วนนี้ไปให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ แต่ว่ามาของบประมาณเพ่ิมก่อนในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ทั้งเงินสนับสนุน และเงินอุดหนุนไปพร้อมๆกันครั้ง
เดียวตามความต้องการของโรงเรียน ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ อยากจะได้อาคาร
เหมือนกันทุกหลัง แต่ถ้าหากด าเนินการตามแบบของกรมฯโดยไม่ต้องขอเงิน
เพ่ิมก็จะท าให้รูปแบบอาคารไม่เหมือนกันและจะท าให้ความสวยงามลดน้อยลง 
หากท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอน ุม ัต ิจ ่าย เงินสะสม เพื ่อจ่ายสมทบ เป็น             
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ ไม่อนุมัติจ ่าย เงินสะสม             
เ พื ่อ จ ่า ย ส ม ท บ เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งอ าค าร เรี ย น โร ง เรี ย น เท ศ บ าล  ๕                      
จ านวน  ๑๐ ,๗๗๒ ,๐๐๐  บาท  (ส านั กการศึ กษ า) ด้ วยคะแนน เสี ย ง                 
อนุมัต ิ๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง   

 
มติที่ประชุม 

   
 ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยสมทบเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน
โรงเรียนเทศบำล ๕ จ ำนวน ๑๐,๗๗๒,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรศึกษำ)ด้วย
คะแนนเสียง อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง   

   ระเบียบวำระท่ี ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๕ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล               
ผู้ทรงเกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ าถนน
เมืองใหม่  ๕ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๖๘๐,๐๐๐ บาท ส าหรับ           



๘๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐ เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนเมืองใหม่  ๕  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่เป็นจ านวนมาก  และก่อสร้างมานาน  ปัจจุบันก็ยังมี
การก่อสร้างเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถนนเมืองใหม่  ๕  ได้มีการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าเป็นท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  ไว้เพียงด้าน
เดียว  ท าให้การระบายน้ าฝนเมื่อฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า  ส่วนน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนก่อนหน้านี้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการระบายลงสู่ที่ดินว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียง  แต่เมื่อที่ดินว่างเปล่า
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ท าให้ไม่มีพ้ืนที่รับน้ าทิ้งจึงต้องระบายลงสู่ถนนเมืองใหม่  ๕  
ท าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ซึ่งประชาชนได้ร้อง
ขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องดังนั้น   เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า            
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้   ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว จ านวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ฐานะ
การคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖๘๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่  ๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม                
ขอเชิญได้ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
เมืองใหม่ ๕ จ านวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๕ จ านวนเงิน  ๖๘๐,๐๐๐ บาท                 



๘๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ   ๕ เสียง ไม่อนุมัติ  ๑๒ เสียง                  
งดออกเสียง ๔ เสียง   

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๕ 
จ ำนวน เงิน  ๖๘๐ ,๐๐๐  บำท  (ส ำนั กกำรช่ ำง) ด้ วยคะแนน เสี ยง                 
อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง   

   ระเบียบวำระท่ี ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนนพ่อขุนทะเล ๒๒ (ส ำนักกำรช่ำง)                                                                                     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 สืบเนื่องจากท่านสมาชิสภาเทศบาลฯไม่ผ่านในเรื่องของการท าท่อ
ระบายน้ าเมืองใหม่ ๕ ผมขอท าเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับว่า 
ญัตติทั้งหมดที่ผมน าเข้าสภาในครั้งนี้เกิดมาจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้มา
น าเรียนกับผมว่าได้รับความเดือดร้อน  ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า
เดือดร้อน ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจ ความเดือนร้อนของเขาเป็นความ
จริง ผมก็เร่งให้สู่สภาทั้งหมด โดยไม่ได้เป็นญัตติของผม แต่ญัตติทั้งหมดเป็นการ
ที่สมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติน าเสนอ แต่ผมก็ไม่ทราบเหตุผลอะไรที่อยู่ๆ
ตกลงกันแล้ว ส าหรับสมาชิกไม่สนองสมาชิกด้วยกัน ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะ
เหตุผลอะไร เราดูแลความเดือนร้อนของประชาชน  ชาวบ้านผมให้ เกียรติ 
ประชุมสภาครั้งนี้ ผมได้บอกกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีอะไรที่ชาวบ้าน
เดือดร้อน ให้น าเข้าสู่สภาแห่งนี้  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้บอกแต่ละ
โครงการ เราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงส ารวจก็เป็นข้อเท็จจริงและก็เร่งท ามาให้ แล้วก็
ท าจนเสร็จ แต่เมื่อท าเสร็จและอุตส่าห์ทิ้งงานอย่างอ่ืน ไม่ท า แต่เมื่อเข้าสู่สภา
แห่งนี้ก็ไม่ผ่านผมใครขอดูแล เราดูแลความเดือดร้อนของประชาชน มาช่วยกัน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในสภาแห่งนี้เรื่องแพ้ ชนะไม่มี ผมอยากทราบว่า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอมา เดือดร้อนไม่ครับ ทั้งหมดผมบอกได้เลยครับ 
ทุกสมาชิกมีหมดได้เสนอญัตติ ญัตติต่อไปเป็นของ ส.ท.จรวย  ส.ท.จรวยมา
บอกผมแล้วท่านไม่ยกมือ เท่ากับท่านหลอกผม ผมไม่ทราบว่าพวกท่านท าอะไร
กันอยู่ บอกผมว่าเดือดร้อนให้ผมเข้าสภา แต่พวกคุณให้ไม่ผ่าน ผมอยากจะท า
ความเข้าใจว่าเวลานี้เราบริหาร ท่านบอกว่าท่านท างานเพ่ือประชาชน แต่เวลา
นี้ท่านท าเพ่ืออะไร หรือต่อรองอะไรผมไม่ทราบ ไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นใน
สภาแห่งนี้ เราท าทุกอย่างเพ่ือความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลที่ให้ผมได้ชี้แจง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 



๘๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมได้ฟังผู้บริหารชี้แจง ตอนนี้ตามที่ผมเข้าใจรู้เรื่องคือ ในระเบียบวาระ
นี้การท าท่อระบายน้ าเมืองใหม่ ๕ คือไม่ผ่านเราว่ากันไปตามระเบียบวาระ 
ระเบียบการจ่ายเงินสะสมเป็นวาระเป็นการพิจารณา ผมก็เชื่อครับ  ทางผู้หาร
เห็นความเดือดร้อน ทางสภาของเราก็ต้องดูการอนุมัติจ่ายเงินสะสมด้วย ว่าเป็น
ความเดือดร้อนไม่ เร่งด่วนไม่ เพราะการจ่ายเงินสะสมที่ทางสภาจ่ายผ่านไป
แล้วตั้งหลายโครงการครับ ก็ให้เหตุผลว่าเดือดร้อนตลอดเลยยังไม่ได้ด าเนินการ
เลยครับ ที่ผ่านมาจ่ายเงินขาดสะสม รอบสามเดือนที่แล้ว ที่ผ่านไปที่จ่ายสะสม
มาด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ที่จ่ายเงินสะสมไปแล้วโครงการท่อระบายน้ า
และผิวจราจรล่าช้าครับ ผมไม่ทราบว่าติดขัดอะไรที่ผ่านมาแล้ว ก็ต้องติดตาม
ด าเนินการเร่งด่วนซิครับ ที่ผ่านไปให้แล้ว พอมาถึงตอนนี้ในระเบียบวาระข้อที่ 
๕เอง ผมต้องพิจารณาไปตามระเบียบ ที่สมาชิกที่เสนอมาเขาก็มีความจ าเป็นที่
ต้องเสนอ ไม่ใช่ว่าที่ผมเสนอมาผมต้องให้ผ่านด้วย ถ้าหากแบบไม่ถูกต้อง 
หลักการไม่ถูกต้อง เราต้องมาพิจารณากันในสภา ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ฯจากที่ท่านได้ถามในการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม ได้ด าเนินการ
ท าทั้งหมดยกเว้นบางกุ้ง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังอยู่ในขั้นตอนที่จังหวัดอนุมัติ 
ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ ที่เราผ่านสภาไป  ๒ เดือนเองครับที่ท่านผ่านสภาไปใน
เวลานี้ ๑๑ โครงการ ในเวลานั้นน าขออนุมัติประมูล  ๕ โครงการ ก าลังจะขอ
อนุมัติต่อ อีก ๖ โครงการ ผมล่าช้าไหมครับ มีใครท างานเร็วเท่าผมบ้างครับ   
ผมจี้ตามเรื่องอยู่ตลอดเวลา แล้วระเบียบเงินสะสม ระเบียบการประมูล จาก
ระบบของราชการไม่ใช่ระบบของบริษัท ไม่ใช่อนุมัติวันนี้ พรุ่งนี้ท า อนุมัติเสร็จ
แต่งตั้งกรรมการ เขียนแบบตรวจแบบ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๓ 
เดือนตรงนี้ก็หมดเวลาแล้ว แต่ตรงนี้ผมถึงขั้นตอนจะท าการประมูลแล้ว ส่งเรื่อง
แล้วขออนุมัติแล้ว ผมช้าตรงไหนครับ แต่วันนี้ท่านไม่อนุมัติโครงการ ถ้าหาก
อนุมัติวันนี้ เราก็ได้วางแผนต่อไป ที่ล่าช้าเพราะกระบวนการของระเบียบ 
ท างานแค่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ เพียง ๒เดือน ไม่ได้ล่าช้าเลย 
ผมยังยกย่องครับ ส านักการช่างตอนนี้ผมยอมหมดว่าท างานรวดเร็วไม่เหมือนที่
ผ่านๆมา แต่หากไม่ผ่านให้ผมก็ไม่ได้ว่า แต่ไม่ใช่ของผม หรือว่าของใคร 
ขอบคุณมากครบั 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
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สมำชิกสภำเทศบำล เทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ ผมนายรักพงษ์  แซ่ตั้ ง สมาชิกสภาเทศบาล                 
ในระเบียบวารที่ ๖ ที่ ๗  ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมผมต้องฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลด้วยครับ หลังจากฝ่ายผู้บริหารได้ขึ้นมาตอบสอบถาม
ต่างๆที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้อธิบายไปผมคิดว่าท่านผู้บริหารอาจมอง
ท่านสมาชิกว่าในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯมาเล่นเกมส์ทางการเมือง 
หรือมาท าอะไรก็แล้วแต่ แต่จุดประสงค์จริงๆผมว่าเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
น่าจะมีความคิดดี ผมว่ากว่าจะได้รับเลือกตรงนี้เขามาช่วยบริหารบ้านเมืองผม
ว่า ผมเองคนหนึ่งถามว่า ผมก็ท างานร่วมกับท่านนายกฯมาตลอด แต่ถามว่า
เพ่ือนสมาชิกที่มีความคิดเห็นไม่ได้เป็นการบังคับจิตใจ ไม่ใครที่จะท าให้สภาแห่ง
นี้มีการเปลี่ยนแปลง แต่การที่เพ่ือนสมาชิกไม่จ่ายขาดเงินสะสมผมคิดว่าทุกคน
มองในแง่เดียวกันว่าตอนนี้งบประมาณที่เราให้ไปแล้ว ตั้งแต่การประชุมของ
กุมภาพันธ์และนี้มาของพฤษภาคม ซึ่งเป็นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ผมเคยได้ยินค า
ปรารบจากฝ่ายส านักการช่างว่าตอนนี้งานเราท าไม่ทัน ซึ่งปัญหาตอนนี้ ซึ่งท า
กันมาแบบลวกๆ ในส่วนของงานแบบ แล้วพอมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วค่อยว่ากัน
ใหม่ ไปท าแบบใหม่ ซึ่งหลายๆครั้งสมาชิกสภาเทศบาลก็ไม่เคยที่จะพูดอะไรไป
มากมายไปกว่านี้ ทุกเรื่องที่ไปท าแล้วแบบไม่ตรงกับที่ขอไปในสภา สมาชิกสภา
เทศบาลฯก็ไม่ได้เห็นในส่วนตรงนั้นหลังๆการท างานค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจน 
งบประมาณที่ได้ให้ไปผมว่าที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯที่ได้ให้ไปก็รู้ว่าตอนนี้
ความล าบาก ปัญหาต่างๆ แต่ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่า
ตอนนี้ งาน งบประมาณที่ให้ไปแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ซึ่งความตั้งใจ
ของผู้บริหารผมก็เข้าใจ ว่าต้องการปรับตรงนั้นตรงนี้ นั้นคือความคิด สิ่ง
เหล่านั้นทั้งหมดผมคิดว่าเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯอาจยังไม่ทราบ เพราะครั้ง
หนึ่งตอนประชุมสภาเราถึงได้คุยกันในลักษณะนี้ แต่ที่ช่วงระยะเวลาถามว่าการ
ปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารราชการในส่วนของผู้บริหารจะท า ผมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลฯไม่ได้รอบรู้ตรงนั้นเลย ไม่รู้จริงๆ พอโครงการที่จะเข้ามา
ผมว่าในส่วนที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ดูแล้วไม่ได้มาเล่นเกมส์อะไรครับ ยังเป็น
ห่วงพ่ีน้องประชาชนตลอดแล้วระยะเวลาจากเดือนกุมพาพันธ์ที่เราได้ประชุมกัน
มา เงินสะสมของเราจริงๆแล้วในวันที่ ๓๑ เดือนมกราคมที่เราตัดให้สภาแห่งนี้
ได้รู้ว่าเรามียอดเงินสะสม ๓๐,๒๘๖๐,๐๐๘.๘๓ บาท นี่คือยอดเงินที่เราตัดให้
เห็นแต่ที่จริงส่วนมากเวลามาเสนอราคาก็เป็นตัวกลมๆ ณ เวลานี้จากนี้เดือน
มกราคม โครงการที่เราผ่านเดือนกุมภาพันธ์ นี้เอาตัวเลขที่เราใช่จ่ายจริง อย่า
ไปเอาตัวเลขที่ยังไม่ได้ตัดเงินที โครงการที่ท าไม่ได้ท า ที่เราผ่านไปแล้วนี่คือ
ตัวเลขที่จ่ายจริงมาถึงเดือนพฤษภาคม ที่ เราประชุมให้ยอด ณ วันที่  ๓๐ 
เมษายน ตอนนี้ ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๐ บาท เท่ากับ ๓ เดือน เงินสะสมที่เราได้
ใช้กับโครงการ ๒๒๒๐๔๕๗ บาท  ซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขเหล่านี้ถามว่าสามารถที่
จะดูได้ เราได้ใช้จ่าย ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท เท่ากับว่าโครงการโน้นที่ได้ผ่านไป           



๘๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

แต่ถามว่าอยู่ในขั้นตอนที่เราก าลังพิจารณา ก็คือโอเค ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอน
พัสดุต่างๆที่จะท า แต่ยอดตัดขึ้น ตัดลงตรงนี้ผมก็โอเคครับท่านประธานสภา
เทศบาลฯ แต่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายคนดูว่าท าไมเที่ยวนี้เงินสะสม
ท าไมถึงไม่ยอมจ่ายเพราะเขาดู ถึงความสัมพันธ์  ดูถึงการท างานตอนนี้            
งานที่ฝ่ายผู้บริหารท างานตอนนี้ยังมีโครงการที่และหลายโครงการที่เราผ่านไป
แล้ว แล้วยังไม่ได้ด าเนินการแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ถ้าเราอัดงานเข้าไปโครงการทุก
โครงการถามว่าการจ่ายขาดเงินสะสมก็คือที่พูดกันเป็นประจ าคือเร่งด่วน ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ผมถามว่าบางโครงการครับ มีส่วนที่ต้องเร่งด่วน ที่เร่งด่วนตรงนี้
ผมก็ไม่หมั่นใจเหมือนกันว่าเร่งด่วนแล้วอีก ๕ เดือนค่อยท า หรืออีกระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเกมส์ของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกคนพิจารณาไปตามวาระ ตามความจ าเป็นที่ทาง
ผู้บริหารได้ยื่นญัตติเข้ามาที่มาขอสภาแห่งนี้ครับ ผมเองที่ได้นั่งฟังก็อึดอัด
เหมือนกันว่าจะไม่อภิปรายแล้วเพราะว่าหลายๆเรื่องมีความจ าเป็นและเร่งด่วน
ทั้งนั้น ถามว่าเมื่อก่อนท าไมผ่านไปได้ ผ่านไปโครงการเหล่านั้นก็ยังไม่ได้
ด าเนินการ ซึ่งถ้ายังไม่ได้ท าสมาชิกสภาเทศบาลฯหลายๆคนเมื่อประเมินแล้ว
โครงการเหล่านี้ที่จะท าต่อก็คิดว่ายังมีระยะเวลาที่สามารถขอสภาแห่งนี้ได้ 
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๙ ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติครับ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล ๒๒ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล  22 

หลกัการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   3,770,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  770.00 เมตร  และ
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  หนา  0.05  เมตร  กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  260.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  800.00  
ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนพ่อขุนทะเล  22  ตั้งอยู่ระหว่างถนนพ่อขุนทะเลและ
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คลองมะขามเตี้ย  บริเวณเชื่อมกับถนนพ่อขุนทะเลเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการ  บ้านพักข้าราชการหลายหน่วยงาน  และที่อยู่อาศัยของประชาชน
จ านวนมาก  แต่ไม่สามารถระบายน้ าได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ าในถนนสายนี้  
ท าให้เกิดการสะสมของน้ าเสียในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้สภาพผิวจราจรใน
ปัจจุบันยังมีสภาพเก่าและช ารุดท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   ประชาชนได้รับ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  จึงได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้  และไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่าง
จ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว   
จ านวน  3,770,000 บาท  (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  
ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2558  เป็นเงิน  285,567,034.51  บาท 

  จึ งเรียนมาเพ่ื อโปรดน าญั ตติ เสนอสภาเทศบาลนคร                   
สุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  3,770,000  บาท   
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  
(1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่  ๙ มีผู้ ใดสงสัยสอบถามขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญ               
คุณประจักษ์ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมเห็นในเอกสารฉบับนี้ เขต ๓ ไม่มีเลยครับ นั้นคือปัญหาผมขอ
พาดพิงหน่อยซอย ๑๗ และ ๑๙ ปัญหาน้ าท่วมอยู่ทุกวัน ผมไม่กล้าเข้าชาวบ้าน
ด่า ท่านประธานครับกรุณาหน่อยครับ ให้ท าเสร็จเป็นอย่างๆให้ช่วยกระจาย
ค ว า ม เจ ริ ญ ให้ ก ร ะ จ า ย อ ย่ า ใ ห้ ก ร ะ จุ ก  ผ ม ข อ ฝ า ก ด้ ว ย ค รั บ                          
ท่านประธานครับ  ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ได้ท้วงติงว่าเขตที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้น
ไม่มีโครงการ มีผู้ใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
ผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๒๒ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 



๘๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๒๒ (ส านักการช่าง) จ านวนเงิน 
๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง อนุมัต ิ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง             
งดออกเสียง ๕ เสียง 

มติที่ประชุม   อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนนพ่อ
ขุนทะเล ๒๒ (ส ำนักกำรช่ำง) จ ำนวนเงิน ๓,๗๗๐,๐๐๐ บำท ด้วยคะแนน
เสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง  

   ระเบียบวำระที่  ๑๐เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๑ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลผู้เกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๑ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจ านวน ๖๘๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก           
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนเมืองใหม่  ๑  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่เป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถนนเมืองใหม่  ๑  ได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ าเป็นท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  ไว้เพียงด้านเดียว  ท าให้การ
ระบายน้ าฝนเมื่อฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขัง  ส่วนน้ าทิ้งจาก
อาคารบ้านเรือนก่อนหน้านี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการระบายลงสู่ที่ดินว่าง
เปล่าในบริเวณใกล้เคียง  แต่เมื่อที่ดินว่างเปล่าถูกน าไปใช้ประโยชน์ท าให้ไม่มี
พ้ืนที่รับน้ าทิ้งจึงต้องระบายลงสู่ถนนเมืองใหม่ ๑ ส่งผลให้เกิดเหตุเดือดร้อนแก่ผู้
ที่อยู่อาศัย ซึ่ งประชาชนได้ร้องขอให้ เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหา  ดังนั้น                 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน  ควรท าการ



๘๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ 
ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
จ านวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖๘๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน              
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่  ๑๐ มีผู้ใดสงสัยจะสอบถาม หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม ่๑ (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ  
  
  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๑  จ านวนเงิน  ๖๘๐,๐๐๐ บาท              
(ส านั กการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ  ๕  เสียง ไม่อนุมัติ  ๑๒ เสียง                            
งดออกเสียง  ๔ เสียง       

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง ท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๑ 
จ ำนวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ               
๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง  

   ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนโฉลกรัฐ ๑๙ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ            
ผู้เกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงิน



๘๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนโฉลกรัฐ  19 

หลกัการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   3 ,400 ,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  790.00 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนโฉลกรัฐ  19  เป็นบริเวณที่ชุมชนมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว  พ้ืนที่เดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  เมื่อฝนตกสามารถ
รองรับน้ าฝนได้ในปริมาณมาก  ต่อมาเมื่อชุมชนเมืองมีการขยายตัว  มีการถม
ดินปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  ที่พักอาศัย  และอาคารพาณิชย์  
ท าให้พ้ืนที่รับน้ าตามธรรมชาติไม่เพียงพอ  และมีการระบายน้ าทิ้งลงไปท าให้
เกิดน้ าเน่าเสียเป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรคที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ  ซึ่ง
ประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  จึงควรท าการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนภายในบริเวณนี้    แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  
เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุก
รายการ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    จ่ายเงินสะสม
ข อ ง เท ศ บ า ล เ พื ่อ ใ ช ้ เป ็น ค ่า ก ่อ ส ร ้า ง โ ค ร ง ก า ร ด ัง ก ล ่า ว  จ า น ว น 
3 ,400 ,000 บาท   (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)    เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  21  พฤษภาคม  2558  เป็นเงิน  285,567,034.51  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  3 ,400,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน             
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบี ยบวาระที่ ๑๑  มี ท่ าน ใดสงสั ยสามารถสอบถามได้ ครั บ                          
ขอเชิญคุณสากลครับ 



๙๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยสำกล  เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลผู้เกียรติครับ กระผมนายสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่อง
ญัตติที่  ๑๑  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า๔                
ถนนโฉลกรัฐ ๑๙ กระผมขอท าความเข้าใจครับ เป็นความผิดของกระผมเอง 
โดยเจตนาของกระผม ผมต้องการให้โครงการนี้เข้าในงบประมาณปี ๒๕๕๙ ไม่
ได้มาขอเงินสะสม นี่คือเจตนาของผม แล้วอีกอย่างคือผมบอกชื่อซอยผิด ที่มี
ความเดือดร้อนจริงๆ คือซอยโฉลกรัฐ ๑๙ /๑ พอฝนตกแล้วน้ าท่วม ผมตั้งใจว่า
ขอ ๒ โครงการซอยโฉลกรัฐ ๑๙ และซอยโฉลกรัฐ ๑๙ /๑  ให้ไปเข้าใน
งบประมาณปี ๕๙ คือไม่ได้มีเจตนามาของบสะสม เพราะว่าการขอเงินสะสมก็มี
ระเบียบการต่างๆ เยอะ นี่คือความจริง และเรื่องนี้ความผิดอยู่ที่ผมครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๑ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็มีเจตนาดีครับ            
แต่บังเอิญไปบอกชื่อซอยผิด แต่ยังไมมีความจ าเป็น เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
จะให้ไปใช้งบประมาณในปี ๕๙ มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามอีกบ้างครับ ขอเชิญ
คุณประจักษ์ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เมื่อสักครู่ได้ฟังส.ท.สากลได้ระบายความในใจว่าได้เกิดความผิดพลาด
เนื่ องจากจ าซอยผิด  แต่ผมจับความได้ว่าแกขอ ๒ ซอย คือ โครงการ              
ซอยโฉลกรัฐ ๑๙ และซอยโฉลกรัฐ ๑๙ /๑   ๒ ซอยนี้อยู่ใกล้กันก็กระไรอยู่  
ผมคิดว่าควรท า ๒ ซอยพร้อมๆกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนว่าขอให้เป็นงบประมาณ                    
หน้าดีกว่าครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็หวังดีครับ ว่าควรท าพร้อมกันทั้ง๒ ซอย 
ในปีงบประมาณปี ๒๕๕๙ มีท่านผู้อ่ืนมีสงสัยจะสอบถามมีไหมครับ หากไม่มีผม
ขอมติครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตอบสนองต่อตามต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ในการถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
ถนนโฉลกรัฐ ๑๙ จ านวนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุมฯ  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือ เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนโฉลกรัฐ ๑๙ จ านวนเงิน 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ             
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 



๙๑ 
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มติที่ประชุม   ให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำย
น้ ำถนนโฉลกรัฐ ๑๙ จ ำนวนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง)       
ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมฯ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  

   ระเบียบวำระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนนเลี่ยงเมือง ๕  (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้เกียรติครับด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๕ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๖๘๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก
การช่างส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อ
ระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนเมืองใหม่  ๕  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่เป็นจ านวนมาก  และก่อสร้างมานาน  ปัจจุบันก็ยังมี
การก่อสร้างเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถนนเมืองใหม่  ๕  ได้มีการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าเป็นท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  ไว้เพียงด้าน
เดียว  ท าให้การระบายน้ าฝนเมื่อฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า  ส่วนน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนก่อนหน้านี้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการระบายลงสู่ที่ดินว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียง  แต่เมื่อที่ดินว่างเปล่า
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ท าให้ไม่มีพ้ืนที่รับน้ าทิ้งจึงต้องระบายลงสู่ถนนเมืองใหม่  ๕  
ท าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ซึ่งประชาชนได้ร้อง
ขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า           
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว 



๙๒ 
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จ านวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่ สามารถน า ไปใช้จ่ ายได้                
ณ  วันที่ ๒๑พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖๘๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน             
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่ผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ๕ (ส านักการช่าง) 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ๕ จ านวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส านั กการช่าง) ด้ วยคะแนนเสียง  อนุมัติ  ๕  เสียง ไม่อนุมัติ  ๑๐ เสียง                    
งดออกเสียง ๖ เสียง  

มติที่ประชุม   อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนนเลี่ยง
เมือง ๕ จ ำนวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บำท  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง  
อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง  

   ระเบียบวำระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนยำงงำม ตั้งแต่ถนนโฉลกรัฐถึงหมู่บ้ำน บ้ำนสวย  
(ส ำนักกำรช่ำง) 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้เกียรติครับ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนยางงาม  ตั้งแต่ถนนโฉลกรัฐ
ถึงหมู่บ้านบ้านสวย 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  



๙๓ 
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ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๘๑๖.๐๐ เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 พ้ืนที่บริเวณโดยรอบระหว่างถนนโฉลกรัฐและถนนยางงามเดิมเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม  ต่อมาเมื่อมีการขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพ้ืนที่
ดังกล่าว    ประกอบเป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ท าให้มีการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์  และอาคารพักอาศัย  รวมทั้งมีชุมชนขนาดใหญ่เกิดขึ้น
ตามมา  ท าให้ท่อระบายน้ าอย่างซึ่งมีอยู่เพียงถนนโฉลกรัฐ  ไม่สามารถรองรับ
การระบายน้ าได้  ท าให้เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ าท่วมขัง  และน้ าทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือนระบายลงสู่ผิวจราจร  สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าว  และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา  ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างท่อระบายน้ าเพ่ือ
แก้ปัญหาที่แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ  ได้ตั้งอย่าง
จ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร                 
สุราษฎร์ธานี   จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว จ านวน   ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท   (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หลักการและเหตุผลฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับ
ทราบแล้วครับ ท่านผู้ใดประสงค์ที่จะซักถาม มีข้อสงสัยยังไงก็ขอเชิญได้นะครับ 
ถ้าไม่มีผมต้องขอมตินะครับ ขอเชิญครับคุณประจักษ์ครับ  

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 อีกทีครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ถนนเส้นนี้มันเกือบเป็น
คลานอยู่แล้ว เส้นนี้ถ้าความยาวมากกว่านี้ แล้วแสดงว่าขุดข้างเลนส์ถนนทั้ง    
๒ ข้างก็ถนนเล็กครับเส้นนี้เลี้ยวคดก็ท าความเข้าใจหน่อยทีหลังท าแล้วเกิด



๙๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ปัญหาแล้วจ้างใหม่ไม่ได้ครับ ท ายากด้วยเส้นนี้ เพราะรถเยอะครับ ขอท่าน
ประธานบอกท่านสมาชิกฯ ในห้องนี้ ชี้แจงหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกครับ หากไม่มีผมขอมติ                 
ที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนยางงาม ตั้งแต่ถนนโฉลกรัฐ ถึงหมู่บ้ านบ้านสวย จ านวน 
๓ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ า ท  (ส า นั ก ก า ร ช่ า ง )  ก รุ ณ า ย ก มื อ ค รั บ                                      
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนยางงาม ตั้งแต่ถนนโฉลกรัฐ ถึงหมู่บ้านบ้านสวย จ านวน 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ 
๑๐ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง             

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนยำงงำม 
ตั้งแต่ถนนโฉลกรัฐ ถึงหมู่บ้ำนบ้ำนสวย จ ำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำร
ช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๖  

  ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสม เพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๓ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๔ ครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ อ่านรายละเอียดของ
ญัตติครับ  

 
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อ
ระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๓ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๖๘๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนเมืองใหม่  ๓  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่เป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถนนเมืองใหม่  ๓  ได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ าเป็นท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  ไว้เพียงด้านเดียว  ท าให้การ
ระบายน้ าฝนเมื่อฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า  ส่วน
น้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนก่อนหน้านี้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการ



๙๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ระบายลงสู่ที่ดินว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียง  แต่เมื่อที่ดินว่างเปล่าถูกน าไปใช้
ประโยชน์ท าให้ไม่มีพ้ืนที่รับน้ าทิ้งจึงต้องระบายลงสู่ถนนเมืองใหม่  ๓  ท าให้
เกิดเหตุเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาล
ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  ดังนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่
อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  ดังนั้น  
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๖๘๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน             
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                          

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๑๔ นี้ครับ ฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ชี้แจงหลักการและ
เหตุผลให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบครับ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐  บาท 
นี้ครับ ถ้าท่านผู้ใดมีขอสงสัยจะซักถามก็ขอเชิญได้นครับ มีข้อสงสัยจะสอบถาม
บ้างครับว่าท าไมความยาวมีตั้งร้อยกว่าเมตรครับ  

 ขอเชิญครับคุณส าเริง ขอเชิญเลยครับ 

นำยสมเกียรติ แก้วประชำนุรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๓               
เมื่อสักครู่นี้  ผมอยากทราบว่าเจ้าของโครงการขอไปท าไมไม่ยกมือครับ         
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับไม่ได้ ผ่านไปแล้วจะย้อนหลังไม่ได้แล้วครับ สท.สมเกียรติครับ 
ผ่านไปแล้ววาระที่ ๑๓ ครับ ถ้าคุณจะถามก็ต้องยกไปถามในวาระอ่ืนๆครับว่า
จะไม่ยกมือหรืออย่างไรถามวาระอ่ืนๆครับ นี่ไปวาระที่ ๑๔ แล้วครับ ขออภัย
ด้วยครับ ในวาระที่ ๑๔ ถ้าใครสอบถามขอเชิญเลยครับ หากถ้าไม่มีผมขอมติ
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าถนนเมืองใหม่ ๓ จ านวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น



๙๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ค่ าก่ อสร้ างท่ อระบายน้ าถนน เมื องใหม่  ๓  จ านวน  ๖๘๐ ,๐๐๐  บ าท                     
(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออก
เสียง ๕ เสียง                          

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๓ 
จ ำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ๕ เสียง 
ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๗ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๕ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ อ่านรายละเอียดของ
ญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่  ๗ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน   ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านัก            
การช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๐๐.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) 

เหตุผล 
 ถนนเมืองใหม่  ๗  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีการก่อสร้าง
บ้านเรือนของประชาชนตลอดสองข้างทางอยู่เป็นจ านวนมาก  และยังมีก่อสร้าง
ต่อไปจนเต็มพ้ืนที่  ท าให้บริเวณนี้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  และมีความ
หนาแน่นของประชากรมากขึ้น  แต่ในบริเวณนี้ยังไม่มีการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าสาธารณประโยชน์  ท าให้มีการระบายน้ าทิ้งลงสู่ทางสาธารณะหรือถนนเมือง
ใหม่  ๗ รวมกับน้ าฝนที่ท่วมขังเมื่อฝนตกเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่
อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ ดังนั้น 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน  ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสาม
แสนบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ฐานะการ



๙๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

คลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน                   
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 วาระที่  ๑๕ ครับ ฝ่ายผู้บริหารฯ ได้ให้หลักการและเหตุผลครับ              
หากท่านผู้ใดสงสัยจะสอบถามขอเชิญได้เลยครับ ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ กระผมสงสัยอยู่เดียวครับ ว่าใน
ระเบียบวาระที่ ๑๕ นี้มันมีแต่งานท่อระบายน้ าไม่มีงานถนนใช่ไหมครับ ผิว
จราจรไม่มีใช่ไหมครับเท่าที่ดูในหลักการและเหตุผลนี้มันมีข้อสงสัยนะครับ ว่ามี
เฉพาะท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
เมตร ในหลักการนะครับ ผิวจราจรไม่มีใช่ไหมครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสงสัยว่ามีแต่ท่อระบายน้ าไม่มีถนน หรือมีถนนด้วยขอให้ท่าน
นายกฯ ได้ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ผิวจราจรไม่มีครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกฯ ได้บอกแล้วว่าผิวจราจรไม่มี มีแต่ท่อระบายน้ าครับ เพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ ท่านผู้อ่ืนมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม ขอเชิญได้เลยครับ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่ ๗ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
(ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ  สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่ ๗ จ านวน 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ๕ เสียง ไม่อนุมัติ 
๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง   

มติที่ประชุม   อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๗ 
จ ำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท  (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง 
ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนอ ำเภอ ๗ 



๙๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๖ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ อ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยเทศบาลนคร                
สุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง                 
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ  ๗ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๔๒๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๗๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  กว้าง  ๓.๐๐-๕.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  
๗๕.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐.๐๐  ตารางเมตร   (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนอ าเภอ  ๗  เป็นถนนซอยแยกจากถนนอ าเภอ  มีบ้านเรือนของ
ประชาชนปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นบ้านพักอาศัยจ านวนมาก  แต่ไม่มีระบบระบาย
น้ าสาธารณประโยชน์  ท าให้เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขัง  และน้ าทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือนเดิมสามารถระบายน้ าลงสู่ที่ดินว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียง  แต่เมื่อ
เจ้าของที่ดินผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ถมดินปรับพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากแปลง
ที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์ท าให้น้ าทิ้งดังกล่าวต้องถูกระบายลงสู่ถนนอ าเภอ  ๗   
ท าให้เกิดเหตุเดือนร้อน  นอกจากนี้ผิวจราจรมีสภาพช ารุด  เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  ดังนั้น  เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจร  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้
ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ 
ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว จ านวน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๔๒๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน                



๙๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ ฝ่ายท่านนายกฯได้ชี้แจงหลักการ
และเหตุผลให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบครับ ใครจะสงสัยอย่างไรขอ
เชิญได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนอ าเภอ ๗ กรุณายกมือ
ครับถนนนี้ถ้าผมดูแล้วรายละเอียดที่ชี้แจงนี้แล้ว จะยาว ๓๐๐ เมตร ยาว ๗๕ 
เมตร ยังใช้ท่อ ๖๐ ทั้งนั้น ผมว่าถ้า ๖๐ ทั้งนั้นถ้าว่าพอบ้านเมืองมันเจริญขึ้นมา
ท่อมันก็เล็ก ผมว่าน่าที่จะต้องศึกษาตรงส่วนนี้กันนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้า
บ้านเมืองเจริญจริงท่อมันโตนิดนะครับ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนอ าเภอ ๗ จ านวน ๔๒๐,๐๐๐บาท               
(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๐เสียง งดออก
เสียง ๖ เสียง  

 
 
มติที่ประชุม 

  

 ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจร
ถนนอ ำเภอ ๗ จ ำนวน ๔๒๐,๐๐๐บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง 
อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๐เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนพ่อขุนทะเล ๑๘   

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

                                                                                    
 ระเบียบวาระท่ี ๑๗ ขอเชิญท่านนายกฯอ่านรายละเอียดญัตติ เลยครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยเทศบาลนคร                 
สุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง              
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล  ๑๘ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๔,๒๐๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๔๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  หนา  ๐.๐๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๗.๐๐-๘.๐๐  เมตร  



๑๐๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๒๓.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐.๐๐  
ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนพ่อขุนทะเล  ๑๘  เป็นถนนซอยเชื่อมระหว่างถนนพ่อขุนทะเล
และคลองมะขามเตี้ย  มีบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัยหนาแน่น  แต่ไม่มีระบบ
ระบายน้ าสาธารณประโยชน์รองรับ  น้ าทิ้งจากอาคารจึงระบายลงสู่ถนนพ่อขุน
ทะเล  ๑๘  ท าให้สภาพผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเลช ารุด  ประกอบกับถนน
ดังกล่าวมีผิวจราจรแคบ  ยวดยานที่แล่นผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวก  และ
มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน  ดังนั้น   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อยู่อาศัยใน
บริเวณนี้    ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรใหม่  แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  เนื่องจากการ
ตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว   จ านวน  ๔ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท                
(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๗ ครับ ท่านนายกฯ ได้ให้หลักการและเหตุผล และ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินแก่เพ่ือนสมาชิกฯ แล้วนครับ หากผู้ใดสงสัยที่สอบถาม
เชิญได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุ มั ติ จ่ าย เงิ นสะสม เพ่ื อ เป็ น ค่ าก่ อสร้ าง ท่ อ ร ะ บ าย น้ า ผิ ว จ ร า จ ร                           
ถนนพ่อขุนทะเล ๑๘ กรุณายกมือด้วยครับ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๑๘ จ านวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง               
งดออกเสียง ๕ เสียง  



๑๐๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนน
พ่อขุนทะเล ๑๘ จ ำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนน
เสียง อนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง  

  ระเบียบวำระที่ ๑๘ เรื่องญัตติญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำย
เป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนอ ำเภอ ๓ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๘ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ อ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าถนนอ าเภอ  ๓ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๗๙๐,๐๐๐   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๗๕.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนอ าเภอ  ๓  เป็นถนนซอยแยกจากถนนอ าเภอ  มีบ้านเรือนของ
ประชาชนปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นบ้านพักอาศัยจ านวนมาก   ภายในถนนอ าเภอ  
๓  มีการก่อสร้างท่อระบายน้ าไว้เพียงด้านเดียว  เมื่อมีฝนตกไม่สามารถระบาย
น้ าได้ทันมักเกิดน้ าท่วมขัง  ในขณะเดียวกันน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนด้านที่ไม่
มีระบบระบายน้ าก็ถูกปล่อยลงสู่ผิวจราจร  ท าให้เกิดความเดือดร้อนและ
อันตรายแก่ผู้อาศัยในบริเวณดังกล่าว  รวมทั้งผู้ใช้เส้นทาง   ซึ่งประชาชนได้ร้อง
ขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า  แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ได้เนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการต่างๆ ได้ตั้งอย่างจ าเป็นและประหยัด
ทุกรายการ  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้   จ านวน ๗๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   



๑๐๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๗๙๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ตามระเบียบว่าระที่ ๑๘ นะครับ ฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ให้หลักการและเหตุผล 
และการเบิกจ่ายเงินให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับทราบแล้ว ถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่
สอบถามขอเชิญได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าผิวจราจรถนน
อ าเภอ ๓  กรุณายกมือด้วยครับ                        

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าผิวจราจรถนนอ าเภอ ๓  จ านวน ๗๙๐,๐๐๐ บาท (ส านัก
ก า ร ช่ า ง )  ด้ ว ย ค ะแ น น เสี ย งอ นุ มั ติ  ๕  เสี ย ง  ไม่ อ นุ มั ติ  ๑ ๑  เสี ย ง                             
งดออกเสียง๕ เสียง  

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำผิวจรำจรถนน
อ ำเภอ ๓  จ ำนวน ๗๙๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๕ 
เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง  

  ระเบียบวำระท่ี ๑๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๖ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๑๙ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯอ่านละเอียดญัตติ ครับ 

 
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

                                                                                                        
เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือ เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า                  
ถนนเมืองใหม่  ๖ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   ๑,๔๕๐,๐๐๐บาท   ส าหรับส านัก          
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๓๖.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 
 ถนนเมืองใหม่  ๖  เป็นถนนซอยแยกจากถนนเมืองใหม่  มีการก่อสร้าง
บ้านเรือนของประชาชนตลอดสองข้างทางอยู่เป็นจ านวนมาก  และยังมีการ
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ก่อสร้างต่อไปจนเต็มพ้ืนที่  ท าให้บริเวณนี้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  และมี
ความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น  แต่ในบริเวณนี้ยังไม่มีการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสาธารณประโยชน์  ท าให้น้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน   น้ าฝนระบาย
ลงสู่ผิวจราจรถนน เมืองใหม่ ๖   เป็นสาเหตุของความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน   ดังนั้น   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่
อาศัยในบริเวณนี้  ควรท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และตั้งงบประมาณในราย
ต่างๆ อย่างจ าเป็นและประหยัดทุกรายการ  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว   จ านวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่ง
ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๘๕,๕๖๗,๐๓๔.๕๑  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๑,๔๕๐,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

 
นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้าง ท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่ ๖ (ส านักการช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าถนนเมืองใหม่ ๖ จ านวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (ส านักการ
ช่าง)  ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ  ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๑๒ เสียง  งดออกเสียง             
๔ เสียง  

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเมืองใหม่ ๖ 
จ ำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๕ เสียง 
ไม่อนุมัติ ๑๒ เสียง  งดออกเสียง ๔ เสียง 

   



๑๐๔ 
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 ระเบียบวำระที่ ๒๐ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ป ระจ ำปี งบ ป ระมำณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘  ไป ตั้ งจ่ ำ ย เป็ น รำยก ำรให ม่                  
(ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๒๐ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ อ่านรายละเอียดครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วย นายกเทศมนตรีนคร                
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านัก
การศึกษาค่าครุภัณฑ์กีฬา โดยมีหลักการและเหตุผมดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมั ติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จำกเดิม 
 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม ๑๓๔,๐๐๐ บำท 
 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
 - โครงการรื้อถอนอาคารคณาดรุณ จ านวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนอาคารคณาดรุณ พร้อมห้องน้ าขนาด ๗ ที่นั่ง จ านวน ๒ 
หลัง ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ขนาดพ้ืนที่ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐.๐๐ เมตร และปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ  เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๔   (วัดโพธาวาส) (รายละเอียดตามแปลนที่เทศบาลก าหนด)  
 โอนไปเป็น 
 ค่ำครุภัณฑ์   รวม ๑๐๘,๐๐๐ บำท 
 ค่ำครุภัณฑ์กีฬำ  
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักการศึกษา ชุดเสาแบดมินตันแบบ
ล้อเลื่อน (ระบบเฟืองปรับสูง-ต่ า) จ านวน ๖ ชุด  
 คุณลักษณะ 
 - เสาท าด้วยเหล็กแป๊ปด ากลวงอย่างดี ขนาด ๒ นิ้ว หนา ๒ มิลลิเมตร 
 - เสาด านอกเคลือบสีกันสนิมแบบ EDP เสาในชุบโคเมี่ยม ปลายเสามี
รอกส าหรับ ตรึงตาข่าย ขนาด ๒ นิ้ว 
 - เสามีระดับความสูงจากพ้ืนถึงปลายเสา ๑.๕๕ เมตร  
 - เสามีล้อเลื่อนขนาด ๘ นิ้ว ยึดติดกับฐานเสาเพ่ือสามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก               พร้อมตัวค้ ายันที่แข็งแรง 
 - ตัวเสามีระบบปรับสูง – ต่ า และมีระบบปรับความตรึงตาข่ายแบบ
สปริงล็อคป้องกันการตีกลับของตาข่าย 
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 - ฐานเสาถ่วงน้ าหนักด้วยลูกปูนสีเหลี่ยมติดกับฐานค้ ายัน น้ าหนักไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ กก. 
 

 
เหตุผล 

 เนื่องจากได้มีการก่อสร้างสนามแบดมินตันบริเวณสวนหลวง ร.๙            
ซึ่งเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อชุดเสาแบดมินตันแบบ
มีล้อเลื่อนเพ่ือใช้ส าหรับจัดการแข่งขัน กีฬาแบดมินตันและให้บริการประชาชน
ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครสุ
ราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ  ในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักการศึกษาครุภัณฑ์กีฬา ชุดเสา
แบดมินตันแบบล้อเลื่อน  (ระบบเฟืองปรับสูง-ต่ า) จ านวน ๖ ชุด เป็นเงิน 
๑๐๘,๐๐๐ บาท  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๒๗ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวีธีการงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบว่าระที่ ๒๐ ครับ ท่านนายกฯ ได้ให้หลักการและเหตุผล            
แก่เพ่ือนสมาชิกฯ แล้วครับ การขอโอนเงิน ถ้าเพ่ือนสมาชิกฯ สงสัยยังไงก็ขอ
เชิญได้นะครับ มีไหมครับที่สงสัย ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมมีข้อสงสัยอยู่นิด
หนึ่งเรื่องการโอนเงินนี้นะครับ โครงการรื้อถอนอาคารธนาดรุณ จ านวนหนึ่ง
แสนสามหมื่นสี่พันบาทนี้นะครับ ที่โอนเงินส่วนนี้มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะ
ครับ แล้วงบประมาณในส่วนนี้ถ้ามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วโอนมาแล้ว ตัวนี้ถ้าผม
จ าไม่ผิดจะอยู่ในเทศบัญญัตินะครับ แล้วตอนที่ท าอาคารนี้เอาเงินที่ส่วนไหนไป
จ่ายละครับ เพราะอาคารตัวนี้ก็ได้ท าไปแล้ว รื้อไปแล้ว แล้วยังโอนงบจากตัวนี้
มาตั้งเป็นรายการใหม่อีก งงครับท่านประธานฯ ครับผมดูในเทศบัญญัติแล้วมัน
มีตามนี้แหละครับ แต่เขาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว รื้อแล้วอาคารตัวนั้น 
พอรื้อแล้วยังเอาเงินตัวนี้มาจ่ายอีก ครับงงครับ  ขอรายละเอียดหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนยังมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าขอโอนเงินงบประมาณอันนี้นะ
ครับหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทครับ แต่ว่าไปอยู่ในแผนงบประมาณอยู่ในเทศ
บัญญัติอยู่แล้ว แล้วทีนี้ เงินตัวนี้ที่โอนมามันเป็นเงินค่ารื้อถอนอาคารของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ ถ้าท าอย่างนั้นครับ แล้วเพ่ือนก็สงสัยว่าอาคารนั้นมันรื้อไป



๑๐๖ 
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แล้ว แล้วเอาเงินส่วนไหนที่เอาไปใช้ในการรื้ออาคารครับ สั้นๆ เอาง่ายๆ แค่นี้
ครับ ใช้ในส่วนไหนไปรื้ออาคารแล้วเงินส่วนนี้โอนมาใช้รายการใหม่ครับ ขอเชิญ
ครับ ท่านนายกฯ ครับจะให้ใครตอบผมไม่ขัดข้อง  ขอเชิญเลยครับ  

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางเบญญาภา มณีโชติ รองผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา ขออนุญาตชี้แจงกรณีท่ีถามว่าโครงการรื้อถอนอาคารธนาดรุณนะคะ 
ตรงนี้ได้เบิกจ่ายไปแล้วนะคะ เป็นค่าก่อสร้างอาคาร แต่โครงการรื้อถอน                 
คือขอโทษนะคะรื้อถอนอาคารที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ตอนนั้นเราได้จ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ ส่วนค่าก่อสร้างอาคารเรียนยังอยู่ ในเมื่อยังอยู่ตรงนี้นะคะ 
เราก็เอามาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของชุดเสาสนามแบตคะ เพราะว่าเงินตรงนี้ไม่ได้ใช้ 
ในเมื่อเงินตรงนี้ไม่ได้ใช้เราก็สามารถเอาไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนได้ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ครับ คือค าชี้แจงว่าเป็นเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้างแต่ถ้าดูในเทศบัญญัติงบประมาณที่ผมถืออยู่ในมือนี้ครับ เป็นงานรื้อ
อาคารครับ เป็นงานรื้ออาคารพร้อมด้วยมีประมาณการอะไรต่างๆ ไว้หมด 
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ แล้วผมถามว่าเอาเงินส่วนไหนไปจ่ายค่ารื้ออาคาร 
เพราะว่าอยู่ในเทศบัญญัติต้องเอาเงินในเทศบัญญัติไปใช้ซิครับท่านประธานฯ 
เลยท าเงินในเทศบัญญัติตัวนี้ยังอยู่แต่ว่างานได้ท าการรื้อไปแล้ว จ่ายเงินไป
เรียบร้อยแล้ว แล้วผมถามว่าเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายในงานที่เราไปจ้างเขารื้อ
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ ครับ ที่ท่านตอบว่าเป็นงานก่อสร้างโรงเรียนใหม่แล้ว
เหลือไม่ใช่ครับ อยู่ในเทศบัญญัติครับ 

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 ขออนุญาตตอบเลยคะ ตอนนั้นเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายเป็นค่ารื้อ
อาคาร จ านวนเงินแปดหมื่นบาทคะ ใช้ในหมวดจ้างเหมาบริการเพราะฉะนั้น
เงินตรงนี้ ถ้าเราจ่ายค่าจ้างเหมาบริการไปแปดหมื่น แล้วเรามาจ่ายค่ารื้อถอน
อาคารด้วยหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเท่ากับเราใช้เงินสองตัวใช้ไหมคะ แต่นี่เราใช้
ตัวเดียวก็คือค่าจ้างเหมาบริการแปดหมื่นบาท เพราะว่าค่ารับเหมาบริการตอน
นั้นที่รื้อถอนอาคารมีผู้รับจ้างเสนอวงเงินในการรื้อถอนในวงเงินแปดหมื่นบาท 
เพราะฉะนั้นแปดหมื่นบาทก็คือเราเอาเงินจ้างเหมาบริการไปใช้จ่าย แล้วก็เงิน
ค่าก่อสร้างในการรื้อถอนอาคารที่ตั้งไว้ในงบประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน
บาทนี่ไม่ได้ใช้ ในเมื่อไม่ได้ใช้เราก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปใช้รายการอ่ืนได้คะ 
มันไม่ซ้ าซ้อนกันคะ แล้วก็ไม่ได้ผิดระเบียบคะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ขอเชิญเลยครับ  



๑๐๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ที่เขาตอบมามันไม่ผิดระเบียบหรอก
ครับตัวนี้ แต่เมื่อในเทศบัญญัติมันเกิดขึ้นแล้วต้องเอาเงินในเทศบัญญัติไปใช้
ก่อน ที่ในของหมวดค่าใช้สอย หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างนี้มันอยู่ในตัวนี้นะครับ พอ
ไม่เอาเงินในเทศบัญญัติไปใช้แต่ไปเอาเงินอ่ืนมาใช้นั้นคือความสะเพร่าของ
หน่วยงานที่ท ามาผิด แล้วก็จ้างไม่ครบตามที่ในเทศบัญญัติด้วยครับ จ้างไม่ครบ
ตามเทศบัญญัติด้วยครับถ้าตอบผมแบบนี้ผมรื้อเลยนะครับตัวนี้ ปรับพ้ืนที่ก็ไม่มี
นะครับที่เขาตอบว่าแปดหมื่นกว่าบาทนี้ เพราะงบประมาณตั้งมาตามที่ขอโอน
นะครับ มีครบหมดครับ ถ้าผมพูดแล้วเอกสารผมครบครับ หนึ่งแสนสามหมื่นสี่
พันบาท ซึ่งมันประกอบด้วยหลายๆ อย่างในเทศบัญญัติตัวนี้นะครับ เฉพาะ
ปรับพ้ืนที่ลงหินคลุกเขาก็ตัดออกครับ ไม่ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ครับท่านประธานฯ ครับที่ผมพูดไปเมื่อเช้าที่เรื่องกระทู้ครั้งหนึ่งแล้ว แล้วมาเข้า
ตัวนี้อีกผมว่าจะไม่ซ่อนแล้วนะครับ พอดีมันมีพุ่งกี้อยู่ข้างๆ ก็เลยซ่อนดูอีกที
หนึ่งผมก็นึกว่าจะจบแล้ว ท่านลองดูก็แล้วกันนะครับตามที่ผมพูดมานี้ท าถูกได้
ท าได้ครับ แล้วระเบียบไม่ขัดแต่ว่าคุณต้องเอาเงินนี้ไปจ้างก่อน ไม่ใช่ไปหาเงินที่
อ่ืนมาจ้าง ถ้าเทศบัญญัติไม่มีก็โอเคงานรื้องานซ่อมนี้ไม่มีอยู่ในเทศบัญญัติจะ
เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในการซ่อม คุณท าได้ในตัวนั้นนะครับ ผมมองว่าไม่ถูกต้อง
นะครับไม่ใช่ว่าจะให้ไม่ให้อยู่ตรงที่เป็นเรื่องถูกไม่ถูกก่อนที่จะเอาเงินตัวนี้มาใช้
ก่อนครับท่านประธานฯ ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านรองผอ.ครับ  จะตอบเพ่ือนสมาชิกว่าอย่ างไรครับ                   
ขอเชิญครับ 

 นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 ขออนุญาตท่านสมาชิกฯ ถามอีกครั้งค่ะ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  

 ขอเชิญครับคุณส าเริงครับผอ.เขาบอกว่าให้ถามอีกครั้งหนึ่งครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือที่ผมถามว่าในเทศบัญญัติมันมีงบการรื้อถอนอาคารหลังนี้แล้วท าไม
ท่านไม่เอางบในอาคารหลังนี้มารื้อถอนแล้วไปเอางบจากที่อ่ืนมาเป็นการรื้อ
ถอนแต่รื้อถอนไม่ครบตามในเทศบัญญัติด้วยถ้ารื้อถอนไม่ครบอย่างนี้ท่านก็ไป
ต้องไปแก้ในแผนใหม่ก่อน ตามหลักการต้องแก้ในแผนแล้วค่อยมาขอในสภาตัด
เงินตัดอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าท่านท าสัญญากับผู้รับจ้างแล้วท าครบตามในเทศ
บัญญัตินี้ถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่านท าได้อ านาจนายกฯ โดยข้อ ๑๒๙ ผม
จ าแม่นเลยครับท่านประธานครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านรองครับชี้แจงท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกอะไร
เข้าใจกันได้ก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 



๑๐๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตร ี

 กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตตินี้เมื่อมีข้อ
ข้องใจอย่างนี้และท าความเข้าใจไม่ได้ผมขอถอนก่อนนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในการถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร                   
สุราษฎร์ธานี ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
(ส านักการศึกษา) ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ออกจากระเบียบวาระการ
ประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้ งจ่ ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน      
๑๐๘,๐๐๐ บำท (ส ำนักกำรศึกษำ) ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมฯ         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

  ระเบียบวำระท่ี ๒๑ เรื่องอ่ืนๆ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๒๑ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถาม
บ้างครับ ขอเชิญนายส าเริงครับ 

นายส าเริง  ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขออนุญาตพูดต่อนะครับ หลังจาก
ถ่ายเอกสารมาเสร็จแล้ว เรื่องท่ีผมจะหารือมีดังนีค้รับ 
 ๑. เอกสารฉบับ นี้ไม่มีการลงรับจากส านักปลัดฯ ดูเอกสารประกอบได้ 
 ๒. เอกสารฉบับนี้ เขียนที่กองสวัสดิการสังคม  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๘ ไม่ได้เป็นลายมือของ  น.ส.นงเยาว์ จวบความสุข แต่อย่างใดครับ 
 ๓ . จึงเรียนมาเพ่ือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน 
๒๕๕๘ เนื่องจากไปท างานที่ อ่ืนๆก็ไม่ได้เป็นลายมือของ นางสาวนงเยาว์             
จวบความสุข แต่อย่างใด  
 ๔. ที่ผมยังมีข้อสงสัยที่ปรึกษา หารืออยู่ครับ คือ นางสาวพิมพ์วิมล 
จิตต์สงค์ (นักบริหารสวัสดิการสังคม ๗)  เสนอเรื่องมายัง ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ 
สุทธิสว่าง (ผอ.สวัสดิการ) จากนั้นก็เสนอเรื่อยมาต่อมายั งผู้บังคับบัญชาตาม
ขั้นตอน โดยมีท่านรองสุริยะ แช่มศรีรัตน์ (ลงรับเอกสาร วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘) 
แล้วเสนอต่อมายังท่านปลัด (ลงรับเอกสาร วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘) และเสนอต่อมา
ยัง ท่านนายกฯ (ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ) 
 แต่ท่านประธานครับ ในวันที่ ๒๘ ท่านนายกไม่อยู่ เนื่องจากไปราชการ 
ที่กทม. ไปประชุมของ สันนิบาต (โดยมีก าหนดการ ตามเอกสารที่ผมแนบไป) 



๑๐๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
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กระผมจึงเรียนถาม ท่านประธานนะครับ   เมื่อนายกฯ ไม่อยู่ไปราชการ แล้ว
หนั งสื อฉบั บนี้  ที่ เช็ นชื่ อออกมา เซ็ นชื่ อออกมาได้ อย่ างไรห รือครับ                 
และมีผลบังคับใช้ไหมครับผมอยากขอสอบถาม ท่านประธาน เพียงแค่นี้ครับ 
 ขออนุญาตพูดต่อค า เอกสารไม่มีการลงรับจากส านักปลัดฯ (ดูเอกสารประกอบ
ไดค้รับ)อยากให้คนที่มีความรู้ในด้านนี้ อยากให้ฝ่ายนิติกรเป็นผู้ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 จะต้องหารือไปที่ฝ่ายผู้บริหาร เขาสงสัยว่าหนังสือฉบับนี้จะใช้ได้
ถูกต้องหรือไม่ ขอเชิญนายกฯ หารือกับท่านปลัดอธิบายค าตอบมันจะได้ชัดเจน 
จะได้เสร็จเร็วๆ เรื่องจะใช้ได้หรือไม่ได้นั้นเท่ากับของผิดหรือของถูกผมว่าต้องให้
ฝ่ายนิติกรเป็นผู้ตัดสินผมขอเชิญนะครับ 

นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผมขออนุญาต ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ตามเอกสารนครับ            
หากถามว่าชอบด้วยกฎหมายไหม 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คือว่าอันนี้ จะให้เลขาฯ ผมรบกับสมาชิกขอผมนะครับ เพราะธรรมดา
แล้วผู้ความรับผิดชอบโดยตรงจะต้องเป็นนิติกร ชี้ถูก หรือชี้ผิด ผมดูแล้วครับที่
ท่านถามว่าใช้ได้หรือไม่ได้เท่ากับถูกหรือผิด พูดค าเดียว เพ่ือนสมาชิกก็เข้าใจกัน
แล้ว ไม่ทราบว่า ฝ่ายนิตกรอยู่ไหมครับ  

 
นายสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการเทศบาล 

  
 ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ 

นายส าเริง  ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอหารือท่านประธาน นะครับ จะผิดหรือถูกไม่ใช่ประเด็นส าคัญ 
คนที่จะตอบผมได้  ไม่ได้จ าเป็นว่าจะต้องถูกหรือผิด แต่ขอเจ้าหน้าที่จะตอบ          
ผมนั้น  ผมขอเป็นฝ่ายนิติกร ของเทศบาลฯ ครับ เพราะฝ่ายนิติกร มีหลายคน
ไม่ทราบว่าไปไหนครับ หากตอบว่าไม่อยู่ผมขอหนั งสือที่ เขาเดินทางไป             
ราชการด้วยครับ  ผมขอเป็นนิติกร ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ได้ครับ รอสักนิดนะครับ ให้ฝ่ายนิติกรมาตอบแต่ที่ผมเห็นไม่ค่อยชัด
เท่าไร ที่หารือผู้หารือว่าลายมือไม่ได้เป็นลายมือเดียวกัน ในข้อที่ ๓ ลายมือไม่
ตรงกันหรือลายมือเดียวกันที่ตรงนี้ไม่สามารถรู้ได้ ต้องไปกองพิสูจน์หลักฐาน
ต้องให้ฝ่ายนิติกรเป็นผู้ด าเนินการบ้างทีตอนแรก เขาอาจจะนั่งเขียนช่วงท่อน
แรกนะครับส่วนท่อนสุดท้ายตอนหลังมานอนเขียนหากเราจะมองไปในทางที่ดี
หากจะหารือว่าลายมือไม่เหมือนต้องไปกองพิสูจน์หลักฐานให้ฝ่ายนิติกร ฝ่ายนี้
ส่งด าเนินการให้ถ้าอย่างนั้นส่งไปได้ไหม 
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นายส าเริง  ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ในส่วนนี้ยังไม่ทราบว่าลายมือใครแต่จากที่ถามเด็กแล้ว เด็กบอกว่า
ไม่ได้เขียนเด็กโดนบังคับให้ลาออกใบลาออก  ประเด็นที่ผมเรียนถามท่าน
ประธาน ๔ ข้อ ก่อน หากข้อที่  ๔ จบ ข้ออ่ืนผมก็จบ แต่ถ้าข้อที่  ๔ ไม่จบ             
ผมก็จะเรียนถามข้ออ่ืนต่อครับ เจ้าหน้าที่นิติกรของเทศบาลเขามีตั้งหลายคน
ปกติไปราชการที่ไหน หรือไปไหน ก็ต้องเหลือ ไว้สัก ๑ คน หากท้ัง ๓-๔ คน ไม่
ใครอยู่ ยุบดีไหมครับ ส่วนถ้าหากเอาไปไว้วาระอ่ืนๆมันจะมืดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่
มีใครตอบเขาคงจะกลับกันหมดแล้วผมขอเป็นหลังกระทู้ได้ไหมครับ เพราะว่า
เจ้าหน้าที่คงจะประสานกันได้ เจ้าหน้าที่ก็คงกลับมาแล้วท่านประธานฯ ครับให้
ผมหารือต่อเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ที่ผมเรียนหารือท่านไปเมื่อวานตาม
เอกสารที่ท่านได้ไปแล้วนะครับ เป็นเอกสารของเทศบาลผมหารือว่าเอกสาร
ฉบับนี้ไม่มีการลงรับจากส านักปลัดฯนะครับ ๒. เขียนที่กองสวัสดิการสังคมเมื่อ
วันที่ ๒๖  มีนาคม  ไม่ได้เป็นลายมือของนางสาวนงเยาว์ จวบความสุข  ๓. จึง
เรียนมาเพ่ือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เนื่องจากไปท างานที่
อ่ืนก็ไม่ได้เป็นลายมือของนางสาวนงเยาว์แต่อย่างใด และข้อที่ ๔.นางพิมพ์วิมล 
จิตสงค์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗ เสนอเรื่องมายังว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  
สุทธิสว่าง  ซึ่งเป็นผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จากนั้นก็เสนอเรื่องต่อมายัง
ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนโดยมีท่านรองปลัดสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ ลงในเอกสาร
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วเสนอต่อมายังท่านปลัดลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๘ เสนอต่อมายังท่านนายกฯ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ท่านประธาน
ครับ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ ท่านนายกฯไม่ได้อยู่ไปราชการกรุงเทพไป
ประชุมสันนิบาตโดยมีก าหนดการกระผมจึงขอเรียนท่านว่าเมื่อท่านนายกฯไม่
อยู่ไปราชการหนังสือฉบับนี้เซ็นต์ออกมาได้อย่างไรครับและมีผลบังคับใช้หรือไม่
ผมขอหารือแค่นี้ก่อนครับท่านประธานนี้คือค าถามที่ยังค้างอยู่วันนั้นขอบคุณ
มากครับ ท่านประธานฯ ครับให้ผมหารือต่อเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ที่ผม
เรียนหารือท่านไปเมื่อวานตามเอกสารที่ท่านได้ไปแล้วนะครับ เป็นเอกสารของ
เทศบาลผมหารือว่าเอกสารฉบับนี้ไม่มีการลงรับจากส านักปลัดฯนะครับ ๒. 
เขียนที่กองสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม  ไม่ได้เป็นลายมือของนางสาว
นงเยาว์ จวบความสุข  ๓. จึงเรียนมาเพ่ือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน เนื่องจากไปท างานที่อ่ืนก็ไม่ได้เป็นลายมือของนางสาวนงเยาว์แต่อย่าง
ใด และข้อที่ ๔.นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗ เสนอ
เรื่องมายังว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  สุทธิสว่าง  ซึ่งเป็นผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม จากนั้นก็เสนอเรื่องต่อมายังผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนโดยมีท่านรองปลัด
สุริยะ  แช่มศรีรัตน์ ลงในเอกสารวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วเสนอต่อมายัง
ท่านปลัดลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เสนอต่อมายังท่านนายกฯ วันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ แต่ท่านประธานครับ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ ท่าน
นายกฯไม่ได้อยู่ไปราชการกรุงเทพไปประชุมสันนิบาตโดยมีก าหนดการกระผม
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จึงขอเรียนท่านว่าเมื่อท่านนายกฯไม่อยู่ไปราชการหนังสือฉบับนี้เซ็นต์ออกมาได้
อย่างไรครับและมีผลบังคับใช้หรือไม่ผมขอหารือแค่นี้ก่อนครับท่านประธานนี้
คือค าถามท่ียังค้างอยู่วันนั้นขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯสอบถามมาตามรายละเอียดส าหรับ
เอกสารที่เพ่ือนได้ส่งให้กับฝ่ายผู้บริหารวันนั้นแล้วนะครับว่าหนังสือฉบับนี้
สมบูรณ์หรือไม่อย่างไรให้ฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงครับหรือจะให้ใครชี้แจงได้              
ขอเชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ครับ ส าหรับที่ท่าน
สมาชิกฯ วันที่ ๒๘ นั้น ผมยืนยันว่าเป็นลายเซ็นของผมจริง ผมขอยืนยันว่าผม
เซ็นตอนเย็นวันที่ ๒๗ ก่อนเดินทางเข้าประชุมวันที่ ๒๘ แต่ด้วยเอกสารตอน
เย็นผมเซ็นเสร็จหลังจากนั้นวันที่ ๒๘ เจ้าหน้าที่ก็เอาไปที่กอง ทับวันที่ ๒๘ 
ยืนยันว่าลายเซ็นนั้นเป็นของผมจริงๆ ครับ เพราะว่าแฟ้มตั้งอยู่กับผมร่วม ๒๐ 
กว่าวันแล้ว ผมก็รีบเซ็นให้เสร็จก่อนเดินทางครับ ส่วนเรื่องผมขอให้ทางนิติกร
ตอบนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญส.ท.ส าเริงฯครับจะให้ตอบหรือไม่อย่างไรครับขออนุญาตผู้ที่
ซักถามก่อน ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่ถามวันที่ ๒๘ เมษายน  ครับไม่ใช่วันที่ ๒๗ ครับ ที่ลงนามในหนังสือ
นี้ เป็นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นะครับนายกลงนามในหนังสือใบลาออกนะ
ครับ แต่มันมีอีกข้อที่ผมถามท่านประธาน เอกสารตัวนี้ ไม่มีการลงรับที่ส านัก
ปลัดฯ ผมถามว่าเอกสารนี้สมบูรณ์หรือเปล่า ไม่มีการลงรับแต่ผ่านมาถึงรอง
สุริยะฯซ่ึงเป็นรองปลัดฯดูและกิจการฝั่งนี้อยู่ ตามนี้ละครับที่ผมหารือทั้งหมดมีกี่
ข้อท่านก็ให้นิติกรตอบสักนิดก็ได้นะครับเพ่ือจะได้เป็นแนวทางครับท่าน
ประธานครับ ผมไม่ได้อะไรมากตอบว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็จบแค่นั้นครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญตอบได้เลยครับนิติกร 

นำงชญำนันท์  สุฐิติวณิช 
นิติกร 

         นางชญานันท์  สุฐิติวณิช ขอนุญาตชี้แจงคะ กรณีนี้หนังสือขอลาออก
ของนางสาวนงเยาว์ พนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม จะมีผลสมบูรณ์นับแต่
วันที่แสดงเจตนาไปถึงท่านนายกฯนะคะ เมื่อนายกฯได้ลงนามอนุมัติก็ถือว่าเป็น
การแสดงเจตนาทั้ง ๒ ฝ่าย ยอมมีผลสมบูรณ์ตามหนังสือตรงนั้นค่ะ ส่วนการ
ประทับตราลงวันที่นี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริง ซึ่งแม้จะเป็นวันที่นายกฯไม่อยู่ก็ตาม
ค่ะแต่ก็ไม่ได้ท าให้เจตนาทั้ง ๒ ฝ่ายเสียไปแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเจตนายังคงอยู่ให้
ยุติเจตนาค่ะ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายนิติกรตอบแล้วนะครับ ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย ์
สมำชิกสภำเทศบำล 

 แสดงว่านายกฯ ไม่อยู่ใครก็ลงนามได้ ลงนามไว้ก่อนก็ได้ถ้าท่านนายกฯ 
ไม่อยู่แล้วที่ผมถามอีกข้อว่าหนังสือตัวนี้ไม่ได้ประทับตราลงรับในหน่วยงานนี้ว่า
เป็นหนังสือที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าบ้านผมเขาเรียกหนังสือเถื่อนไม่ได้ลงรับเข้า
มาในส านักฯและท่านรองปลัดฯที่ดูแลฝ่ายนี้อยู่ไม่ได้สังเกตดูท่านก็เกษียรตาม
ไปเลยไปยังปลัดฯ ท่านก็ไม่ทราบหรอกครับถ้าหนังสือมาอย่างนี้ก็เกษียรตามไป
เข้าไปหาท่านนายกฯท่านก็ได้ทราบหรอกครับแต่คนที่ทราบดีคือ เบอร์ ๑ กับ
เบอร์ ๒  นักบริหารงานและ ผอ.ส านักฯ ผอ.กองครับเรื่องทั้งหมดผมไม่ได้โทษ
คนนั่งอยู่ในนี้ครับ แต่ผมถามหนังสือนี้มันถูกต้องสมบูรณ์มั๊ย ในเมื่อไม่มีการลง
รับแต่ที่นายกฯไม่อยู่นิติกรก็ตอบมาชัดเจนแล้วนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าเซ็น
ได้ต่อไปก็ได้ถือปฎิบัติเช็คหรืออะไรก็ไม่ต้องรอนายกฯแล้ว เซ็นได้หมดแล้วเป็น
อย่างนี้หรือเปล่าครับค าถามครับ และหนังสือที่ไม่มีการลงรับเข้ามาในส านักงาน
เทศบาลนี้ถือว่าถูกต้องมั๊ยครับที่เกษียรตามการหมดครับ 

นำงชญำนันท์  สุฐิติวณิช 
นิติกร 

 คืออย่างที่เรียนให้ทราบมองที่เป็นเจตนาก็คือเจตนาทั้ง ๒ ฝ่าย ผู้ที่ยื่น
หนังสือลาออกกับผู้ที่รับหนังสือก็คือนายกฯ นายกฯอนุมัติหลักการก็คือเจตนา
อันนี้ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพ่ือนสมาชิกฯได้ซักถามว่าหนังสือ
ฉบับนี้ไม่ได้มีเลขลงรับหรือว่าไม่ได้อยู่ในระบบของเทศบาลนี้เป็นหนังสือที่
ถูกต้องหรือไม ่

นำงชญำนันท์  สุฐิติวณิช 
นิติกร 

 ต้องมีการตรวจสอบอีกชั้นค่ะถ้าว่าต้องการอย่างนั้น ขั้นตอนต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาดีกว่าถ้าว่าจะเอากันอย่างนี้ค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯถามเจตนาอย่างนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบ
หนังสือนี้และกว่าที่จะตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็ต้องประชุมครั้งต่อไปอีก ถ้าเรา
วินิจฉัยกันเลยว่าหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือนอกระบบของเทศบาลมันจะได้มั๊ย
ขอตรงนี้ให้ชัดเจนเลยว่าหนังสือระบบของราชการนี้ที่ไม่ได้เข้าในระบบของ
เทศบาลนี้ใช้ได้หรือไม่เท่านี้ก็พอแล้ว นายกฯ เซ็นแล้วนิติกรบอกว่าอยู่ที่เจตนา 
สมมุติว่านายกฯเซ็นหนังสือให้วันที่ ๒๗ แล้วมาปั๊มตราวันที่ ๒๘  นายกเซ็นไว้
ให้เรียบร้อยแล้วถ้านายกฯเกิดอุบัติเหตุตายระหว่างการเดินทางอันนี้เขาเจตนา 
ยกตัวอย่าง 

นำงชญำนันท์  สุฐิติวณิช 
นิติกร 

 เป็นกระบวนการของธุรการ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มาเถียงอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบทางนี้ก็ว่าไม่ถูกทางนี้ก็ว่าผิดแล้วเมื่อไหร่
จะจบเพราะกรรมการไม่มีนิติกรก็มาชี้แจง พอผมยกตัวอย่างนายกฯก็สะดุ้ง 
ยกตวัอย่างกันอย่างนี้เจตนาก็เจตนา ขอเชิญครับท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 จากที่ท่านสมาชิกฯถามว่าหนังสือฉบับนี้สมบูรณ์ไหมที่ไม่มีการลงรับแต่
ด้วยจริงๆที่นิติกรตอบและได้คุยกับผมถ้าตามกระบวนการนี้ไม่มีปัญหามัน
ถูกต้องได้มันอยู่เจตนาผู้ลาออกกับผู้อนุมัติผมก็อนุมัติออกไปแล้วผู้ลาออกก็เซ็น
หนังสือยืนยันแล้วออกมากระบวนการที่เข้าใจว่าสมบูรณ์แบบตรงนั้น แต่เรื่อง
อ่ืนๆ ก็ว่ากันไปคือเรื่องนี้อยู่ที่เจตนาว่าคุณลาออกผมอนุมัติแค่นั้นเอง 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อันนี้ถือว่าเป็นหนังสือเกิดตามความเข้าใจถ้าให้ตอบตามสารระบบของ
เทศบาลหนังสือที่ไม่ได้อยู่ตามสารระบบของเทศบาลนี้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่มีใคร
ยืนยัน ถ้ายืนยันว่าถูกต้องผมก็ว่าถูกต้องและด าเนินการต่อไป ถ้าว่าไม่ถูกต้อง
ผมก็หยุดเพียงแค่นี้ แล้วทีนี้ก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งผมว่าหาทางออกให้ง่ายที่สุดไม่
ต้องซักถามให้มากผมว่านายกฯขอยกเลิกหนังสือฉบับนี้ได้ไหมถ้ายกเลิกไม่ได้ก็
ซักถามกันตั้งนาน 

นำงชญำนันท์  สุฐิติวณิช 
นิติกร 

 คืออย่างนี้ถ้าน้องนงเยาว์ฯ ถือหนังสือโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการมาให้
นายกฯคือว่าหนูเจตนาจะลาออกอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ต้องผ่านขั้ นตอน
การลงรับอะไรแต่คือขอลาออกมายื่นกับนายกเองไม่ต้องลงรับหรืออะไรถ้า
นายกฯเซ็นอนุมัติก็เป็นการแสดงเจตนาที่อธิบายก็คืออย่างนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้
ยกเลิกตอนนี้ก็ยังไม่มีค าสั่งออก หมายถึงการลาออกยังไม่สิ้นสุด ถ้าขอยกเลิก
การลาออกถ้าน้องเขาแสดงเจตนามาก็อยู่ที่ดุลยพินิจของนายกฯค่ะ เพราะว่า
ค าสั่งยังไม่ออกค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าในกันนะครับน้องนิติกร ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาวินิจฉัยว่าคุณ
ส าเริงที่เขาตอบพอที่จะเข้าใจหรือไม่ถ้าจะซักถามต่อก็ขอเชิญได้นะครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 อีกนิดเดียวครับท่านประธานฯ ครับ ไม่มีการลงรับในระบบของ
เทศบาลถูกต้องนะครับผมจะได้ถือปฏิบัติในครั้งต่อไป ผมถือไปให้นายกเซ็นเลย
เวลาขอเอกสารต่างๆ แต่ที่ถือปฏิบัติกันตอนนี้พอขอเอกสารต้องไปลงรับที่
ส านักปลัดฯก่อนส านักปลัดฯก็เดินเรื่องมาที่รองปลัดฯที่รับผิดชอบอยู่และ
เกษียรต่อไปหน่วยงานที่ขอเอกสารหน่วยงานที่ขอเอกสารก็เกษียรหนังสือต่อไป
ที่ห้องนายกฯพอหนังสือกลับมาลงถึงหน่วยงานถึงจะเอาเอกสารให้เราและลง
กลับมาที่ห้องส านักปลัดฯเพ่ือลงรับหนังสืออีกผมมองว่าไม่ถูกต้องถือปฏิบัติกัน
ไม่ได้ถ้าตอบกันอย่างนี้นะครับถือว่าสารบัญตัวนี้ถูกต้องไหครับถ้าไม่มีการลงรับ
เป็นหนังสือที่สมบูรณ์ไหมครับเข้ามาในเทศบาลตัวนี้ถามกันง่ายๆ แต่ที่ตอบผม 
ผมไม่เข้าใจ ผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายเพราะผมเรียนได้ ๒ ปีผมก็ลาออกเลยมา
เรียนวิศวะท่านายกฯว่าอย่างไรจบไหมครับ ถ้าท่านายกว่าจบผมก็จบ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ สอบถามมาครับ ถ้าท่านนายกฯ 
ยืนยันว่า  ถ้าเป็นเอกสารไม่ต้องลงรับที่ในสารระบบของเทศบาลได้ผมว่าทุก
หน่วยไม่มีใครเป็นลงรับหรอกครับถ้าเกิดว่าได้นายกฯจะถือปฏิบัติอย่างนั้นไหม 
นายกฯยืนยันเมื่อกี้แล้วว่าหนังสือจะขออะไรให้เดินไปเลยไม่ต้องมาลงที่สาร
ระบบตรงนี้ผมคิดว่ายุ่งยากนะครับใครถือให้ใครเซ็นก็ได้แล้วพอที่จะหาหลักฐาน
จะไปหาที่ไหนเอาอย่างนี้ยุตินะครับคุณส าเริงฯครับ มีผู้อ่ืนที่จะสอบถามเรื่อง
อะไรเชิญ อย่าให้มากเกิน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพนะครับ กระผมเองเมื่อวันที่ 
๒๗ เมษายน ผมมายื่นค าร้องแบบทั่วไปนะครับเอาไป ๓ เรื่องครับ ก็คือเรื่อง
โคมไฟช ารุดบริเวณสนามนะครับ เรื่องของเครื่องเล่นเด็ก และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
การรื้อถอนต้นไม้ที่ตายแล้งบริเวณข้างทางครับ ผมได้หนังสือตอบกลับมาวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม เป็นเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ท าเรื่องเสาอันนี้ต้องขอขอบคุณ
และชมเชยฝ่ายช่างอย่างจริงจังนะครับว่าท่านได้ออกแบบในการซ่อมแซม
แก้ปัญหาก่อนที่เราจะมาตั้งงบประมาณถูกต้องครับต้องท าอย่างนี้ครับไม่ว่าจะ
รอเอะอะก็พูดเดี๋ยวมาตั้งงบประมาณเพ่ือจะได้เปลี่ยนและที่จะใช้งานนี้มันเกิด
ปัญหาเสียหายอยู่ช ารุดทรุดโทรมอยู่ถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบใช่
ไหมครับเราได้มีการไปซ่อมแซม นี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเพราะมีการยื่นหนังสือ
เอกสารให้ชัดเจนลงลายมือชื่อท่านนายกฯธีระกิจ  หวังมุทิตากุล นี้ละครับการ
ท างานต้องอย่างนี้ รวดเร็ว เห็นผลไม่ต้องรองบประมาณหน้านะครับเรื่อง
งบประมาณก็ค่อยว่ากันไปแต่ละครั้งเสามันจะหักอยู่แล้วจะรองบประมาณหรือ
ครับผมว่าเสาจะหักใส่เด็กหรือใส่ตัวผู้บริหารเองใส่สมาชิกฯบางท่านก็ได้ครับ
เพราะผมไปวิ่งบ่อยนะครับตรงนี้ต้องขอชมเชยฝ่ายกองช่างนะครับก็คงไม่เอ่ย
นามนะครับส่วนอีก ๒ เรื่อง ไม่ว่าเรื่องต้นไม้ก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม้มีการกระท า
อะไรทั้งสิ้นกระผมก็พูดไปในที่ประชุมที่ผ่านมาส่วนเรื่องการย้ายของเล่นเด็กผม
ว่าน่าจะรีบด าเนินการนะครับชิงช้าจาก ๖ อัน ตอนนี้เหลือ ๒ ไปแกะตู้ออกแล้ว
ก็เงียบไม่ทราบว่าอยู่ฝ่ายใดน่าจะมีการท างานให้เร็วกว่านี้หน่อยแล้วตัวปีนของ
เด็ก ๒ ข้างผุกร่อนไปเรียบร้อยหมดแล้วไปดูหน่อยนะครับจะให้เด็กเล่นหรือ
ไม่ให้เด็กเล่นแกะออกไปก็ว่ากันไปเพราะว่าเป็นตาของท่านโดยตรงผู้ปกครอง
พาเด็กไปทานข้าวกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วของบางอย่างผมไม่อยากเอ่ยผม
เสียดายเอามาใช้เถอะครับอย่าปล่อยให้ตากลมตากแดดเลยครับเอามาตรงไหน
ก็วางกันท่านอนุญาตอยู่แล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าท าไมผู้ปฎิบัติไม่สนองนโยบาย
ของท่านหรืออ านาจท่านหรือค าสั่งไม่มีผลอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากท่าน
ประธานสภาฯสู่ผู้บริหารนะครับ ยังไงก็เร่งด่วนเถอะครับเงินภาษีของพวกเรา
เองยิ่งตากแดดมากก็ยิ่งเสียไปนะครับและเรื่องอ่ืนๆก็ไม่มีอะไรขอบคุณครับฝาก
นะครับไม่ต้องตอบครับ 



๑๑๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาฯครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพครับกระผมนายทิวา  กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับผู้บริหาร 
เรื่องที่ ๑ เรื่องฝาท่อที่ซอยปฐมพร ๑ ผมได้แจ้งส านักการช่างประมาณ ๓-๔ 
เดือนแล้วครับ ว่าให้ไปแจ้งกับผู้รับเหมามาซ่อมแซมซึ่งอยู่ในวาระการประกัน
อยู่ ๒ ท่ออยู่หน้าบ้านท่านรองผู้ว่าฯแล้ววันนั้นมีผู้สูงอายุขับรถเก๋งลงไปยาง
ระเบิดผมก็เคยมาเล่าสู่กันฟังแล้วทุกวันนี้ตรงนั้นบริษัทก็ไม่เห็นเลยครับผม
ต้องการให้ทางผู้บริหารเรียกบริษัทมาคุยและซ่อมแซมถ้าไม่ซ่อมแซมถ้าเกิดมี
ปัญหามีการฟ้องร้องเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบไม่
ท าก็ไม่เป็นไรจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านฟังว่ามันเป็นแบบนี้แล้วถนนวงแหวนตรงนั้น
ก็ทรุดอยู่ที่บ้านสวนรีสอร์ทตอนนี้ก็เอาทางมะพร้าวกับทางหมากไปใส่ไว้ถ้าเกิด
รถเครื่องหรือรถยนต์หล่นลงไปครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ
บริษัทเกิดขึ้นกัน สท.ในพ้ืนที่กับท่านนายกฯต้องไปแก้ไขต้องรีบด าเนินการตรง
นี้ครับประการที่ ๑ ครับ ประการที่ ๒ ผมขอปรึกษานะครับ ๑เรื่องไฟแดงตั้งแต่
สี่แยกอนามัยสี่แยกการุณแล้วก็สี่แยกก านันธรที่ต้องเอ่ยชื่อตรงนั้นไฟแดงพอ
เขียวปุ๊ปรถจะเดิน ๒ ทางแต่เวลาเลี้ยวขวา อุบัติเหตุเกิดขึ้นครับชนกันสามสี่
แยกตรงนี้บ่อยมากผมอยากจะให้เดินทีละทางไฟเขียนแล้วก็เลี้ยวขวาทั้ง ๒ ข้าง
ครับ แล้วอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดตรงนี้น่าจะรีบแก้ไขครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ 

นำยสันติ นุ้ยเมือง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ในส่วนของผมก็จะเสริมในส่วนของ สท.ทิวานิดหนึ่งผมอยากจะฝากไป
ยังบริษัทรับเหมาท่านสท.ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าในการรับเหมาของบริษัทว่าให้ขึ้นป้าย
ว่าบริษัทไหนรับเหมาและพร้อมเบอร์โทรวันเริ่มต้นและวันเสร็จงานคือไม่ใช่ป้าย
ที่ท าอยู่ประจ าก็เห็นอยู่ ผมอยากให้ป้ายที่ตั้งข้างถนนเพราะเวลาเกิดเหตุหรือ
เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันมีผู้รับผิดชอบผมว่าให้มีป้ายบริษัท ก.รับเหมาเบอร์
โทรนี้อย่างที่ท่าน สท.ขับรถผ่านเกิดอุบัติเหตุจะได้โทรไปด่าว่าส่วนนี้เป็นของ
เทศบาลรับผิดชอบหรือบริษัทรับผิดชอบและมันมีอีกระหว่างงานประปากับ
เทศบาลที่ฝังท่ออยู่อันนี้ก็เป็นอีกเคสที่เกิดขึ้นไม่ว่าหลายๆแยกยกตัวอย่างแยก
ก านันธรที่ท่าน สท.มิคก์ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ลักษณะนี้เราจะได้รู้ว่าตรงนี้ขุดแล้ว
เทศบาลรับผิดชอบหรือประปารับผิดชอบส่วนไหนเป็นของเทศบาลส่วนไหน
เป็นของประปาเราจะได้แยกให้ถูกอย่างที่ขึ้นป้ายเพ่ือที่จะได้ทราบว่าใครเป็นคน
ท าขอบคุณครับ 

                                                                                             



๑๑๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์ฯ ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 สองสามเรื่องครับท่านประธานครับเรื่องที่ ๑ ฟุตบาทเพชรศรีวิชัยท า
เรียบร้อยสวยงามดีแต่ป้ายของร้านเอกชนแถวนี้ใครดูแลป้ายถาวรออกมาล้ า
ถนนคนเดินไม่ได้ยังเหลือ ๑ เมตร ฟุตบาท ๓ เมตร ร้องเรียนมาเยอะชาวบ้าน
บอกให้ดูทีผมไปดูก็เลยมาบอกในที่ประชุมสภาแห่งนี้เรื่องดูแลป้ายซอยป้ายร้าน
ต่างๆ เป็นป้ายถาวรด้วยถ้าป้ายเคลื่อนที่ได้ก็ไม่ว่ากันก็ให้บอกขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการตามตรอกซอยต่างๆ ครับ เรื่องที่ ๒ ก็ได้รับทราบข่าวจากองค์กร
ของกองหนึ่งที่ชุมชน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ มีปัญหาเยอะไปมาเทศบาลไปหากองไป
ไม่ถูกไปมอเตอร์ไซด์ ตุ๊กๆ บ้าง แท็กซี่ก็แล้วแต่ ผมหมายถึงกองทุกกองของเรา
ที่บริหารอยู่มันอยู่ในรอบรั้วเทศบาลหมดเหลือกองเดียวที่ไม่อยู่ปัญหาเยอะ 
หาทางหรือให้เข้าอยู่ในรั้วด้วยครับผู้บริหาร เพื่อที่จะได้บริหารดูแลให้เรียบร้อย
จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตอีกมันว่างอีกเยอะแยะสร้างได้บริหารคนบริหาร
ทรัพยากรไม่ได้ไม่รู้จะท าอะไรแล้ว เรื่องที่ ๓ เรื่องขยะถังขยะน้อยชาวบ้านมา
ขอไม่ค่อยมีไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อทีและก็ในเรื่องท่าแขกของหมู่บ้านถังมันใหญ่
เหลือเกิน ตั้งแต่รองใหม่มานี้ผมบริหารอย่างไร เมื่อก่อนอยู่กับผอ.เจี๊ยบอยู่กับ
น้องๆเขาผมก็ได้บ้างตอนนี้ขยะเต็มช่วยเอารถดันทีไปเก็บทีเวลานี้รองเขา
บริหารใหม่บอกน้องเขาให้ไปปรึกษารองฯก่อนรองฯต้องเข้าไปสังเกตบ้าง หัว
สมองคิด ตาดู มือไป ตีนไป คนขับรถฟรีไปดูบ้างครับอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณมนัสวีฯ ขอเชิญครับ 

นำยมนัสวี  แซ่เตียว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมตามเรื่องเดิมครับท่านประธานครับก็คือตลาดล่างครับ ๓ เดือนผ่าน
ไปแล้วครับยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ฝาท่อเริ่มทรุดลงไปแล้วครับ
อันตรายมากครับ เรื่องต้นไม้ข้างหลังโคลีเซี่ยมก็ยังไม่ได้จัดการอะไรเลยครับ ไม่
ทราบว่าท่านผู้บริหารฯ จะจัดการได้อย่างไรเมื่อไหร่ฝากท่านประธานด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

                                                                                               
 ขอเชิญคุณจรวยฯ ครับ 

นำยจรวย  คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯกระผมจรวย  คงท่าเรือ ผมอยากฝาก
ผู้บริหารฯเรื่องการสร้างเทศบาลสร้างเมื่อไหร่เราเป็นเทศบาลนครนะครับ เก้า
ชั้นท าเรียบร้อยแต่ผู้บริหารฯชุดนี้ยังไม่ท าเกือบ ๔ ปีแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 



๑๑๗ 
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านอ่ืนจะมีอีกไหมครับถ้าไม่มีวันนี้  ผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ครับ 

ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๘.๐๐ น.  

(ลงชื่อ)     สุริยะ แช่มศรีรัตน์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ   
 (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
   
 (ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
 (ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
                                                                  
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘    ได้มีมติรับรองแล้ว            
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย..........  สมัยที่....... ครั้งที่....... ประจ าป ี๒๕๕๘                              
เมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                               
     ลงชื่อ   นายประเสริฐ ทับทิมทอง  ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                              (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 



๑๑๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


